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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 สมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2563  

วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน่ 

******************************** 
ผูม้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอารีย์  สุริยะ ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น อารีย์  สุริยะ 
2 นายสมนึก  จันทร์หอม รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
3 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ  อะกะเรือน 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
6 นายสุทธิพร   สุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สุทธิพร สุภา 
7 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
8 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 
9 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 

10 นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ  ปัญจะเรือง 
11 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
12 นายสวัสด์ิ  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสด์ิ  สุกิน 
13 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
14 นายศุภชัย  ใจพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ศุภชัย  ใจพันธ์ 
15 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
16 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
17 นางดวงดาว  เข่ือนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เข่ือนแก้ว 
18 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล  จำรัสคีรีไพร 
19 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
20 นายเอกภาค  จันทรา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   เอกภาค  จันทรา 
21 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
22 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
23 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
24 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
25 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อภิสิทธิ์  ชลธารพนา 
26 นายอธิป  ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1๕ อธิป  ภัทรบรรพต 

 
ผูล้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ลาป่วย 
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ผูข้าดประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 - - - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายนิคม ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม ปิ่นหอม 
3 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์  ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์  ใจแปง 
6 นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จิรภัทร ศรีใจ 
7 นางพรวิไล กัณทะวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรวิไล กัณทะวงศ์ 
8 นายธีระวัช  สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ ธีระวัช  สายนำพล 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายสุทธิพร  สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงช่ือไว้ ปรากฏว่า                                         
ม ีสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลม่อนป ิ ่นมาประชุม จำนวน 26 คน ครบองค์ประชุมแล้ว                                                             
จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                        
ตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุม พร้อมท้ังจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ             
ต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่ง                                         
ประจำท่ีนั่ง,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำท่ีนั่ง) 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม 
สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เนื่องจากทางประธานสภาได้ติดซึ่งกิจธุระ จึงให้
กระผมดำเนินการเปิดการประชุมและทางประธานสภาถ้าเสร็จซึ่งกิจธุระแล้วจะเข้ามาร่วมในการประชุม วันนี้
เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วน ตำบลม่อนปิ่น ซึ่งประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ผู้มาประชุมที่ได้ลงช่ือไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงช่ือให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้อง
ประชุมแห่งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 26 คน มี
สมาชิกท่ีลาการประชุม 1 ท่าน ได้แก่ 

1. นายธเนศ  วิริยะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 2 ลาป่วย 
 ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                                
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญท่ี 5 ประจำปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
นำเอกสารรายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 5 ประจำปี 2562 มาพิจารณาร่วมกัน ขอเรียนเชิญท่านณัฏฐพล 
รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 ขออนุญาตดูท่ีหน้า 32 
ครับ ในหัวข้อที่ทางท่านประธานสภาจะนำเข้าสู่วาระที่ 5.2.4 นะครับ เรื่องการพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าของ
นางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ อาจจะมีข้อความท่ีจะตกไปนะครับ ขอนำเรียนปรึกษายังท่านประธานว่าในการท่ี
ได้ขออนุญาตมาเพื่อที่จะขอใช้พื้นที่ป่าของคุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ หากทางสภาได้มีมติเห็นชอบ จะให้
เห็นชอบเป็นในช่ือนายบุญธรรม งามล้ำ คือผู้ท่ีจะเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นท่ีนี้ ทางท่านประธานสภาได้ตกใน
ส่วนนี้ไปไหมครับ กราบเรียนท่านประธานว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมไหมครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในญัตติเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของนางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ เหมือนกับท่านณัฏฐพล รินแก้วได้
กล่าวมาเบื้องต้น เพิ่มเติมว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติเห็นชอบให้เป็นรายช่ือนายบุญธรรม งามล้ำ 
ขออนุญาตให้ทำประโยชน์ได้ ต่อจากนางอัญชลีพรรณเลยนะคะ ตามท่ีท่านณัฏฐพลได้ขออนุญาตเปล่ียนแปลง
และแก้ไข 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปญัตติท่ี 5.2.4 ให้เพิ่มเติมว่าหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีมติเห็นชอบแล้วให้เห็นชอบเป็น
ช่ือของนายบุญธรรม งามล้ำ เป็นผู้ขออนุญาตขอทำประโยชน์ในพื้นท่ีนี้ได้ ต่อจากนางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ 
นอกนั้นให้เหมือนเดิม  

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 ขออนุญาตดูท่ีหน้า 35 
ย่อหน้านับจากข้างล่างขึ้นมา ข้อความที่ว่า “ในส่วนนี้ขอเรียนสอบถามว่าทางผู้มาขอความเห็นชอบ ได้มีการ
ทำประชาพิจารณ์กับทางชุมชนหรือยังครับ”ขออนุญาตแก้ไขเป็น “ในส่วนนี้ขอเรียนสอบถามว่าทางผู้มาขอ
ความเห็นชอบ ได้มีการทำประชาคมกับทางชุมชนหรือยังครับ” 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เพราะฉะนั้น นายบุญธรรม งามล้ำ ผู้แทนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า  นายบุญธรรม งามล้ำ ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้แก้ไขจากนางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ เป็นนายบุญธรรม งามล้ำ เพราะว่านายบุญธรรม 
งามล้ำ ได้มีการเข้าไปทำประชาคมกับทางชุมชน และนายบุญธรรม งามล้ำได้บอกว่าได้เข้าไปทำการประชาคม
กับทางชุมชนเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่เป็นนางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 

นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ตอนนี้ว่านายบุญธรรม 
งามล้ำ ได้เป็นตัวแทนของนางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ เพื่ออนุญาตเข้าไปใช้พื้นท่ีป่า 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตทางสภาในการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมว่า นางอารีย์ สุริยะ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีการศึกษาข้อมูลบางส่วนจากปี 2544 ซึ่งประธานสภาในเวลานั้น ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2544 ได้นำเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าเข้าในสภา อบต. ครั้งหนึ่งแล้ว และทางสภา อบต.
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ได้มีการให้คำแนะนำให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544
ทางสภา อบต.ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และได้กลับเข้าไปประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทางสภา อบต.มีมติเห็นชอบว่า
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า ณ เวลา นั้น มีสมาชิก สภา อบต. ทั้งหมดจำนวน 31 คน มาประชุม 26 คน มีมติ
เห็นชอบจำนวน 24 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง แสดงว่า ณ เวลานั้นได้มีการพิจารณา
เห็นชอบไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการได้ทำเรื่องของเช่าพื้นที่เป็นเวลา 30 ปี จากปี พ.ศ.2544 จนถึง
ปัจจุบัน ในปี 2562 ยังไม่ถึง 30 ปีในคเวลานั้น ทางสภา อบต. ได้มีการทำการบันทึกและได้ทำข้อตกลงกับ
ทางผู้ประกอบการแล้ว อ้างอิงจากเอกสารการประชุมสภา อบต. พ.ศ.2544 นี่คือข้อความท่ีขออนุญาตแก้ไข
ในรายงานการประชุมค่ะ ต่อไปในหน้าที่ 38 ตรงที่ประธานสภาว่า วันนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง ที ่จะต้อง
นำไปใช้ในการประกอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าใช่หรือไม่นิติกร ขออนุญาตแก้ไขข้อความเป็นเพราะว่า
ขั้นตอนนี้คือต้องการเอาเอกสารนี้นำไปใช้ประกอบในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่า นี่คือประธานสภาได้ถามนิติกร
ใช่หรือไม่ แต่การท่ีจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางป่าไม้อีกทีหนึ่งใช่หรือไม่ ในหน้าท่ี 38 ดูตรงมี่
ประธานสภา นางอารีย์ สุริยะ ในประเด็นที่อยากสอบถามสมาชิกสภาในพื้นที่ทั้งสองท่านว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรในการขอใช้พื้นท่ีป่า เพราะได้มีการทำประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว มี เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม 

นายสมนึก จันทร์หอม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสมนึก จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9 ในหน้าท่ี 40 ขอแก้ไขข้อ
เพิ่มเติมข้อความที่ได้ตกหล่นไปในบรรทัดที่ 7 ในชื่อของนายสมนึก จันทร์หอม เรื่องน้ำ ในวันนั้นผมได้พูดว่า
น้ำที่ทางผู้ประกอบการใช้น้ำในบ่อของในสวนนั้นจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้น้ำในลำน้ำมาวประชาชนด้านล่าง
จะต้องมีปัญหาตามมาครับ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 ขออนุญาตในหน้าท่ี 41 
ในเรื่องของการทำข้อตกลงเดิม ผมขอรบกวนทางท่านประธานสภา ให้เจ้าหน้าท่ีช่วยจัดเรียงลำดับให้เป็นข้อๆ 
ด้วยนะครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในหน้าที่ 43 ในคำพูดของประธานสภา นางอารีย์ สุริยะ ที่ได้สอบถามท่านดวงดาว ท่านดวงดาวพูดว่า เป็น
ห้วยที่ไม่เคยแห้งเลยมีน้ำไหลตลอดแต่ไม่ใช่ลำห้วยใหญ่ และประธานได้ถามต่อไปว่า เป็นการใช้ลำห้วยสาขา
แต่ไม่ใช่ลำน้ำมาวใช่หรือไม่ ดวงดาวได้ตอบว่า ใช่ค่ะ เพิ่มเติมคำว่า ใช่หรือไม่ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
ดิฉันสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 ในส่วนของนายบุญธรรม งามล้ำ 
ให้ห้วงของคำพูดที่ว่า ถ้าผมได้ใช้ลำน้ำมาวสามารถยึดได้เลย  ในคำว่า “ยึด”ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคำว่าขอ
ยกเลิกในการใช้พื้นท่ีเช่าได้ไหมคะ คือว่าถ้าใช้คำศัพท์คำนี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่มีใครได้เป็นเจ้าของ
พื้นที่สักคน  ถ้าใช้คำพูดนี้อาจจะใช้คำว่าขอยกเลิกการเช่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ เพราะว่าพื้นที่นี้จะเข้ามาผนวกกับ
ข้อที่นายบุญธรรม งามล้ำซึ่งจะต้องประกอบกับอีกหลายเรื่องกับที่ทางประธานสภาได้มีการแนะแนวทาง ว่า
จะต้องใช้ปรับในเรื่องของกฎหมาย ในเรื่องของการเช่าพื้นท่ีและอีกหลายประการ สุดท้ายท่ีว่าขอเช่าแล้ว ทาง
ป่าไม้ยังไม่สามารถเห็นชอบหรือไม่ ไม่รู้และว่าพื้นที่นี้จะอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ และในบรรทัดสุดท้ายให้
ดำเนินการปักพิกัดจะต้องมีการเจาะลึกลงไปในเรื่องว่าจะปักพิกัดว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของป่าไม้หรืออุทยาน 
ขอใช้คำว่าขอยกเลิกในการขอเช่าพื้นท่ีดีกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน 
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นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 ในหน้าที่ 44 กระผมขอ
เพิ่มเติมในบรรทัดที่ 5 ในข้อความที่ นายสมนึก คำเรือน เป็นว่า ทางผู้ประกอบการใช้น้ำเส้นที่ใช้อยู่ร่วมกับ
ประชาชนมากหรือน้อยเพียงไร และเพิ่มเติมในบรรทัดท่ี 6 เป็นช่วงก่อนปริมาณน้ำมีมากอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหา
และบรรทัดสุดท้ายเป็นเกรงว่าประชาชนผู้ใช้น้ำจะว่ากล่าวทางสภาว่าพิจารณาไปได้อย่างไร ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ในหน้าที่ 43 ไม่เข้าใจ
ตรงข้อความท่ีว่า ไม่เหมือนกับลำห้วยส้าน ทางขอบด้ง นอแล ขออนุญาตตัดคำว่า ขอบด้ง นอแล ค่ะ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในหน้าท่ี 48 ให้ทำเป็นเรียงเป็นข้อๆ เหมือนกับท่ีทางท่านณัฏฐพล รินแก้ว ได้ให้มีการแก้ไขค่ะ ต่อไปในหน้าท่ี 
54 ประธานสภาขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ นายวิชัย ชัยวงค์ ได้เสนอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
และลงมติออกนอกห้องประชุม และประธานสภา นางอารีย์ สุริยะ ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของทางสภาตามท่ี
นายก อบต.ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ต่อไปประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาได้อภิปรายพอสมควรแล้ว 
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม เรียนเชิญค่ะ นี่เป็นข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ในมติท่ี
ประชุมวันนั้นเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ไม่มาประชุม 2 เสียง งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง นี้คือ
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญที่ 5 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม   
เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 ขออนุญาตปรึกษาทางท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ในหน้าที่ 47 ในใจความสำคัญตรงนี้ ในถ้อยคำของ นางสุกัญญา มะลิ
แก้ว ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ก่อนท่ีท่านกำนันออกจากท่ีประชุมอยากให้ทางท่านกำนันได้ร่วมรับฟังการอภิปราย
ให้จนจบส้ินกระบวนการเพื่อจะได้เป็นพยานด้วยค่ะ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา 

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาย
สุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามท่ีได้การบันทึกประชุมสมัยวิสามัญท่ี 5 ปี 
2562 ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมและเรียงถ้อยคำใหม่เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ ท่ีได้มีการแก้ไขมีหน้าท่ี 10,32,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,และ52  จึงเรียน
มาเพื่อทราบ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 5 ประจำปี 2562 วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ขอมติในท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒6 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง      - เสียง 
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นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตอนนี้ถึงเวลาเที่ยงวัน ขออนุญาตพักการประชุม และขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมต่อในตอน
บ่ายค่ะ 
 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น- 
 

-เร่ิมประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ประชุมต่อในภาคบ่าย การประชุมสมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2563  
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
                                 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
    5.1.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) จำนวน 2 โครงการ เรียนเชิญ นายก อบต. 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา
ท้องถิ่น  ญัตติพิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 2 โครงการ ตาม
เอกสารท่ีได้แนบท้ายมา 

5.1.1 ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมายจิตอาสา
ภัยพิบัติที่อำเภอฝางแจ้งรายชื่อ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (งานป้องกันฯ) กำหนดการอบรม ระหว่าง
วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สืบเนื่องมาจากเมื่อวันท่ี 17 
มกราคม 2563 ได้มีหนังสือด่วนเข้ามาโครงการการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเราไม่มี รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตินี้ได้ขอเข้ามาภายหลังจากท่ีเราได้จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 ไปแล้ว และชุดปฏิบัติการชุดจิตอาสาภัยพิบัตินี้เป็นชุดจิตอาสาของรัชกาลท่ี 10 ซึ่ง
ได้มีหนังสือด่วนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ัวประเทศ ตามหนังสือจิตอาสา 904 วปร.อำเภอฝาง 
ด่วนที่สุด ที่ ชม.09/5424 ลว.26 พฤศจิกายน 2562 กล่าวอ้างถึงหนังสือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสา
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมี
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติไม่น้อยกว่าแห่งละ 5 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทา สาธารณภัยประจำ
พื้นท่ี เพื่อลงพื้นที่ รูปแบบ องค์ประกอบ แผนผัง โครงสร้าง เครือข่าย ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งในเรื่องของการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาดังกล่าวให้พร้อม เพื่อให้การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เปิดรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาเพิ่มเติมโดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และจิตอาสาที่มีในเรื่องของความรู้และทักษะ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติได้จริง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา เป็นต้น 
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ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นว่าด้วยเรื่องของระเบียบที่จะเพิ่มเติมในแผน ซึ่ งได้มีการผ่านใน
เรื่องของเวทีประชาคมในระดับตำบลมาแล้วและจะได้ขอความเห็นชอบจากทางสภาต่อไป เพื่อที่จะขอรับ
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งโครงการจิตอาสาภัยพิบัติได้ตั้งเป็นรายการใหม่ด้วยเป็นอำนาจของสภา 
ต่างจากทาง อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ซึ่งอำนาจผู้บริหารสามารถท่ีจะดำเนินการได้เลย แต่ของทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีในเรื่องของระเบียบในการควบคุมตรงนี้อยู่ เลยมีความจำเป็นท่ีจะต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาแห่งนี้ ในช่วงวันท่ี 19 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ในรอบของการอบรมในครั้งนี้จะมี อบต.ม่อน
ปิ่น กับ อบต.โป่งน้ำร้อน เพื่อเป็นชุดปฏิบัติการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ท่ีตำบลม่อน
ปิ่นจะได้ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอสภาให้ความเห็นชอบ
ในการอนุมัติของโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีประกอบในวาระการประชุม 
ตามบันทึกข้อความ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ ชม 80901/350 ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ข ้อ 5.1.1 สมาช ิกสภาท่านใดท่ีต ้องการ
อภิปรายหรือสอบถาม เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว  
   นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ขออนุญาตสอบถาม
เรื่องกลุ่มเป้าหมายของจิตอาสาท่ีท่านแจ้งมา 50 คน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ต้องเข้าร่วมทุกคนหรือไม่ อย่างไร 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  รายช่ือรอบแรกท่ีส่งไปส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและพนักงาน ซึ่งหนังสือท่ีตอบกลับมาก็ยังเป็นรายช่ือท่ีเราส่งไป แต่ด้วยความจำเป็น
ที่เราจะต้องส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับการอบรมนั้น กล่าวคือในจำนวน 50 คน อาจจะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่เป็นผู้หญิงอาจไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากโครงการ
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติกำหนดให้ต้องเข้าร่วมการอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ต้องนอนค้างคืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน และจะมีการหารือกับฝ่ายปกครองท้ัง 15 หมู่บ้าน ส่งตัวแทนหมู่บ้านละ 3 คน รวมเป็น 45 
คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกฯ หารือร่วมกันท่ีเหลืออีก 5 คน อาจจะเป็นผมและ
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน ซึ่งทางฝ่ายปกครองเองก็อยากได้ข้อสรุปว่าทาง อปท.จะเฉล่ียกันอย่างไรหรือมีแนวทางแบบ
ไหน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกส ภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ให้ระบุไปเลยใช่หรือไม่
ว่ากลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน คือ สมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านไปคัดเลือกเองในหมู่บ้าน หรือท่านนายกฯ หรือที่อำเภอเป็นผู้กำหนดว่าผู้ที่เข้าร่วมต้องเป็นผู้นำ
ชุมชนเท่านั้น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้เป็นการส่งรายช่ือเร่งด่วน
ที่จะต้องมีการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เจ้าหน้าท่ีจึงส่งรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
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ม่อนปิ่นและเจ้าหน้าที่ไปโดยไม่มีฝ่ายปกครอง แต่มีหนังสือสั่งการที่ตามมาทีหลัง กำหนดให้ต้องมีกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านด้วย เพราะต้องร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นท่ี ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือ
กันอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายปกครองและท่านสมาชิกฯ โดยจะให้แต่ละหมู่บ้านตกลงกัน หากกำหนดหมู่บ้าน
ละ 3 คน รวมแล้วจะได้ 45 คน เหลืออีก 5 คนให้เป็นหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากโครงการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้เป็นผู้กำหนด ซึ่งชุดวิทยากรที่มาบรรยายมาจากจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. รวมทั้งมีเงื่อนไข ซึ่งผมไม่สามารถสรุปได้ว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องทำอย่างไร แต่หลักๆ
แล้วกำหนดให้ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้สั่งการผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แล้ว
อาจจะมีสมาชิกฯ 1 หรือ 2 คน ซึ่งอยากใหห้ารือกัน ณ ห้องประชุมในเวลานี้ หรือแต่ละหมู่บ้านประชุมหารือ
กันเอง ซึ่งกำหนดมาแค่ 50 คนเท่านั้น ให้แต่ละหมู่บ้านตัดสินใจคัดเลือกกันเอง เพื่อจะได้สรุปทางกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้ว่าจะกระทำการในรูปแบบใด 

         นายสมศักด์ิ เก้ือการุณวงค์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ในขณะนี้ทาง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเองก็มีแนวความคิดในทำนองเช่นเดียวกันนี้ใช่ไหม กล่าวคือให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในหมู่บ้าน รวมเป็น 5 คน มาหารือกันแล้วคัดเลือกตัวแทน
มา 3 คน ใช่หรือไม่ครับ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบติั 
ในบริบทของเราพุ่งเป้าไปท่ีปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งในกรณีอย่างเช่น บ้านไฟไหม้ต้องมีช่างไฟฟ้าและช่างปูน
เป็นใครก็ได้ท่ีมีจิตอาสา ซึ่งในcontrolของท่านคือใครบ้างท่ีต้องอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยภายหลังการอบรม
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติก็จะได้รับใบประกาศ บัตรคล้องคอซึ่งน่าจะคล้ายกับที่เราทำของ ร.9 จะมี
ลักษณะเพื่อเป็นการแสดงตัวตนจิตอาสาภัยพบิัติ และจะมีการออกคำส่ังจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เพื่อให้ออกไปปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งท่านจะได้รับค่าตอบแทนในทุกกิจกรรมท่ีมีงานออกไป แล้วจะต่อไปอีกทอดหนึ่ง
เพื่อเช่ือมโยงกับงบประมาณต่อไป และไม่มีการจำกัดว่าต้องร่างกายแข็งแรงหรือสามารถเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
ทุกเมื่อ แต่ท่ีรวมไปถึงเรื่องของช่างประปา ช่างยนต์ ช่างปูน ช่างไม้ นั้นเป็นเพียงการเพิ่มเติม  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
มณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4  ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่า
ควรเจาะจงไปเลยว่าให้สมาชิกฯ ไปสัก 1 คน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีแค่คนเดียว หรือ 2 คน แล้วแต่กรณี 
โดยให้คัดเลือกผู้ท่ีพร้อมสัก 1 คน เพื่อไปร่วมกับฝ่ายปกครอง เพราะอาจมีกรณีท่ีเมื่อถึงหน้างานแล้วสมาชิกฯ 
ไม่มา ผมจึงมีความเห็นว่าหากมีตัวแทนไปสัก 1 คน ท่ีเหลือเป็นฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้าน 1 คน แล้วก็อาจจะมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรืออื่นๆ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู่ท่ี  13  ผมเห็นด้วยกับ         
ท่านมณเทียร  สมร คือ ให้ระบุไปเลยว่า ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน สมาชิกฯ 1 คน และส่วนท่ีเหลืออาจจะเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหรือช่างภายในหมู่บ้าน โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้ใหญ่บ้านในการคัดเลือก ถ้าระบุแบบนี้จะส่งผลดี
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มากกว่าให้ทางผู้ใหญ่บ้านไปคัดเลือกมาเอง และเนื่องจากในส่วนนี้มีคำส่ังให้รายช่ือของสมาชิกฯ เข้าร่วมด้วย 
ซึ่งในบางครั้งการคัดเลือกของแต่ละหมู่บ้านอาจไม่เหมือนกัน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในกรณีนี้ผมคิดว่า หากตัดสมาชิกฯ ที่เป็น
ผู้หญิงออกไปแล้วให้ผู้ชายเข้าร่วมทั้งหมด เนื่องจากต้องไปนอนค้างคืน สงสารผู้หญิง ถ้าให้ไปแบ่งกันเอง
ภายในหมู่บ้านอาจจะได้ไปท้ัง 2 คน ซึ่งอาจจะเป็นทุกหมู่บ้าน โดยให้ผู้ชายลงช่ือเข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นผู้หญิง 
ถ้านับผู้ชายแล้วจะมีประมาณ 22 – 23 คน เพราะในจำนวน 45 – 50 คน ก็เกินกว่านั้นแล้ว หากเราไม่ตก
ลงกันตอนนี้ ผมคิดว่าในอนาคตอาจเกิดปัญหาเกี่ยงกันไปมา ในกรณีนี้ผมขอให้ท่านนายกฯ ออกหนังสือแจ้ง
สมาชิกฯ ทุกคน ยกเว้นผู้หญิง แล้วก็ฝ่ายปกครอง 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมได้สอบถามไปแล้วครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นก็มีคนท่ีสมัครใจ ซึ่งหลักๆแล้วจะมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน เพราะในแต่ละหมู่บ้านเขาสามารถไปขยายการส่ัง
ใช้งานภายในหมู่บ้านได้ แต่ผลของการอบรมจะส่งผลให้ หากมีคำส่ังออกไป 50 คน การได้รับค่าตอบแทนจะ
ได้ไม่ผิดในเรื่องของระเบียบต่างๆ เพื่อใหม้ีท่ีมาท่ีไป ส่วนคุณสมบัติความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมอบรมนั้นไม่ได้
มีการจำกัดไว้ว่าต้องมีสภาพร่างกายพร้อมหรือไม่เคยผ่านการผ่าตัด แต่เนื่องจากการอบรมจะมีในเรื่องของการ
โดดหอสูงด้วย และอีกหลายรายการ ขอให้ดูตารางด้านล่างก่อนนะครับ เพื่อให้ท่านประเมินว่าสมรรถภาพของ
เราขนาดไหน แข็งแรง สมบูรณ์ ช่วงอายุไหวไหม แต่ถ้าใจสู้ก็จะไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหากไปแล้วไม่พร้อม อาจ
ส่งผลเสียได้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ ผมคิดว่าควรให้คนท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ไปดีกว่า ถ้าเป็นแบบนั่งอบรมผมก็อยากให้ไปทุกคน เพราะอยากให้ทุกคนได้ความรู้ แต่ถ้าออก
สนามฝึก ผมคิดว่าควรเอาคนท่ีแข็งแรงไว้ก่อน เพราะอาจเป็นปัญหาได้ เพราะ 1) โรคประจำตัว 2) เพื่อหาคน
แข็งแรงไป เรียนเชิญท่านเยาวเรศ  ปัญจะเรือง 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  ตอนนั้นรู้ว่าจะมีการ
อบรม จึงได้พูดคุยกับหัวหน้าบีว่า ติดธุระหมอนัดเจาะเลือด วันท่ี 21 หัวหน้าบีบอกว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องกลับไป
ให้ถึงก่อน 7 โมง จึงตัดปัญหา คือ ไม่ต้องไป เพราะโครงการอบรมเป็นของ ร.10 ซึ่งเขาค่อนข้างเข้มข้น เราจะ
หย่อนยานไม่ได้ ดังนั้นควรให้ตกลงกันเองในแต่ละหมู่บ้าน หากเราไปแล้วไปโดดหอ ถ้ามีปัญหาเราก็เดือดร้อน 
ให้ไปพูดคุยกันในหมู่บ้านเราเองจะดีกว่า ถ้าเจาะจงให้ต้องไป พอไปถึงก็โดดหอไม่ได้อยู่ดี ในส่วนของดิฉนัได้
พูดคุยกับหัวหน้าบีแล้วว่า ถ้ามีธุระต้องออกตัวในหมู่บ้านไปเลยว่าให้คนอื่นท่ีเขาพร้อมไป 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
มณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4  รายละเอียดจริงๆ ในภาคสนามนั้น 
เนื่องจากผมได้อบรมมาหลายหลักสูตรแล้วเหมือนกัน ถ้าเป็นกรณีจิตอาสา ผมคิดว่าไม่เคร่งครัดจนถึงขึ้นท่ีว่า
ต้องให้โดดทุกคน ไม่ใช่ว่าหากเราผ่านหลักสูตรนี้แล้วเราจะยศขึ้นหรือได้อะไร เราเป็นจิตอาสา ถ้าเราไม่ไหวก็
คือไม่ไหว ซึ่งหลักจริงๆแล้ว คือ การบูรณาการ เราเป็นผู ้นำ ผู ้นำต้องมารับรู ้ปัญหาทุกอย่าง ขอท่าน
ประธานสภาทำเป็นรายการไปเลยว่าสมาชิกฯ ท่ีเป็นผู้ชายท้ังหมด แล้วค่อยมาตรวจสอบดูอีกทีว่าบางคนอาจ
ไม่สบายหรือไม่พร้อม แต่ถ้าโยนไปให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านอาจจะกว่าเราอีก เพราะบางคนแก่แล้ว สภาพ
ร่างกายอาจไม่ไหว และผมก็คิดว่าหากเรากรองของเราเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือก็ให้ฝ่ายปกครองคัดสรรมา 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      10 

อย่างน้อยก็ผู ้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านแล้ว 15 คน สมาชิกสภาฯ 22 คน รวมเป็น 37 คน แล้วก็มา
ตรวจสอบดูอีกทีว่าใครไม่สบาย ก็ว่าไปตามนั้น เพราะสามารถแทนกันได้อยู่แล้ว โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องคิด
มากในเรื่องของภาคสนาม การโดดหอ หรืออะไรต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ว่าจะมาบังคับให้เราทำทุกคน ถ้าเกิดเป็นอะไร
ขึ้นมาแล้วจะลำบาก 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ขออนุญาตเสริมในส่วน
นี้ ผมคิดว่าในความเป็นไปได้คงไม่ได้มีเฉพาะภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว มีทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และ
การเข้าร่วมอบรมในส่วนนี้ ใจจริงแล้วก็เหมือนกับท่านมณเทียร  สมร กล่าวคือ อยากให้ไปร่วมทุกท่าน ถ้าถาม
ว่าเขาจะมาบังคับให้เราต้องทำ ก็ไม่ใช่ ต้องเป็นการสมัครใจ เพราะบางคนแม้กระท่ังผู้ใหญ่บ้านเองก็มีอายุมาก 
สภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ก็ต้องมีการงดเว้นอยู่ ขอฝากไว้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นน่าจะ
ปรึกษาหารือกันก่อนว่าหากไป แล้วไปกันทั้งหมด ก็ไม่เป็นไร แต่ก็ขอให้คัดกรองก่อนอย่างที่ท่านมณเทียรได้
กล่าวไว้ คือ ใครมีโรคประจำตัวอะไรก็บอก ถ้าถึงเวลาเข้ารับการอบรมเขาทำอะไรเราก็ต้องทำกับเขา ถ้านั่ง
อบรมอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรในจุดนี้ เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ  

นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5  ผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะเป็น
ของแต่ละหมู่บ้าน เพราะแต่ละหมู่บ้านมีอยู่แล้ว เรื่องสมาชิกฯ กับผู้ใหญ่บ้านเข้ากันได้อยู่แล้ว เรื่องความพร้อม 
3 คน ก็น่าจะมีอยู่แล้ว อย่างผมก็หารือกันเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหา จุดท่ีว่ามีความพร้อมเท่าไหร่ ให้เป็นเรื่อง
ของแต่ละหมู่บ้านได้คัดเลือกมาให้มีความสมดุล ซึ่งจะมีความพร้อมอย่างไร แต่ละหมู่บ้านน่าจะพิจารณาได้  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
มณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 4  ในส่วนของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนตัวผมคิด
ว่าทุกหมู่บ้านมีเหมือนกัน คือ ความพร้อม ความสามัคคี แต่อย่างไรก็ดี บางหมู่บ้านท่ีพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ สมาชิกฯ ทุกส่วนเข้ากันหมด แต่ก็มีบางหมู่บ้านท่ีเขาอาจจะขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน หรือไม่พูดคุย
กัน หรือมีอคติอะไรกัน ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่ จะปฏิเสธไม่ได้ แล้วถ้าสมมุติว่าบ้านใดบ้านหนึ่งส่งผู้นำมา ส่งตัวแทน
เข้ามา แล้วไม่มีสมาชิกฯ ไปด้วย วันข้างหน้าอาจมีปัญหาอีก อย่างกรณีปีท่ีแล้วเราเจอกรณีไฟป่าแบบนี้แล้วพ่อ
กำนันเขาต่อว่าเรา ว่าสมาชิกฯ ไม่ไปร่วม มีแต่ฝ่ายปกครองไป ท้ังท่ีจริงแล้วก็เป็นโครงการของเรา และอย่างท่ี
ท่านนายกฯ บอกว่าได้ส่งรายช่ือสมาชิกฯ กบัพนักงานไปแล้ว ในส่วนตัวผมอาจมองมุมท่ีเป็นด้านลบ ไม่ได้มอง
ในมุมบวกที่เขาพร้อม ซึ่งผมก็ยินดี แต่บางหมู่บ้านที่ไม่เข้าหากัน ไม่พูดคุยกัน จะตัดสินใจกันอย่างไร แล้วจะ
ลำบากใจสมาชิกฯ ในหมู่บ้านนั้นไหม ในความหมายของผมเป็นแบบนี้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสมนึก  คำเรือน 

นายสมนึก  คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
สมนึก  คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9  อย่างท่ีท่านมณเทียร  สมร ได้กล่าวไว้
ก็ถูกครับ แต่ผมก็เห็นดีด้วยว่าท้ัง 2 ฝ่ังควรจะมาร่วมกัน ถ้าเป็นการนั่งอบรมส่วนมากก็จะพร้อมกันอยู่แล้ว แต่
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ถ้าใหไ้ปโดด ไปวิ่ง ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ไหว ถ้าผมขอเขาจะอนุโลมเขาจะอนุโลมให้เราไหม เพราะกลัวว่าหากไป
ถึงท่ีแล้วจะไม่ฟังกัน แล้วมาบังคับใหเ้ราทำ และต่อว่าเรา  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านศรีนวล  สมแสง  

นายศรีนวล  สมแสง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
ศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี  12  ผมอยากให้สมาชิกฯ กับฝ่าย
ปกครองไปพูดคุยกันท่ีแต่ละหมู่บ้านก่อน ว่าจะให้ฝ่ายปกครองไป 1 คน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปก็ได้ สมาชิกฯ 
ไปท้ัง 2 คนก็ได้ หากเราหารือกันตรงนี้ อาจจะไม่ลงตัว  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมคิดว่าการอบรมนี้ ท่านนายกฯ อยากให้
สมาชิกฯ ไปด้วย เราอยากได้ข้อเห็นชัดท่ีแน่นอนไปเลยว่าสมาชิกฯ จะไปกี่คน ท่ีเหลือจากนั้นฝ่ายปกครองจะ
เอาผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเพิ่มอีกเท่าไหร่ ถ้าหากเราลงตัวแล้วว่ามีอยู่ประมาณ 20 คน เหลืออีก 
30 คน ให้นายกฯ หามาเพิ่มให้ครบ 50 คน ซึ่งรายชื่อเราได้ส่งไปและเป็นท่ีแน่นอนแล้ว โดยการอบรมนี้ท่ี
ท่านนายกฯ ได้ถ่ายเอกสารให้ผม มีอยู่ 8 ตำบล คือ ตำบลแม่ข่า ตำบลแม่สูน จำนวน 50 คน อบรมวันท่ี 
27–29 มกราคม 2563  ตำบลแม่งอน ตำบลแม่คะ ตำบลสันทราย วันท่ี 12–14 กุมภาพันธ์ 2563  ตำบล
ม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน วันที่ 19–21 กุมภาพันธ์ 2563  และตำบลเวียง วันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ 
2563 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับผมไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ได้ แต่ก่อนท่ีท่านจะ
ตัดสินใจ มีเรื่องของตารางการฝึกอบรม คือ วันที่ 1 บรรยายวิชา 2 ชั่วโมง ความสำคัญของพระมหากษตัริย์
กับประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
อบรมครึ่งวันพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ บรรยายต่อวิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพ  จากนั้น 19.00 – 20.00 น. บรรยายต่อเรื่องการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในท่ี
เกิดเหตุ ซึ่งจะบรรยายแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. เข้านอนประมาณ 20.00 – 21.00 น.  วันที่ 2 มีการฝึก
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง โดยเวลา 6.00 น. เป็นการบริหารร่างกายและระเบียบแถว  7.00 – 8.00 น. รายงานตัว 
รับประทานอาหารเช้า ต่อด้วยการฝึกใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากพื้นท่ีสูงด้วยบันได  ต่อจากนั้น 10.00 – 
12.00 น. การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน ภาค
บ่ายบรรยายวิชาโดยมีห้องอบรมให้ และมีปฏิบัติภาคสนามด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัย
ประจำท้องถิ่น จากนั้นฝึกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง การป้องกันและระงับอัคคีภัย คือ การใช้ถังเคมีดับเพลิง การดับไฟ 
และอื่นๆ จากนั้น 17.00 – 18.00 น. ฝึกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง การป้องกัน การวิ่งสาย การใช้อุปกรณ์ การระงับ
อัคคีภัย การใช้ถังเคมี  เวลา 18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหาร  จากนั้นเวลา 19.00 – 20.00 น. 
ฝึกปฏิบัติต่อ การระงับอัคคีภัย ดับเพลิงจากก๊าซหุงต้ม จากไฟไหม้  หลังจากนั้นอาบน้ำ พักผ่อนนอนหลับ สวด
มนต์ไหว้พระ  วันที่ 3 บริหารร่างกายและระเบียบแถว ปฏิบัติทั่วไป และรับประทานอาหารเช้า ซึ่งทุกวัน
จะต้องตื่นเวลา 6.00 น. เมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จเวลา 8.00 น. เข้าห้องบรรยายวิชา 1 ชั่วโมง การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นคืนชีพ (CPR)  จากนั้นฝึกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นคืนชีพ (CPR)  ต่อไปเวลา 11.00 – 12.00 น. บรรยาย
วิชา 1 ช่ัวโมง ความรู้เรื่องไฟป่าเบ้ืองต้น จากนั้นเมื่อพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ  เวลา 13.00 น. ฝึก
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง เทคนิค วิธีการดับไฟป่าและการกำจัดเช้ือเพลิง และบรรยายต่ออีก 1 ช่ัวโมง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย จากนั้นเวลา 16.00 – 17.00 น. บรรยายสรุปการฝึกอบรม  และเวลา 
17.00 – 18.00 น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร โดยการแต่งกาย วันท่ี 1 ให้ผู้เข้าร่วมการ
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ฝึกอบรมใส่ชุดโทนสีเหลือง วันท่ี 2 – 3 ช่วงเช้าออกกำลังกาย สวมชุดวอร์ม รองเท้าผ้าใบ ช่วงการฝึก สวมชุด
สุภาพ คร่าวๆประมาณนี้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีสมาชิกฯท่านใดต้องการสอบถามไหม ถ้าไม่มี 
ขอมติท่ีประชุม 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ต่อไปเข้าสู่ญัตติข้อ 5.1.2 ญัตติพิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อกำหนดให้เทศบาลตำบลสันทรายตามโครงการ
ก่อสร้างประตูแบ่งน้ำ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เข้าสู่ญัตติท่ี 5.1.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อกำหนดให้เทศบาลตำบลสันทรายตามโครงการก่อสร้างประตูแบง่น้ำ 
ตามเอกสารแนบ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ สืบ
เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้มีการต้ังงบประมาณในเรื่องของประตูแบ่งน้ำไว้ ซึ่งเราต้อง
โอนไปให้เทศบาลตำบลสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายก็จะดำเนินการ โดยมีงบประมาณอยู่ที่ 450,000 
บาท ซึ่งจะโอนจากไหนไปตรงไหน การให้ความเห็นชอบเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ประเภทรายจ่ายที่ตั้งไว้
ของปี 2563 จะโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งบบุคลากร ก็คือ เงินเดือนท่ีได้ต้ังไว้ตามระเบียบ การโอน
งบประมาณตามประเด็นที่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายของปี 2563 คือ 1,892,360 บาท ซึ่งจะขอโอน 
450,000 บาท งบเงินเดือนบุคลากรก็จะเหลือ 1,442,360 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและงานถนน งบอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีนี้คือ อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ำบ้านหัวฝาย ตำบลโป่งน้ำร้อน 
ซึ่งจำนวนเงิน 450,000 บาทนี้ จะโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ไปอุดหนุนแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 
งานถนน เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย ตาม
โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ำลำน้ำมาว บ้านหัวฝาย ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน นี้ 
จำนวนเงินที่ขอโอน คือ 450,000 บาท งบประมาณหลังโอน 450,000 บาท หน่วยงานที่รับโอน รับโอน
จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน งบบุคลากรหมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจำ ซึ ่งการขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว โดยเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนให้กับสมาชิกฯ ได้พิจารณา 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เรียนเชิญ
ครับ ญัตติข้อ 5.1.2 การต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย โครงการก่อสร้างฝาย
แบ่งลำน้ำมาว บ้านหัวฝาย ตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 450,000 บาท เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น  
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นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  กิจการทำประตูแบ่งน้ำในพื้นที่ 3 ตำบล เมื่อวันที่ 4 
อาจจะมีสมาชิกฯ บางคนเข้าร่วมในการทำความเข้าใจ ตามแบบท่ีทางเทศบาลตำบลสันทรายส่งมา เนื่องจาก
ความกว้างของฝายลำน้ำมาวกว้างอยู่ 14 เมตร แต่แบบท่ีเทศบาลตำบลสันทรายส่งมานั้นแบ่งครึ่งในสัดส่วนท่ี
เท่ากัน ซึ่งผู้ใช้น้ำทั้ง 3 ตำบล ก็ได้มีการทักท้วงอยู่ 2 ถึง 3 ประเด็น กล่าวคือ เนื่องจากเรายึดหลักในการ
จัดสรรน้ำตามพื้นท่ีของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ดังนั้นกต้็องนำแบบกลับไปแก้ไข โดยเทศบาลตำบลสันทรายต้องนำเข้า
สภา แต่งบประมาณเท่าเดิม  เนื่องจากแบบที่มีงบประมาณอยู่ 900,000 บาทนี้ ได้กำหนดแบ่งสัดส่วนท่ี
เท่ากัน และส่วนของหมู่ท่ี 5 ท่ีได้ทักท้วงว่าได้รับผลกระทบ ก็ได้มีการทำความเข้าใจในเรื่องของความสูงว่ามีกี่
เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการแก้ไขในเรื่องของตัวแบบเพียงอย่างเดียว ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นก็จะได้มีการอุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย โดยเทศบาลตำบลสันทรายจะ
ดำเนินการได้ก็ต่อเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด เนื่องจากเป็นกิจการนอกเขต เมื่อมีการส่งข้อมูลให้
อำเภอแล้วก็จะส่งให้จังหวัดต่อไป ซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการประชุมหารือข้อสรุป และจะต้องมีการนำข้อมูลมา
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในวันพรุ่งนี้ทั้งหมด เพื่อสรุปพื้นที่ฝายแหล่งน้ำทั้ง 2 ข้าง มีจำนวนกี่
พันไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้ 3,000 กว่าไร่ แต่จากสถิติของเราที่ได้รับแจ้งข้อมูลมามีอยู่ 6,000 กว่าไร่ 
ซึ ่งอาจจะตัดฝายน้ำล้นที่อยู ่ตีนดอยออกไป ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาจะให้ทางตัวแทนผู้ใช้น้ำที่เป็น
ประธานลำน้ำดำเนินการส่งข้อมูลมาใหม่ และในส่วนของกองช่างก็จะได้ดำเนินการสำรวจพื้นท่ี โดยใช้ระบบ 
GPS สำรวจให้อยู่ในวงพื ้นท่ีที ่ใกล้เคียงที ่สุด ลำน้ำแบ่งแยกซ้าย-ขวา และมีพื ้นที่ที ่อยู ่บริเวณแหล่งน้ำ
โดยประมาณเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะกันในภายหลัง เนื่องจากส่ิงปลูกสร้างนี้เป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร 
ต้องมองปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นให้รอบด้าน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ข้อสรุปท่ีว่าระหว่างแยกซ้ายกับแยกขวาจะได้
ขนาดไหน ส่วนเรื่องความสูงนั้นลงตัวแล้ว มีประตูระบายฝายด้วย แต่เรื่องความกว้างของช่องแบ่งน้ำที่ยังหา
ข้อสรุปไม่ได้ เพราะตัวเลขพื้นที่ยังไม่นิ่ง จึงต้องกลับไปแก้ไขแล้วนำมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมของ
ท้ัง 3 ตำบลท่ีใช้น้ำร่วมกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแย่งน้ำกันและความไม่เป็นธรรมต่อไป จึงนำ
เรียนสภาแห่งนี้ให้รับทราบ  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขอมติท่ีประชุม 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ต่อไปญัตติข้อ 5.1.3 ญัตติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติเกี่ยวกับการให้ใช้ห้องน้ำสาธารณะทิศเหนือของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ญัตติข้อ 5.1.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
เกี่ยวกับการให้ใช้ห้องน้ำสาธารณะทิศเหนือของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ได้เกริ่นไว้ในท่ี
ประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว เกี่ยวกับห้องน้ำท่ีติดกับลำน้ำมาวท่ีได้มีการท้วงติงของผู้ท่ีใช้ลำน้ำมาวโซนล่าง ถึงแม้ว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะมีระบบบ่อเขอะดักกากตะกอนแล้ว แต่เนื่องจากเราเป็นองค์กรจึงต้องดู
เรื่องความเหมาะสมและอาจจะโดนในเรื่องของการก่อสร้างท่ีไม่เหมาะสม จึงได้นำเข้าสภาในครั้งก่อนแล้ว แต่
ยังขาดในเรื่องของมติให้ความเห็นชอบในการรื้อถอน เพื่อปรับพื้นท่ีตรงนั้นให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสุขภาพ
ต่อไป ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีติดลำน้ำมาว และไม่ให้เกิดผลกระทบจนมีการร้องเรียนในอนาคต รวมทั้งขอ
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อนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องนี้ คือ มีคณะกรรมการลำน้ำมาวได้เสนอ เรื่อง ผู้ท่ีอยู่ติดกับลำน้ำมาวตลอดท้ังสายท่ีจะ
สร้างห้องน้ำ เพื่อจะไม่ปล่อยผ่านโดยไม่ผ่านกระบวนการ โดยทางสาธารณสุขและผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบล
ม่อนปิ่น ม่วงชุม ได้รับเรื่องแล้ว และจะได้ดำเนินการสำรวจเหมือนกับท่ีเราได้สำรวจน้ำอีกรอบหนึ่ง เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบ รวมทั้งจะมีเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่เพื่อขุดลอกตลอดลำน้ำมาวทั้งสาย และจะได้ดำเนินการ
ปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำที่ยังไม่มีระบบกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงลำน้ำมาว เป็นเรื่องที่พี่น้องที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งรวมทั้งห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็อยู่ในเคสนี้ด้วย เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น  หากองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นไปส่ังรื้อถอนของผู้อื่น แต่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเองกลับยังไม่ทำอะไร จึงมีความจำเป็น
ให้สภาให้ความเห็นชอบในการรื้อห้องน้ำท่ีติดกับลำน้ำมาวออกไป 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ญัตติท่ี 5.1.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติยกเลิกการใช้ห้องน้ำสาธารณะทิศเหนือของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกท่านใด
ต้องการสอบถาม เรียนเชิญครับ  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ห้องน้ำทางทิศเหนือท่ี
จะยกเลิกการใช้นั้น ในส่วนของห้องน้ำทางทิศใต้เองก็ติดกับลำน้ำมาวเช่นกัน จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไร เพราะถ้าหากจะยกเลิกห้องน้ำท่ีติดลำน้ำมาวจริงๆ ก็ต้องยกเลิกท้ัง 2 ฝ่ัง  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในประเด็นดังกล่าว คือ เป็นห้องน้ำหลังใหม่และหลังเก่า 
ซึ่งห้องน้ำหลังใหม่จะมีในเรื่องของระบบบ่อดักกากตะกอน แต่ห้องน้ำหลังเก่ายังไม่มีระบบนี้ เนื่องจากยังไม่มี
พระราชบัญญัติควบคุมในเรื่องของส่ิงแวดล้อม 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ท่านนายกฯ ครับ หากทำการรื้อถอนแล้ว จะมี
การดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ห้องน้ำในโซนหลังเก่านั้น เมื่อมีการรื้อถอนห้องน้ำในส่วน
นี้ออกไปแล้ว คืออาคารธรรมาภิบาลที่ได้ขอรื้อแล้วนั้น  จะมีการเพิ่มห้องน้ำให้ โดยแบบของห้องน้ำจะอยู่ใน
ช้ันล่างเพื่อเพิ่มเติมในส่วนท่ีโดนรื้อถอนออกไป 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   ญัตติข้อ 5.1.3 มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการ
สอบถาม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   ต่อไปญัตติข้อ 5.1.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เรียนเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เข้าสู่ญัตติ ท่ี 5.1.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ซึ่งในส่วนนี้เป็นอำนาจ
การอนุมัติของสภาท้องถิ่น จากเดิมตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ประกาศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2562  ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 7  พ.ศ.2562 ซึ่งต้ังงบประมาณรายจ่ายแผนงาน
รักษาความปลอดภัย แผนงานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะขนส่ง กล่าวคือ รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้จ่ายในการซื้อ
รถบรรทุก โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 1.) เป็นรถบรรทุกขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา 
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800 cc ต้ังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 289 
ลำดับท่ี 38 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
สืบเนื่องมาจากการกำหนดคุณลักษณะไว้ที่ 2,800 cc นั้นจะมีอยู่เพียงแค่บริษัทเดียวซึ่งอาจจะเข้าข่ายในเรื่อง
ของการเอื้อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็ต้องมี 2–3 บริษัท ที่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ รวมทั้งเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาคุณลักษณะไม่ตรงกับที่กำหนด และปัญหาอื่นๆตามมาภายหลัง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของแผนงานรักษาความปลอดภัย แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่งใหม่ คือ รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ จำนวน 
1 คัน โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ปริมาณ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,300 กิโลวัตต์ ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์  ซึ่งเห็นควรให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 ต่อไป โดยให้สภาให้ความเห็นชอบตามรายการท่ีกราบเรียนไป 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที ่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  ญัตติข้อ 5.1.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สมาชิกฯ 
ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12  อยากทราบว่ารถคันนี้
จะนำไปใช้งานในส่วนงานไหนครับ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  รถคันนี้จะนำไปใช้งานในส่วนของงานป้องกันฯ ครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ญัตติข้อ 5.1.4 มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการ
สอบถามไหม ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เรื่องกีฬา
ท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2563 
   นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองศึกษา ฯ การแข่งขันกีฬาตำบลม่อนปิ่น จะเริ่มในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 
ฟุตบอลประชาชนทั่วไปและตำบลม่อนปิ่น เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส  และเปตอง ซึ่งในส่วนของโปรแกรม
การแข่งขัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไรไหมครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12  อยากทราบว่าฟุตบอล
รุ่น 45 ปี เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นด้วยใช่ไหมครับ 

นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ ฟุตบอลรุ่น 45 ปี จะเป็นทีมฟุตบอลจากภายนอกครับ แต่เรื่องของงบประมาณจะ
เป็นของเขาท้ังหมด 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภ าผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  โครงการกีฬาประชาชน
ตำบลม่อนปิ่นต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 ซึ่งช่ือ
โครงการก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าเพื่อประชาชนตำบลม่อนปิ่น แต่ฟุตบอลรุ่น 45 ปี อาจกล่าวได้ว่าไม่อยู่ในตำบล
ม่อนปิ่นเลย ถ้าเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยแล้วอาจกินเวลาการแข่งขันของเราเกินไปไหม เนื่องจากความจริงแล้ว
เราจะต้องแข่งขันเสร็จในวันที่ 8 มีนาคม 2563 แต่เรากลับต้องยืดเวลาออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 
และถึงแม้ว่าจะเป็นงบประมาณของเขาเอง แต่สถานที่และพนักงานก็เป็นของเราทั้งสิ้น บางวันก็มีแต่ทีมเขา 
ไม่มีทีมของเราลงแข่งเลย ดังนั้น เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นการทำเพื่อพี่น้องในตำบลม่อนปิ่น จึงขอให้เป็นการ
แข่งขันกันภายในตำบลม่อนปิ่นก่อนได้ไหม ส่วนบุคคลภายนอกให้หลังจากนี้ได้ไหม เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับ
โปรแกรมการแข่งขันของเรา และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนในเรื่องของงบประมาณที่ใช้จัด
กิจกรรม 
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   นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันภายในตำบลนั้น ผมได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้า
จะตัดทีมจากภายนอกออกไปก็ไม่มีปัญหา สามารถแก้ไขและนำมาส่งใหม่ได้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสมนึก  คำเรือน 

นายสมนึก  คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
สมนึก  คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9  ผมเห็นด้วยกับท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 
กล่าวคือ กิจกรรมนี้เป็นกีฬาประจำตำบลม่อนปิ่น แต่บางวันแทบไม่มีทีมของเราลงแข่งเลย ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็
เป็นของเราอยู่ จะให้เฉพาะคนของเราใช้ก็คงเป็นไปไม่ได้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12  กรณีที่จะมีทีมจาก
ภายนอกเข้ามาเล่นด้วยนั้น ผมไม่ได้กีดกันแต่อย่างใด เพียงแต่ผมคิดว่าการจัดกีฬาในแต่ละครั้งก็เหนื่อยมาก
แล้ว หากมีทีมจากภายนอกเข้ามาเล่นด้วยอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งสนามถ้าเล่นเยอะๆก็
อาจพังได้ จึงอยากให้ชะลอไว้ก่อน และผมอยากให้สมาชิกฯ ทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเยอะๆ  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านศรีนวล  สมแสง 

นายศรีนวล  สมแสง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  กีฬาฟุตบอลรุ่น 45 ปี 
ให้เขาเข้ามาเล่นภายหลังจากกีฬาภายในตำบลของเราเสร็จส้ินแล้วจะดีกว่า 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
มณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 4  ในส่วนตัวผมคิดว่าตารางการแข่งขันท่ี
มันลงตัวแล้ว หากยกเลิกไม่ให้เขาแข่งขันด้วย อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กันในอนาคตได้ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับ
ท่านเอกภาค จันทรา คือ ให้สมาชิกฯ ทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความลำบากใจกัน
ภายหลัง โดยในส่วนของเราจะแข่งขันอยู่ 40 นัด และกีฬาฟุตบอลรุ่น 45 ปี จะแข่งขันอยู่ 24 นัด ซึ่งเกินครึ่ง
ของเราแล้ว บางวันทีมเราก็ได้แข่งแค่ทีมเดียว และแม้จะมีงบประมาณของเขาเอง แต่ไฟฟ้า อุปกรณ์ และ
เจ้าหน้าท่ี ยังเป็นภาระของเรา สำหรับผมถือว่าไม่เหมาะสม ถ้าเขาอยากจัดก็ให้จัดภายหลังจากกิจกรรมนี้แล้ว
เสร็จ หากจัดต่อเลยสนามต้องพังแน่นอน ต้องท้ิงช่วงให้หญ้าฟื้นฟูก่อนประมาณ 1-2 เดือน  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   วันที่ 12, 13, 17, 
20, 25 กุมภาพันธ์ เราแข่งแค่คู่เดียว ท่ีเหลือเป็นของรุ่น 45 ปี ท้ัง 2 คู่  และวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 
2 มีนาคม ก็เป็นของรุ่น 45 ปีทั้งหมด ซึ่งผมก็ไม่ได้กีดกัน แต่เราควรจะได้จัดกีฬาของเราอย่างเต็มที่ โดยให้
เขาเข้ามาขอใช้สถานท่ีในงบประมาณของเขาเองภายหลังท่ีเราจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยก่อนได้ไหม ถ้ามาเข้า
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ร่วมด้วยแบบนี้บุคลากรของเราก็ต้องอยู่ด้วยตลอด รวมทั้งช่างไฟด้วย แม้จะอ้างว่าใช้งบประมาณของตนเอง
ท้ังหมด ท้ังนี้ขอให้สมาชิกฯ ท่านอื่นช่วยแสดงความคิดเห็นร่วมด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านศุภชัย  ใจพันธ์ 

นายศุภชัย  ใจพันธ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายศุภชัย  ใจพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 8  ผมมีความคิดเห็นตรงกับ
ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านท่ีได้อภิปรายผ่านมา คือ ให้ตัดทีมท่ีมาจากภายนอกออกไปก่อน เพื่อย่นระยะในการ
ปิดกีฬาให้กระชับข้ึน ซึ่งผมเองอยากให้ปิดกีฬาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลย เพราะเดือนมีนาคมอากาศจะร้อน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 4  ถ้าเราตัดฟุตบอลรุ่น 45 ปี ออกไป 
ก็จะสามารถย่นระยะเวลาการแข่งขันลงได้เยอะ เพราะดูจากตารางการแข่งขันแล้วเราแข่งแค่วันละคู่ ถ้านำมา
รวมกันวันละ 3 คู่ไปเลย จากเดิมท่ีกีฬาจะปิดวันท่ี 15 มีนาคม 2563  ต้นเดือนมีนาคมก็สามารถปิดกีฬาได้ 
แล้วในเดือนมีนาคมก็จะมีเรื่องของไฟป่าและอากาศร้อนด้วย ขอให้โปรดพิจารณา 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์  สุก๋า   

นายวีระศักด์ิ  สุก๋า, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10  ผมเห็นด้วยกับทุกท่านที่ได้
อภิปรายมา เพื่อให้สามารถย่นระยะเวลาลงได้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสุทธิพร   สุภา 
   นายสุทธิพร   สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 3  ผมคิดว่าการนำโปรแกรมการแข่งขันกีฬา
ซึ่งมีทีมจากภายนอกมาร่วมด้วยเข้ามาในท่ีประชุมสภาเป็นส่ิงท่ีดี เพื่อให้เกิดการเห็นพ้องกันทุกคน เพราะหาก
โปรแกรมการแข่งขันนี้ออกไปโดยไม่ผ่านท่ีประชุมสภา อาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ เนื่องจากกีฬานี้จัด
ขึ้นเพื่อพี่น้องในตำบลม่อนปิ่น และเพื่อตัดปัญหาอื่นๆท่ีอาจตามมาภายหลังได้ รวมทั้งเรื่องของเวลาท่ีใช้ในการ
แข่งขันที่ยืดเย้ือและบุคลากรของเราท่ีจะต้องไปดูแลด้วย  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่นครับ  

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นเปิดกว้างอยู่แล้ว ไม่มีการกีดกันแต่อย่างใด แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันท้ัง 2 ฝ่าย จึงอยากให้
ไปพูดคุยกับฝ่ายที่เป็นทีมจากภายนอกให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอนุญาต
ให้สามารถแข่งขันกีฬาได้ แต่ขอให้เป็นภายหลังจากท่ีเราได้จัดกิจกรรมภายในของเราก่อนได้ไหม โดยอธิบาย
เหตุผลอื่นๆประกอบไปว่า เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมอีกมากมายท่ีทางเราต้องเข้าร่วม ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความราบรื่นของการแข่งขันได้ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 
นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   ผมเห็นด้วยกับท่าน
นายกฯ ครับ และอีกประการ คือ ถ้าหากเราไม่นำไปลงในโปรแกรมของวันปกติ แต่ให้เขาไปลงในวันเสาร์ -
อาทิตย์แทน ลองไปปรึกษาเขาดูว่าได้ไหม 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  การมีคนภายนอกเข้ามาร่วมในการแข่งขันกีฬา
นี้ด้วยเป็นส่ิงท่ีดี แต่อีกด้านหนึ่ง อาจมีคนอื่นท่ีมาเห็นแล้วจะต้ังข้อสงสัยในเรื่องของเรื่องงบประมาณในการจัด
กีฬานี้ได้ ซึ่งเราไม่สามารถชี้แจงได้หมดทุกคนว่างบประมาณเป็นของเขาเอง  ผมจึงคิดว่าควรตัดออกไปเลย 
โดยให้ตัดออกจากโปรแกรมของเรา แล้วให้เขาไปตั้งโปรแกรมใหม่ของเขาเอง ภายหลังจากที่เราจัดเสร็จแล้ว 
เรียนเชิญท่านเลขาฯ 

นายสุทธิพร  สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  อย่างที่ท่านนายกฯ พูด ผมก็เห็นดีด้วย 
คือ ให้เป็นกีฬาภายในตำบลก่อน แล้วให้เขาทำหนังสือเข้ามาภายหลัง และอย่างที่ท่านประธานเป็นห่วง คือ 
เราไม่สามารถช้ีแจงได้หมดทุกคน ดังนั้นขอให้เป็นภายในก่อน แล้วค่อยให้เขาเอาโปรแกรมมาต่อ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 
   นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
มณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4  อย่างท่ีหลายๆท่านได้อภิปรายนั้น 
สามารถแยกออกมาเป็น 2 แบบ คือ หลังจากเราจัดเสร็จแล้วให้เขามาจัดต่อ หรือให้เขาแข่งในวันท่ีเราไม่มีแข่ง 
เนื่องจากเรายังมีช่วงท่ีไม่ได้แข่งว่างอยู่ โดยจัดโปรแกรมปกติเป็นวันจันทร์ – ศุกร์ ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็น
ของเขา จะส่งผลดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกกัน  

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เช่นนั้นแล้ววันไหนที่เราไม่มีโปรแกรมแข่งขัน เราก็ยกให้
เขาไป เพื่อไม่ให้เกิดการน้อยใจกัน หากวันข้างหน้า อบต.ม่อนปิ่นจัดแบบเปิดแล้วเชิญเขามา เขาอาจไม่ตอบ
รับเรา ซึ่งต้องมองถึงอนาคตด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมขอเสนออีกอย่างว่า โปรแกรมต้องทำให้เป็น 
2 โปรแกรม โดยให้แยกของเขาเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง 
   นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองศึกษา ฯ ถ้าตัดโปรแกรมในส่วนนี้ออกไป เจ้าหน้าที่ก็จะมีภาระน้อยลงมาก เนื่องจากไม่ได้มีแค่ฟุตบอล
เพียงอย่างเดียว ในส่วนของผมขอแก้ไขปรับปรุงในส่วนของโปรแกรมและระเบียบกติกาเล็กน้อย คือ ฟุตบอล
ประเภททั่วไป ให้เล่นของบ้านตัวเอง กรณีจะเล่นบ้านอื่น บ้านนั้นต้องไม่ส่งหรือจำนวนนักกีฬาเต็ม จึงจะ
สามารถเล่นบ้านอื่นได้ รุ่น 35 ปี ก็เช่นเดียวกัน ส่วนโปรแกรมปิดการแข่งขันจะปิดการแข่งขันในวันที่ 8 
มีนาคม 2563  ฟุตบอลรุ่น 35 ปี บ้านเด่นชัย กับ บ้านป่าฮิ้น เปลี่ยนเป็น แค่บ้านเด่นชัยบ้านเดียว ในส่วน
ของวอลเลย์บอลชาย สาย B ขอแก้ อบต.ม่อนปิ่น เป็น แม่มาวสามัคคี หมู่ 2  เปตองผู้นำ แก้ไขจากวันท่ี 21 
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กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 2 มีนาคม และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 3 มีนาคม แล้วเข้าชิงวันที่ 5 มีนาคม 
2563 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 12  วันที ่ 21, 24 
กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกฯ ต้องเข้าร่วมการอบรมไฟป่า ต้องมีการขยับเวลาไหม 

นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองศึกษา ฯ ผมเลื่อนให้เรียบร้อยแล้วครับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 มีนาคม และวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 มีนาคม แล้วเข้าชิงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กราบเรียนท่านนายกเรื่องเงินสนับสนุนกีฬา 
เงินสนับสนุนเต็นท์ ปีนี้ได้แยกรายละเอียดตามกีฬาท่ีส่งด้วย เต็นท์ให้หมู่บ้านละ 3,500 บาท โดยกีฬาฟุตบอล 
300 บาท เซปักตะกร้อ 200 บาท วอลเลย์บอล 200 บาท เทเบิลเทนนิสและเปตองอย่างละ 100 บาท ซึ่ง
คำนวณได้ ดังนี้ หมู่ท่ี 1 จะได้เงินสนับสนุน 4,800 บาท  หมู่ท่ี 2 ได้ 4,300 บาท  หมู่ท่ี 3 ได้ 4,000 บาท  
หมู่ท่ี 4 ได้ 4,300 บาท หมู่ที ่ 5 ได้ 4,700 บาท  หมู่ ท่ี 6 ได้ 4,900 บาท  หมู่ ท่ี 7 ได้ 4,100 บาท      
หมู่ท่ี 8 ได้ 4,000 บาท หมู่ท่ี 9 ได้ 5,300 บาท  หมู่ท่ี 10 ได้ 5,200 บาท  หมู่ท่ี 11 ได้ 4,600 บาท 
หมูท่ี่ 12 ได้ 4,500 บาท หมูท่ี่ 13 ได้ 4,300 บาท  หมูท่ี่ 14 ได้ 4,900 บาท  หมู่ท่ี 15 ได้ 5,600 บาท 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเยาวเรศ  ปัญจะเรือง 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  เมื่อตัดฟุตบอลรุ่น 45 
ปีออกไปแล้ว วันเวลาจะไม่ขยับข้ึนเลยหรือ 

นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ ฟุตบอลต้องทำใหม่อยู่แล้วครับ แต่อย่างอื่นคงเดิม ซึ่งผมทำไว้เรียบร้อยแล้วครับ 
คือ วันละ 3 คู่ 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หลักเกณฑ์ในเรื่องของเงินสนับสนุน จะมีในเรื่องของเต็นท์
และทีมท่ีเข้าแข่งขัน หากสมาชิกฯ ท่านใดคิดว่าไม่ยุติธรรม ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งแล้วแต่ท่าน
จะพูดคุยกันเลยว่าเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณจะอย่างไร ซึ่งเรื่องเต็นท์ละ 3,000 บาทนั้นลงตัวแล้ว 
เพราะได้เท่ากันหมด ท่านสมาชิกฯ คิดเห็นเป็นอย่างไรให้แสดงความคิดเห็นกันเลย 

นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ ในปีท่ีแล้วก็ได้เต็นท์ละ 3,500 บาท เยอะสุดอยู่ท่ี 4,000 บาท แต่ปีนี้เยอะสุดอยู่
ท่ี 5,000 กว่าบาท 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จะมีนักกีฬาร่วมเดินอยู่ประมาณ 1,000 คน วงดุริยางค์มี 
7 โรง ผมขอทุกโรงเลย ขอไว้ก่อน ซึ่งเรามีงบประมาณไว้แล้ว 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 
นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ผมว่างบประมาณท่ีเรา
ต้ังไว้นั้น เราได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว แต่ในส่วนท่ีไม่เข้าใจ คือ ในแต่ละหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านอาจไม่รู้ว่า
งบประมาณที่เราสนับสนุนไปแต่ละอย่างนั้นเป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกฯ ที่ต้องไป
อธิบายให้กับผู้นำหมู่บ้านให้รับทราบ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  การแข่งขันกีฬานี้ 
เรื่องแรก ผมอยากให้ท่านทำหนังสือถึงเจ้าหน้าท่ีทหารด่านปางตองครับเพราะผมจะขึ้นลงลำบาก เรื่องท่ีสอง 
คือ เรื่องเต็นท์ที่จะอุดหนุนแต่ละเต็นท์นั้นผมอยากได้จำนวนเงินเป็นก้อนไปเลย เพราะเมื่อมีค่าใช้จ่ายจะ
ลำบาก 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น สรุปครับ  

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  กรณีบ้านขอบด้ง ให้จัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน โดยขยับให้
เขาเช้าหน่อยได้ไหม เพื่อไม่ให้ต้องกลับดึก 

นายเกรียงไกร ทิพเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองศึกษา ฯเรื่องอาหารเครื่องด่ืม อบต.ม่อนปิ่นจะเตรียมไว้ให้ ทางผู้นำไม่ต้องเตรียมมาครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ผมมีเรื่องสอบถามอยู่ 5 
เรื่อง ดังนี้ (1.) เรื่องติดตามการซ่อมแซมท่อลำเลียงน้ำท่ีบ้านกาดถึงบ้านเวียงหวายเป็นอย่างไรบ้าง  (2.) เรื่อง
ถนนในโครงการที่จะเข้ามา ไม่รู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่ เห็นบ้านม่อนปิ่นเหนือ-ม่อนปิ่นใต้เรียบร้อยแล้ว  (3.) เรื่อง
การเสริมไหล่ทางของถนนสายหลัก หมู่ท่ี 13 ซึ่งค่อนข้างลึก เนื่องจากทำถนนยกสูงขึ้นมาอีก จนไหล่ทางลึกไป
หน่อย โดยผมได้นำภาพมาประกอบด้วย  (4.) เรื่องดินท่ีทำถนนขึ้นบ้านกาดถึงบ้านเวียงหวาย อยากทราบว่า
ดินที่จะเอามาถมข้างทางจะมาถมให้เมื่อไหร่ เพราะเห็นว่าเสร็จนานแล้ว แต่ไม่ได้นำดินมาถมให้ ซึ่งตอนนี้
ชาวบ้านต้องนำหินมาถมกันเอง เพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอันตราย  (5.) เรื่องไฟกิ่งหรือไฟโซล่าเซลล์บริเวณท่ี
ยังขาดตกบกพร่องไป เช่น ตรงตล่ิงบ้านหัวนา โล๊ะป่าห้าเขตติดต่อบ้านหัวนาไปบ้านหล่ิงปูต้น และต้ังแต่ห้วย
น้ำรินไปจนถึงบ้านลาน (ป้ายบ้านลาน) อยากนำเรียนสอบถาม 5 เรื่องนี้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น ครับ  

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตตอบคำถามของหมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย (1.) 
เรื่องท่อท่ีบ้านกาด เราได้ส่งกองช่างเข้าไปดูแล้ว กรณีเฉพาะบ้านกาด อบต.ม่อนปิ่นอาจจะใช้งบของ อบต.ได้ 
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แต่ตรงทางขึ้นตล่ิงบ้านเวียงหวายเป็นของทางหลวงชนบท ซึ่งเขาได้รับไปแล้วก็จะได้แก้ในส่วนนี้ รวมถึงโซนท่ี
อยู่ตรงสะพานบ้านลานจะขยายข้างละ 2 เมตร และยกพื้นผิว งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท ดังนั้นในพื้นท่ีใดท่ี
อยู่นอกเขตรับผิดชอบของ อบต.ม่อนปิ่น เราก็จะประสานหน่วยงานอื่นให้เข้ามาดำเนินการ รวมท้ังการขยาย
เส้นทางจราจรสายหลักและตรงสามแยกลงหนองบัว ครั้งนี้จะขยายฝ่ังขวาเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักอีกสายหนึ่ง 
แล้วก็เรื่องของป้ายจราจรต่างๆ จะดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน และในส่วนของถนนโอเวอร์เลย์ ท่ีเราใช้
เงินเหลือจ่ายเหลืองบประมาณของเงินสะสม ตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้ว น่าจะลงหน้างานของหมู่ที่ 10 บ้าน
ม่วงชุมต่อ แล้วกองช่างก็ได้ส่งโอเวอร์เลย์ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ หมู่ท่ี 3, 12 เรียบร้อยแล้ว ค้างหมู่ท่ี 13, 
4  และท่ีเร่งดำเนินการอยู่ขณะนี้ คือ ให้พัสดุดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเส้นทางโอเวอร์เลย์ใด
ที่เป็นงานตกลงราคา อบต.ม่อนปิ่นจะดำเนินการเลย แต่ถ้าส่วนไหนที่เกินไปก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ขณะนี้มีอยู่ 3 สายท่ีทำไปแล้ว ได้คู่สัญญาแล้ว และจะค้างสายหนองบัวอีกสายหนึ่ง 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ในส่วนของโอเวอร์เลย์ท่ี
จะเข้าบ้านเด่น-ป่าฮิ้น ได้มีโครงการของบ้านเด่นชัยที่ทำข้างลำเหมืองตรงข้างบ้านของนายแก้ว ปูคำ นั้นยัง
ไม่ได้ทำ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ทำในส่วนของตรงนั้นก่อน เสร็จแล้วค่อยทำโอเวอร์เลย์ทับ ไม่ทราบว่าจะมาพร้อม
กันไหม หรืออย่างไร 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ท่อเสร็จก่อนอยู่แล้วครับ บ้านป่าฮิ้น รางระบายน้ำสัญญา
ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งไม่ใช่สายหลักแต่เป็นสายด้านใน โดยส่วนไหนที่ต้องมาก่อน เราก็ต้องทำก่อน ส่วนเรื่อง
ของเส้นทางที่บ้านเด่นชัย ในส่วนนั้นงานยังไม่ได้ส่งมอบ เนื่องจากต้องมีระยะการทดสอบของซีเมนต์ ซึ่งตอ้ง
ส่งไปท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 21 วัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และท่ียังไม่มีการถมนั้น เป็น
เพราะไม่ต้องการให้เกิดรอยร้าว ซึ่งหากมีการส่งมอบงานก็จะมีการแจ้งเข้ามา และเรื่องไฟกิ่ง น่าจะได้อยู่
ประมาณ 15 ต้น คือ โซนจากห้วยน้ำริน แต่ไปไม่ถึงสะพานบ้านลาน ซึ่งผมก็ได้ขอไปอีกประมาณ 5 ต้นได้
ไหม เพื่อให้ไปถึงสะพานบ้านลาน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  เนื่องจากท่านเคยรับปากไว้ 
ต้ังแต่ช่วงของหมู่ท่ี 9 ตรงน้ำบ่อส่อง เช่ือมบ้านหัวนา  ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีทุกเสาไฟฟ้า เพราะช่วงตรงนั้นเป็นท่ี
เปล่ียวและมืดมากระยะห่างของช่วงเสาไฟฟ้านั้นห่างกันมากพอสมควร  และตรงท่ีป้อมตำรวจบ้านหัวนา ท่าน
นายกก็ได้รับปากและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีท่ีป้อมตำรวจแล้ว ซึ่งทางท่านเองก็ได้รับทราบและจะเพิ่มให้ ส่วน
หล่ิงปูต้่นท่ีท่านได้รับปากไว้นั้นท่านได้ช้ีแจงและเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว แต่ในส่วนท่ียังไม่เห็นท่านพูดถึง คือ น้ำบ่อ
ส่อง และป้อมท่ียังมืดอยู่ หากเจ้าหน้าท่ีตำรวจมาต้ังด่านในจุดนั้น อาจมีผลต่อความปลอดภัยได้ 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องของไฟกิ่งท่ีป้อมนั้น ช่างไฟฟ้าของเราได้เข้าไปทำการ
สำรวจและพูดคุยกับตำรวจชุมชนที่ป้อมนั้นแล้ว ซึ่งยังติดเงื่อนไขบางประการ หากเปลี่ยนไม่ได้ก็คงต้องเป็น
แบบโซล่าเซลล์ โดยเราจะติดต้ังไฟกิ่งให้แล้วใช้ไฟของป้อมตำรวจ แต่ประเด็นคือเขาไม่อยากเสียค่าไฟใช่ไหม 
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นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ได้เสนอในครั้งแรกนั้น
เป็นเรื่องของหม้อแปลงเด่ียว โดยเช่ือมเข้ากับหม้อแปลงเด่ียวของหมู่บ้าน ซึ่งอัตราการใช้ไฟก็ไม่เกินอยู่แล้วถ้า
จะเพิ่มในบริเวณ น้ำบ่อส่อง และป้อมเข้ามา  หากจะผลักภาระให้เป็นค่าใช้จ่ายของทางป้อมเองคงไม่ไหว 
เนื่องจากเขามีขอบเขตค่าใช้จ่ายไว้อยู่แล้ว ดังนั้นให้เช่ือมเข้ากับหม้อแปลงเด่ียวของหมู่บ้านไปเลย 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมขอไปดูเรื่องสายไฟก่อนครับว่าโหลดไฟแล้วพอดีกับ
จำนวนหลอดหรือไม่ ซึ ่งตอนนั้นผมเองก็คิดให้ 2 ระบบแล้ว ถ้าบ้านหัวนาทั้งหมู่บ้านใช้ไฟของ อบต. จะ
สามารถรับได้ไหม หากเยอะเกินไปสายไฟอาจไหม้ได้ 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 หลอดไฟในส่วนของหม้อ
แปลงเดี่ยว จุดสุดท้ายอยู่ตรงศูนย์ อสม. ข้างโรงเรียนบ้านหัวนา ถ้าจะเพิ่มเป็นเสาที่ 2 คือ ตรงปากทาง
โรงเรียน ด้านขวามือ ทิศตะวันตก ตรงข้ามกับป้อม และอีกหนึ่งจุด คือ ตรงสะพาน ซึ่งตรงนั้นแค่ 2-3 จุดก็
เพียงพอแล้ว 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ถ้าทำไม่ได้ก็เปล่ียนใหเ้ป็นโซล่าเซลล์นะครับ 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  อีกประเด็น คือ ในบางช่วง เสาไฟจะมีระยะห่างท่ีใกล้กัน 
ซึ่งมีเสาโครงการโทรศัพท์ด้วย หากจะติดต้ังเสาไฟฟ้าต้องไม่ติดใกล้กับเสาโทรศัพท์ เนื่องจากอาจถูกฟ้องร้องได้ 
ส่วนเรื่องไฟกิ่ง ต้องมีการหารือกับคนบนดอยด้วย เพราะหากจะไปจริงๆ ก็ไม่สามารถไปได้ โดยอาจจะเป็นโซ
ล่าเซลล์แทน เนื่องจากคงไม่สามารถเดินเสาไฟได้  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ท่านนายก อบต. มีอะไรจะต่ออีกไหมครับ 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น   

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องของโครงการในขณะนี้ เนื่องจากงบประมาณยังค้าง
อยู่ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผมก็ได้มีการกำหนดนโยบายไว้แล้ว คือ จะเก็บตกงานทุกอย่างท่ียังค้างอยู่ และจะเร่ง
ดำเนินการออกโครงการให้หมด ซึ่งตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพัสดุเกือบหมดแล้ว ในส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐาน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   ท่านนายกฯ ลืมตอบ
เรื่อง การเสริมไหล่ทางของถนนสายหลัก 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      24 

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมคิดว่าผมตอบไปแล้วนะครับ เรื่องนี้ทำควบคู่ไปกับการ
ขยายไหล่ทางตรงตล่ิงบ้านเวียงหวาย ซึ่งเป็นของทางหลวงชนบทท่ีทำควบคู่กัน แต่งบด่วนของเขาไปลงท่ีบ้าน
ลานแล้ว โดยตัวโครงการของเขาเป็นถนน 6 เมตร แต่ของเราเป็น 8 เมตร ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็จะดำเนินการ
ตามแบบของเรา คือ ถนน 8 เมตร แต่จะดำเนินงานตามแผนผังงานของเขา 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  ผมอยากสอบถามเรื่อง 
กล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน พอจะมีหน่วยงานอื่นท่ีเขาจะสนับสนุนให้ไหม เนื่องจากขโมยเริ่มมีเยอะขึ้น 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่อง กล้องวงจรปิด ได้ถูกกำหนดไว้ที่บ้านหนองไผ่และ
บ้านลานก่อน เพราะเป็นพื้นท่ีสีแดง ซึ่งก็มีอยู่ในแผนของเรา แต่จะเป็นงบประมาณของ อบต.ม่อนปิ่นหรือไม่
อย่างไร การดำเนินการค่อนข้างจะลำบาก เพราะต้องแยกวัสดุครุภัณฑ์ออกเป็น 2 ส่วน เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ทางฝ่ายความมั่นคงหรือทหารเขาก็ทำของเขา แต่หากมีแนวทางท่ีเปิดช่องว่างให้สามารถทำได้ ผมก็จะทำ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสมนึก  คำเรือน 

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 9  ผมขอฝากเรื ่องท่อ......
2.12.18.......ที่ตอนนั้นได้ไปซ่อมแซมแล้ว แต่ก็ยังไม่ถาวรและยังทรุดอยู่ ฝากท่านนายกฯ ช่วยให้ช่างเข้าไป
ดูแลด้วย แล้วก็เรื่องไฟกิ่งหน้าบ้านท่ียังมีข้อติดขัดอยู่ว่าฟิวส์มีขนาดใหญ่ ตรงทางไปบ้านห้วยหมากเล่ียม ซึ่งยัง
ติดไม่ได้ เมื่อติดไม่ได้ จึงอยากให้นำเสามาต้ังไว้ทางด้านขวามือท่ีไม่ใช่ทางเสาไฟฟ้าเดินผ่าน โดยขอเป็นหลอด
โซล่าเซลล์  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขอเสริมจากท่านสมนึก คำเรือน ว่าไฟกิ่งหมู่ท่ี 
9 ไฟกิ่งที่ใช้ภายในบ้าน เขาขอใช้ภายในบ้าน ไม่ใช้ไฟหลวง ซึ่งผมได้สำรวจคร่าวๆ ได้ประมาณ 30 กว่าตัว
พร้อมอุปกรณ์ เรียนเชิญท่านเลขาฯ 

นายสุทธิพร  สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมรู้สึกเป็นห่วงสมาชิกฯท่ีออกไปนะครับ 
อยากให้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อท่านจะได้รับรู้เมื่อมีข่าวสารท่ีเร่งด่วนเข้ามา ขอให้ท่านเข้ามาห้องประชุมก่อนครับ 
เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสมาชิก รายละเอียดดังนี้  (1.) เรื่องภาษี  ภ.ง.ด. ขอแจ้งให้สมาชิกทุกคนยื่น
ภาษีเงินได้ ซึ่งปีนี้เราจะไม่ไปท่ีสรรพากร แต่ต้องไปยื่นที่ห้องคลังของ อบต.ม่อนปิ่นแทน โดยให้มาส่งภายในวัน
จันทร์ที่จะถึงนี้  เอกสารที่ต้องนำมายื่น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย สำหรับสมาชิกฯที่มีคู่สมรส ให้นำสำเนาของคู่สมรสมาด้วย และสำหรับสมาชิกฯ ที่ไม่มา 
ขอแจ้งผ่านทุกท่านไปด้วยนะครับ  (2.) กำหนดการแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ท่ีท่านนายกฯ 
ได้แจ้งไป คือ วันท่ี 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์รายช่ือได้ท่ีป้าต๋อย ภายในวันนี้ 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      25 

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  รายชื่อนั้น คือ ส่งไปตามนั้นก่อน และที่ท่านประธาน
จะต้องสรุปแล้ววันนี้ ว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีเท่าไหร่หรืออย่างไร เรายังไม่ได้สรุปกันในเรื่องนั้น 

นายสุทธิพร  สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หากเสร็จส้ินการประชุมแล้วให้แจ้งรายช่ือ
ได้ท่ีป้าต๋อยนะครับ เพื่อรวบรวมรายชื่อของสมาชิกฯ ที่จะเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  (3.) ขอความ
อนุเคราะห์สมาชิกฯ เกี่ยวกับนักเรียนในมูลนิธิศรัญปัญญาของเรา โดยให้สมาชิกฯ แจ้งนักเรียนของเราให้มา
โรงเรียนด้วย เพื่อมาลงทะเบียนไปศึกษาดูงานของมูลนิธิศรัญปัญญา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะ
ต้องยืนยันรายชื่อของคนที่จะไปศึกษาดูงาน โดยเมื่อตอนเช้าได้มีเอกสารแจกให้กับทุกท่านแล้ว เพื่อไป
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน  (4.) ผมเป็นห่วงสมาชิกฯ ท่ีได้ลงลายมือช่ือแล้ว แต่ไม่เข้าร่วม
ประชุม เพราะมีกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอยู่ หากไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็คงต้องทำบันทึกส่ง
ให้กับอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  (๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๘  (๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉ.๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑  (๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉ.๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  “รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  “เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  “ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  “ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาเทศบาลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  “รองประธานสภาท้องถิ่น” 
หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  “เลขานุการสภาท้องถิ่น” หมายความว่า 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการสภาเทศบาลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ
และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  “ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม
สำหรับเทศบาล  ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทำเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มีประชุมในเวลานั้นให้
ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอัน
รีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ของสภาท้องถิ่น  ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒ หรือการนัด
ประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานท่ีประชุม 
และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วยหลักเกณฑ์และ
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วิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นกำหนด  ข้อ ๒๕ 
เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม เมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิ่ นรีบเข้านั่ง
ตามที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงช่ือไว้ แต่ได้
เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดท่ีมาลงช่ือไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู ้นั ้น และให้ถือว่าขาด
ประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้น
กำหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งช่ัวโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ังเล่ือนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น การแจ้งเล่ือนการประชุมนั้น ให้นำความในข้อ ๒๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู ้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อ
ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานท่ีประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอช่ือและลงคะแนนด้วย
วิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเข้ามาในท่ี
ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าท่ี ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าท่ี 
และนำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เนื่องจากท่ีผ่านมาเรายังไม่เคยมี แต่วันนี้ได้พูดกันแล้ว
ตั้งแต่ประธานสภา รองประธานสภาลงมาว่าเราประชุมสมัยสามัญแรกของปีงบประมาณ 2563 และเมื่อ
สมาชิกฯ มาลงชื่อแล้วไม่เข้าร่วมประชุมสภา เลขานุการสภาก็ต้องทำบันทึกการประชุมส่งถึงท่านนายอำเภอ
เพื่อบันทึกลงนามไว้ เป็นครั้งท่ี 1  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 11  ผมขอสอบถามเรื่อง 
โครงการของหมู่บ้านป่าคาของปี 2560 ท่ีเป็นโครงการต่อเติมอาคารพืชผลทางการเกษตร ซึ่งยังมีอีกโครงการ
หนึ่งท่ียังไม่ได้ดำเนินการ  โครงการต่อไป คือ ถนนขึ้นวัด งบประมาณของปี 2562 และโครงการท่ีเงินเหลือไว้
จ่ายนอกโครงการแต่ขาดเงินสะสม ตอนนั้นได้มีช่างของทาง อบต. เข้าไปดูที่หน้าโรงเรียนแล้ว แต่ไม่ทราบว่า
ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างการประเมินหรืออยู่ในระหว่างอะไร อย่างไร เนื่องจาก
ชาวบ้านเขาฝากถามมาว่าเมื ่อไหร่จะสร้าง ถ้าเป็นไปได้ให้โครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านอยู่ภายใน
งบประมาณของปี 2563 หากเราไม่ทำช่วงหน้าแล้งนี้ อาจจะเกิดปัญหากับผู้รับเหมาได้ เพราะจะเข้าสู่ฤดูฝน
และจะไม่สามารถดำเนินการในพื้นท่ีได้อย่างราบรื่น สุดท้ายนี้ผมขอฝากผู้บริหารและช่างด้วยว่าในการวัดหรือ
อะไรต่างๆ นั้นขอให้ทำก่อน ซึ่งพื้นท่ีด้านล่างกับด้านบนอาจจะมีการก่อสร้างท่ีไม่เหมือนกัน จึงขอให้ตัดสินใจ
โซนด้านบนก่อน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านอาจหาญ  จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  ขออนุญาตเอ่ย
นามท่านเลขาฯ เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ กล่าวคือ ไม่ต้องกรอกเอกสารเองเหมือนทุกปีใช่ไหม แล้วก็นำส่ง
ภายในวันจันทร์ เอกสารใช้เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นใช่ไหม แล้วก็เรื่อง
งบประมาณสำหรับประเพณีกินวอท่ียังค้างอยู่ เนื่องจากทางหมู่บ้านเขาได้ติดตามมาแล้ว จึงอยากให้ผู้บริหาร
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ช่วยติดตามและสรุปด้วย และเรื่องงบประมาณไฟป่าท่ีจะอุดหนุนให้กับแต่ละหมู่บ้านนั้นยังจะมีอยู่ไหม ถ้ามี ก็
จะได้ดำเนินการต่อ เพราะต้องมีการลาดตะเวนและทำแนวกันไฟ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านดวงดาว  เข่ือนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
ดิฉันนางดวงดาว เข่ือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10  ขอฝากถึงช่างค่ะ เวลาท่ี
ออกไปสำรวจโครงการอะไรต่างๆ ให้โทรหาสมาชิกฯ บ้างได้ไหม เพราะท่ีผ่านมาไม่เคยโทรหาดิฉันเลย โทรหา
แต่ผู้ใหญ่บ้าน แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านไปตลอด และมีกรณีท่ีผ่านมา คือ เรื่องการนำรถไปใช้ทำสนาม โดยท่ีดิฉันเอง
ไม่ทราบเรื่องอะไรด้วยเลย หากเขาขอเองและจัดการเองแล้วเกิดเรื ่องขึ้นมา ชาวบ้านมาถามดิฉันจะตอบ
อย่างไร แล้วทางผู้ใหญ่บ้านก็จะมาต่อว่าได้ ว่าทำไมโทรหาแค่ผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่โทรหาสมาชิกฯ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ 

นายอินทร บัวคำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5  อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณในการซ่อมเสียงตามสาย ไม่ทราบว่าทางเราได้ตั้งไว้ไหม เพราะมีหลายๆ ที่เขาสอบถามมา และ
อยู่ๆ บางครั้งก็เสียทีละจุด จึงอยากสอบถามผู้บริหารและช่างว่า พอจะมีช่างและงบประมาณในด้านนี้ ไหม 
หากมีแล้วมีมากน้อยเพียงใด หรือยังไม่มี เนื่องจากเสียงตามสายมีความสำคัญ ใช้เกือบทุกวัน แต่ก็ค่อนข้างเสีย
เร็ว จึงอยากให้มีงบประมาณในการซ่อมด้วย  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในส่วนของคำถามหมู่ท่ี 11 เรื่องโครงการวัดป่าคา โดยใน
ส่วนของท่ีวัดนั้นผมได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ แต่โครงการของท่าน ผมขอยอมรับผิด เนื่องจากปีท่ีแล้วผม
ไม่ได้ไปประชาคม หากเป็นโครงการท่ีไม่สามารถกระทำได้ แล้วเราไปทำ สุดท้ายก็ต้องเปล่ียน ซึ่งถ้าโครงการ
อยู่ในสมัยประชุมก็จะไว้มาก แต่ถ้าไม่อยู่ในสมัยก็จะเป็นการเปิดของนายอำเภอ ซึ่งนายอำเภอเขาไม่สามารถ
เปิดเพียงเรื่องเดียวได้ ดังนั้นจึงต้องรอ โดยของท่านต้องเปล่ียนจากผ่านกลางบ้านมาเป็นซอยด้านบน ซึ่งก็คือ 
รางระบายน้ำที่ทะลุไปบ้านของผู้ช่วยฯ โดยได้แก้ไขไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ใช่อำนาจของผม ต้องเข้าสู่
กระบวนการของสภาก่อน เมื่อเข้าสภาแล้วไปดูหน้างานจริงแล้วก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ ปลายท่อต้องเปล่ียน
อีก 25 – 30 ท่อ ซึ่งระเบียบในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องนำเข้าสภา ไม่สามารถดำเนินการเองได้ และบาง ที
โครงการอาจยังไม่นิ่ง ยังกลับไปกลับมา และที่ว่าทำไมของท่านถึงตกค้าง ท่านก็ต้องกลับไปดูในหมู่บ้านของ
ท่านให้เป็นที่แน่นอนก่อนที่จะมีการดำเนินการ และเรื ่องของ......2.39.15......ที ่กำลังจะมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม ต้องถามว่าเป็นงบประมาณของใคร ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจะทุบทิ้ง ซึ่งถ้าจะทุบทิ้งก็ต้องขออนุญาต
หน่วยงานที่เขามาก่อนสร้างก่อน ถ้าไม่ขอก็เป็นความผิดอีก ดังนั้นถ้าไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหน ให้ท่านขอมาตั้งแต่
ต้นๆ เพื่อจะแก้ปัญหาใหไ้ด้ ถ้าท่านยังกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ ผมไม่สามารถทำให้ได้เสร็จภายในปีงบประมาณ
ได้ เนื่องจากโครงการของผมเยอะ แล้วในส่วนของท่านนั้นจะเป็นผู้รับเหมารายเดียว โดยเป็นการร้องขอและ
ทำสัญญาแล้ว ตรงเส้นทางวัดพระธาตุ จากนั้นก็ค้างอีก 2 สาย แล้วก็ปรับปรุงอาคารพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
ผมได้คุยกับช่างแล้วว่าโครงการของท่านมีอยู่โครงการเดียวที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  โดยทำกับคู่สัญญา
เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งให้ครับ รวมทั้งไฟกิ่งและไฟโซล่าเซลล์จะเพิ่มเติมให้  ในส่วนของหมู่ที่ 14 เรื่องคา้ง
อยู่ท่ีประธานสภา ซึ่งหลังจากเลิกแล้วก็คงจะได้พูดคุยกัน เรื่องของไฟฟ้าโซล่าเซลล์นั้น เนื่องจากทางการไฟฟ้า
มีเงื่อนไขของเขาอยู่ คือ จะไม่ติดต้ังในเสาไฟท่ีไม่ใช่ของการไฟฟ้า และอื่นๆ ท่ีเป็นเรื่องทางเทคนิคและวิธีการ
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ของเขา  ส่วนประเด็นการออกสำรวจพื้นท่ี จะฝากทางกองช่างไปดำเนินการต่อ แต่การขอใช้เครื่องจักรกล
ต่างๆ ของ อบต. ทุกอย่างจะผ่านกองช่าง เมื่อมาถึงผมแล้วผมก็จะส่งคนไปสำรวจว่างานนั้นเป็นงานอะไร 
อย่างไร โดยผมมีหน้าท่ีเซ็นอนุญาตตามเห็นสมควร ซึ่งถ้าเป็นของส่วนรวมผมก็จะให้หมด หากชุมชนมีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นผมจะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย แต่สุดท้ายแล้วก็มีการเข้าไปแก้ไขร่วมกัน  ในส่วนของเรื่องเสียงตาม
สาย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 2 เดือนท่ีแล้ว ทาง อบจ. ได้มีหนังสือให้สำรวจเสียงตามสาย โดยเสียงตามสาย
มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ (1.) เสียงตามสายที่เป็นงบประมาณของ อบต. ซึ่งรูปแบบนี้ อบต.สามารถดำเนินการได้
เลย  (2.) เสียงตามสายที่เป็นงบประมาณของหมูบ้านชุมชนหรืออื่นๆ ดังนั้นจึงขอให้ท่านไปดูก่อนว่าเป็นของ 
อบต.หรือไม่ หากใช่แล้วชำรุดเสียหาย สามารถทำเรื่องแจ้งทาง อบต.ได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ อบต.ก็ไม่สามารถ
ดำเนินการให้ได้ เนื่องจากมีระเบียบข้อบังคับอยู่  โดยงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.ม่อนปิ่นได้ต้ังไว้
ประมาณ 1 ล้านบาท สำหรับการซ่อมแซมท่ีบ้านม่วงชุม หรือบ้านใดท่ีต้องการซ่อมแซมต่างๆ ท่ีเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน จะใช้หลักการเดียวกันท้ังหมด คือ อบต.จะจัดซื้อวัสดุให้ แต่ขอใช้แรงของชาวบ้าน รวมทั้งตรงทางแยก
วัดม่อนปิ่นที่เป็นเสาไฟโซล่าเซลล์ แล้วจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  และอีก 3 เรื่องที่เกี่ยวกับท่าน
โดยตรง คือ (1.) อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้พูดไว้ กล่าวคือ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อสม. ได้เข้ามาตรวจสอบ อบต.
ม่อนปิ่น และได้มีการสรุปออกมาเป็นหัวข้อ ซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่เกี ่ยวกับกิจการสภา นั่นก็คือ การบันทึกการ
ประชุมสภา โดยต่อไปให้การบันทึกการประชุมสภามีเนื้อหาสาระท่ีแยกออกจากกัน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า อบต.
ม่อนปิ่นมักมีการเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงไปมา และหน่วยงานท่ีเขากำกับเราอยู่เขาไม่ได้มองจากเทปท่ีเราบันทึก 
แต่เขาจะดูท่ีบันทึกของเลขาฯ เป็นหลัก ซึ่งเรื่องท่ีเขาทักท้วงมา อบต.ม่อนปิ่นก็ได้ตอบไปแล้ว  เรื่องวาระการ
ประชุม โครงการท่ีขอต่างๆ ส่วนมากแล้วของท่านจะมีเอกสารแนบอยู่ด้านหลัง เมื่อมีการบันทึกไป อาจจะมี
เจ้าหน้าที่หรือใครที่เป็นผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมที่ท่านต้องไปดู โดยไม่ได้มองเรื่องของชื่อบุคคลหรือ
อะไรต่างๆ ซึ่งในส่วนนั้นยังตกในเรื่องของเอกสารแนบท้าย ตอนมีการรายงานเราไม่ได้แนบให้ ส.พ.ป ไป เรา
แนบท้ายเฉพาะของเขา ดังนั้นเขาจึงขอให้เราเขียนไปเลยว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ มีรายละเอียด
เป็นอย่างไร ระบุให้ชัดเจน ซึ่ง อบต.ม่อนปิ่นก็จะนำเข้าท่ีประชุมสภาแล้วทำการแก้ไขต่อไป และขอนำเรียนไป
ยังผู้ตรวจวาระการประชุมว่าบางถ้อยคำ เขาบอกว่าไม่เหมาะสมท่ีจะใส่ลงไป แต่ให้เน้นความชัดเจน  เรื่องท่ี 2 
ท่ีเขาแจ้ง ก็คือ เรื่องโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีอาจจะน้อยลง แต่มีการระบุรายละเอียดท่ีเป็น
การอนุมัติครั้งแรกลงไป ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขงบประมาณไม่ตรงกันและทำให้ระบบค้างจนเกิดปัญหาตามมา  และ
เรื่องที่ 3 ที่เกี่ยวกับกิจการสภา ก็คือ เรื่องที่ให้กองคลังดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านกองทุนนั้น จาก
กรณีท่ีระบบค้างแล้วไม่มีการดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2561 ดังนั้นด้วยความปรารถนาดีของห้องคลังจึงได้
ดำเนินการให้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ตกลงกันแล้วกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว ถ้ามีปัญหาก็ให้จัดการกันเองภายนอก 
หากไปค้างในระบบของทางราชการก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วก็จะเคลียร์ได้ไม่ลงตัว  ต่อไปเป็นเรื่องของการ
เลือกตั้ง จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้นยังตอบไม่ได้ รู้เพียงแต่เงื่อนไข คือ สมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน มีอายุไม่ตำ
กว่า 25 ปี แบ่งเขตเป็นหมู่บ้าน และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และในส่วนของผู้บริหารต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 
35 ปี โดยมีการกำหนดคุณวุฒิไว้ แต่สมาชิกไม่ได้มีกำหนดไว้ หลักๆ ประมาณนี้ครับ  เรื่องต่อไป คือ ขณะนี้ 
อบต.ม่อนปิ่นกำลังประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง จำนวน 2 อัตรา  ซึ่งผู้มีสิทธิ หมายถึง 
บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นและมีสิทธิลงในตำบลม่อนปิ่น หากพ้นเดือนกุมภาพันธ์ แล้วยังไม่มีผู้มายื่น
ความจำนง กระบวนการก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการสรรหาจะเป็นของเขา ส่วน อบต.ม่อนปิ่นมีหน้าท่ี
เพียงประกาศการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.ม่อนปิ่น เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ โดยให้คนท่ีได้เส้ือเข้าร่วมกิจกรรม  อีกเรื่อง คือ เรื่องของกรมทรัพย์ฯ ท่ีเข้ามาในพื้นท่ีเพื่อทำ
การสำรวจ ซึ่งในส่วนของพื้นที่กระจายระบบน้ำที่ขอบด้ง มีลงมาเยอะอยู่ และเนื่องจากในวันนั้นผมอยู ่ ท่ี
กรุงเทพฯ จะให้ท่านประธานเป็นผู้ชี้แจงก็ได้ครับ และในส่วนพื้นที่ของป้อมก็ยังมีปัญหาเรื่องโซล่าเซลล์อยู่  
แล้วก็เรื่องงบ 12,600,000 บาท ที่ทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการหลวง จะมีการทำประชาพิจารณ์
เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับโซนด้านล่าง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้พี่น้องโซนด้านล่างเข้าร่วม
พูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุป และเรื่องสุดท้าย คือ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 12 เส้นทางตรง ซึ่งเส้น
ทางตรงนั้นยังมีปัญหาเรื ่องงบประมาณซ้ำซ้อนกัน 2 ที่ จึงย้ายไปสายขอบด้ง ดังนั้นเรื ่องถนน 6 เมตร 
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คอนกรีต จึงได้ตกลงกับเทศบาลตำบลสันทราย โดยให้เทศบาลตำบลสันทรายทำในเขตของเขาและห้ามให้ขาด
ส่วนทางเขา ส่วนของเราถ้าทำแล้วเหลือ ก็จะขึ้นไปด้านบน ซึ่งมีกระบวนการอยู่ว่า ถนน 6 เมตรนี้เราจะทำให้
เช่ือมโยง  และระหว่างนี้ก็มีหนังสือส่ังการให้ทำในส่วนของสัญญาผู้รับจ้าง ยกเว้น ตำบลม่อนปิ่นและตำบลสัน
ทราย เพราะมีกรณีนี้ท่ียังไม่ตกลง รอช่องทางให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้ว่าฯ อบต.ม่อนปิ่นจึงทำได้ 2 โครงการ 
นอกจากนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากในระหว่างนี้ อบต.ม่อนปิ่นไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งยังเป็นปัญหา
ตรงนี้อยู ่  ดังนั ้นโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563 อบต.ม่อนปิ่นจะทำการสรรหาผู้รับจ้างไว้ล่วงห น้า หาก
งบประมาณผ่านสภาเมื่อไหร่ อบต.ม่อนปิ่นจะดำเนินการทันที จึงนำเรียนความคืบหน้าของโครงการในปี 
2563 ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  สรุปแล้ว 6 เมตรใช่ไหม
ครับ และมีไหล่ทางไหม หรือเป็น 5 เมตร พร้อมไหล่ทาง และสรุปแล้วเราต้องถอยให้เทศบาลตำบลสันทราย
ใช่ไหมครับ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เนื่องจากมีการออกระเบียบฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งกำหนดให้การ
ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะทำข้ามเขตไม่ได้ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1  ผมได้ยินท่านนายกฯ 
เอ่ยถึงงบประมาณในการซ่อมแซม จึงอยากสอบถามเรื่อง การซ่อมแซมถนนท่ีเข้าไปในพื้นท่ีทางการเกษตร หิน
คลุกยังมีอยู่ไหม เนื่องจากช่วงนี้ผลผลิตจะออกแล้ว แต่ถนนยังไม่ได้ซ่อมแซม จึงอยากให้เร่งการซ่อมแซมถนน  
พอจะหางบประมาณมาซ่อมแซมได้ไหม 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  ผมอยากสอบถามว่า ใน
กรณีหินคลุกนี้ ถ้าเป็นเส้นทางสายรองจะสามารถทำได้ไหม เพราะปกติที่ทำมาจะเป็นเส้นทางสายหลัก ซึ่ง
ขณะนี้เส้นทางสายหลักก็ค่อนข้างจะดีแล้ว แต่ยังเหลือเส้นทางสายรองท่ีเป็นทางเข้าไปในซอยและเข้าสวน 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  ขออนุญาตเรยีน
สอบถาม เรื่อง งบประมาณในการซ่อมแซมท่ีท่านนายกฯ ได้เอ่ยมานั้น คือ ต่อจากเดิมท่ีหนองเต่า ซึ่งเป็นทาง
คอนกรีตใช่ไหมครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านนายกฯ ช่วยผลักดันด้านบนไปถึงนอแลด้วย และอยากให้
ผู้บริหารหาวิธีอย่างไรก็ได้ให้เราได้ใช้อย่างเป็นปกติ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้ แล้วก็มักจะเกิดขึ้น
ในเส้นทางนั้นตลอด จึงอยากให้ท่านประสานกับผู้รับผิดชอบ 
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นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น ตอบคำถามท่านเอกภาค จันทรา 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องของถนนใช่ไหมครับ เรื่องนั้นท่านเตรียมการไว้เลย
ครับ แล้วทางกองช่างจะประมาณการไว้ 2 ส่วน คือ งบประมาณท่ีเหลือ กับ ขอใช้ เนื่องจากเป็นงบประมาณ
ของปี 2563 แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งบ้านลาน ผมก็อึดอัดใจเหมือนกัน อย่างกรณีหมู่ท่ี 9 กับหมู่ท่ี 
3 ซึ่งผมอยากให้ท้ัง 2 ฝ่ายพูดคุยกัน โดยมี อบต.ทำหน้าท่ีเป็นเป็นตัวกลางประสานเพื่อแก้ไขปัญหา อีกเรื่อง 
คือ เรื่องสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตอนนี้เราได้เข้าดำเนินการในส่วนของอุ่นไอมาว ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร จะโดนรื้อ
ถอนออกไป ส่วนประเด็นกลิ่นขี้หมูเหม็น ให้รอทางนิติกรไปดำเนินการ โดยจะใช้มาตรการที่เด็ดขาด แล้วใน
ส่วนของซอยต่างๆ ในหมู่บ้านที่จะทำ จะให้กองช่างไปสำรวจรอบเดียวเลย ซึ่งจะรวมทั้งเรื่องของหอกระจาย
เสียงและเรื่องหินคลุกด้วย แต่ผมขออย่างเดียว คือ ควรพูดคุยหารือกันให้จบก่อน แล้วทาง อบต.จะดำเนินการ
ในส่วนนี้ให้ท้ังหมด รวมทั้งเรื่อง สปสช. ของงบประมาณปี 2561 ท่านยังไม่ได้หักล้าง จึงขอแจ้งผ่าน ส.อบต.
ไปยังโครงการของท่านว่ามีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการ ก็ให้เร่งดำเนินการ เพราะกำลังจัดสรรงบประมาณใน
รอบแรก มีอยู่ 24 โครงการก่อน งบประมาณ 700,000 กว่าบาท ผ่านไปแล้ว ซึ ่งยังมีบางหมู่บ้านขอ
งบประมาณไปแล้ว แต่ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานมา ของปี 2561 – 2562 ได้แก่ หมู่ท่ี 13 มีอยู่ 2 
โครงการ  หมู่ท่ี 1, 3, 5, 12, 14 หมู่ละ 1 โครงการ  โดยให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานของท่านให้กับ 
อบต. เพื่อการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  นอกเหนือจากการ
บริหารงานเรียบร้อยแล้ว การไปศึกษาดูงานจะเริ่มเมื่อไหร่ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  กรณีหมู่ท่ี 14 นี้
คือ เป็นโครงการอะไรครับ เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ม่อนปิ่นโทรหาผมเกี่ยวกับโครงการ
พระดำริ ซึ่งโครงการพระดำริของปีนี้ผมได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ของปีก่อนนั้นผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย         
จึงขอสอบถามผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งก่อน  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรื่องการไปศึกษาดูงาน  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิน่  

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องไปศึกษาดูงานนั้น ผมเองก็ไม่รู้ว่ามีกำหนดหรือยัง 
และเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เมื่อเสร็จส้ินไปแล้ว สภาจะให้เป็นไปอย่างไร ให้ท่านหารือกัน
ได้เลย หากเป็นเดือนมีนาคมจะติดอะไรไหม และกรณีการระบาดของโรคท่ีอาจจะยังไม่ส้ินสุด  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ให้ท่านณัฏฐพล รินแก้ว ช่วยเช็คเสียงดูว่าต้องการให้เป็นเดือนไหนและไปดูงานท่ีไหน ซึ่งข้อสรุปว่าจะไปดูงาน
กันที่ไหนนั้น จะให้เจ้าหน้าที่ประสานอีกครั้งหนึ่ง ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้น่าจะประมาณ 100,000 บาท  
แล้วก็เรื่องของกรมทรัพย์ฯ ท่ีจะเข้ามา เนื่องจากว่าเป็นงบประมาณเร่งด่วนท่ีเขาจะมาในประเด็นเกี่ยวกับโซล่า
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เซลล์ แล้วได้ไปดูท่ีบ้านหนองไผ่ มีงบประมาณอยู่ 15,000,000 บาท โดยจะทำเป็นโซล่าเซลล์ ซึ่งเขาจะเข้า
มาสำรวจอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้นั้นอยู่ที ่ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นหมู่บ้านใน
โครงการร้อยใจรัก  และเพิ่มเติม คือ บ้านหัวนา เรื่องทำแก้มลิง ซึ่งทางผู้บริหารได้ทำหนังสือเข้าไปแล้ว เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ีผ่านมา และบ้านแม่มาวหนองบัว หมู่ท่ี 8  โซล่าเซลล์จะลงท้ัง 2 ท่ี โดยเริ่มจากบ้านหนองไผ่ ส่วน
บ้านแม่มาวหนองบัวจะนำร่องเรื่องโซล่าเซลล์ ซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นงบประมาณภายนอก ไม่ใช่งบประมาณ
ภายในองค์กรของเรา ทางบ้านหนองไผ่เขาไม่เข้าใจ แล้วบอกว่าไม่อยากได้ เพราะกลัวจะเสียแล้วใช้การไม่ได้ 
จึงได้มีการทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นงบประมาณคนละส่วนกัน การสำรวจใช้น้ำขุนมาวลงไป
ห้วยน้ำกก ที่บ้านหนองไผ่ ทางบ้านหนองไผ่เข้าใจว่าเราจะไม่ให้เขาใช้น้ำด้านบนแล้ว แล้วจะให้ใช้น้ำจาก
ด้านล่างขึ้นไปแทน จึงได้ทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าเป็นงบประมาณคนละส่วนกัน แล้วก็จะมีการ
สำรวจว่าจะทำแท้งหรืออื่นๆ ให้ท่านด้วย  และของบ้านเวียงหวาย ท่านสมนึกและทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้เข้า
ไปดูแล้ว เนื่องจากเขาอยากได้เนื้อที่ 1 งาน แต่ไม่มีเนื้อที่ ท่านจึงบอกว่าเราต้องทำแผงนำทาง แล้วให้เขาทำ
บนน้ำได้ไหม ถ้าเขามาสำรวจของบ้านหนองไผ่ บ้านหนองบัวและบ้านหัวนา ก็จะให้เข้าไปดูที่บ้านเวียงหวาย
ด้วย จึงอยากนำเรียนให้กับท่านสมาชิกฯ เนื่องจากในวันนั้นท่านนายกฯ อยู่กรุงเทพฯ เราก็ได้ไปพร้อมกันกับ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากเขามาแบบเร่งด่วน จึงได้โทรแจ้งเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ได้แจ้งสมาชิกฯ  
ต้องขออภัยด้วย เรียนเชิญท่านทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 

นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายทักษิณ         
นิติกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขอเสริมเรื ่องของกรมทรัพย์ฯ ในอดีตกรณีท่ี
งบประมาณ 20 กว่าล้านนั้น ชาวบ้านกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นอีก ท่ีห้วยผีหลวง ท่อ 20 นิ้ว แต่ใช้การไม่ได้ น้ำ
ในอ่างก็ตื้น ถ้าเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็กลัว ดังนั้นถ้ามีการสำรวจ ขอให้ชาวบ้านได้เข้าไปดูด้วย 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ถ้าเขามาก็คงจะประสานมาท่ีนายกฯ  ประธานก็จะขึ้นไปดูด้วย รวมท้ังนายกฯ และกองช่างท้ังของเขาและของ
เราด้วย แล้วจะประสานไปยังผู้นำในหมู่บ้านให้เข้าไปดูร่วมกัน โดยเขาจะเข้ามาสำรวจเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
แล้วถ้าใครมีสระน้ำหรืออ่างน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรหรืออุปโภคบริโภค ตอนนี้ทางกรมทรัพย์ฯ อยากได้หมู่บ้าน
ท่ีมีอ่างน้ำ เพราะเขาจะเอาแผงลง แต่ก็ต้องมีพื้นท่ี 1 งานอยู่ใกล้ๆ และต้องมีโฉนดด้วย ขอฝากทุกหมู่บ้านด้วย 
ถ้าเขาเข้ามาท่านจะแจ้งท่ีนายกฯ หรือทางกองช่างก็ได้ เมื่อเขามาเราจะได้ไปพร้อมกัน  
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1  อยากสอบถามว่า 
เป็นของเอกชนหรือของส่วนตัวได้หรือไม่  ในส่วนของบ่อท่ีมีแล้ว 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ไม่ได้ค่ะ ต้องเป็นของสาธารณะ  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดต้องการสอบถาม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ขอปิดการประชุม 
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นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.2.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อ
ความเห็นชอบญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในรอบ 12 เดือน 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
29(3) และเพื่อให้เกิดการติดตาม และประเมินผลความสอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น และสรุปรายงานผล
พร้อมเสนอความคิดเห็น เพื ่อให้ทางคณะผู ้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้(ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมระเบียบวาระท่ี 5.2.1) ในบทท่ี 1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ประโยชน์
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ในหน้าที่ 1-6 เป็นไปด้วยหลักการของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เรื่องของธรรมาภิบาล เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจของรัฐบาล ตามมาตราท่ี 24 เพื่อให้หน่วยงานราชการตอบสนองในการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการรับหลักการแผนดำเนินงานและระยะเวลาในการ
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามท่ีแผนได้กำหนด เปรียบเหมือนกับตารางเรียนในสมัยท่ีเราเป็นนักเรียน ว่าวันนี้
จะต้องเรียนวิชาอะไรต้องมีการวางแผน เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า ภายใต้โครงการที่ทางสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในการอนุมัติซึ่งงบประมาณ และให้เห็นว่าทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน สิ่งไหน
บ้างท่ีสมควรท่ีจะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน ท้ังในเรื่องของงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นในเรื่องของความโปร่งใส
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้ถึงแม้ว่าเราจะ
ทำแผนพัฒนานี้ดีขนาดไหน แต่ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าหรือมีเกณฑ์ชี้วัดว่าจะสำเร็จได้มากน้อยเพียงไร ซึ่ง
เป็นหน้าที่ที่ทางคณะผู้บริหารจะต้องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ให้ทางสภาได้รับทราบ 
ในการทำงานและการติดตามนี้เพื่อให้ข้อมูลนั้นสามารถย้อนกลับมาดูได้ และในการดำเนินโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วได้ติดปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างที่ไม่สามารถจะดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลา ด้วยข้อ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งมีการติดตาม เหมือนกับท่ีทางท่านสมาชิก
ได้มีการติดตามงานโครงการที่ทางสภาได้อนุมัติงบประมาณไปว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนและเป็น
เครื่องมือในการควบคุมการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในการตรวจสอบข้อมูลว่าคงติด
ค้างอะไรบ้าง บางครั้งอาจจะเกิดความล่าช้ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
ประโยชน์มากน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และในการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานว่าอยู่ใน
ระหว่างจะส้ินสุดเมื่อใด เห็นชัดท่ีสุดโครงการลำน้ำเหมืองตีนดอยท่ีมีผลกระทบท่ีกลุ่มเกษตรกรท่ีจะต้องมีการ
เร่งรัดและติดตาม เพราะว่าโครงการนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลามาแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในเรื่องของการปรับ
จะล่วงเลยมาอีกมาตรการหนึ่ง ผลกระทบนั้นได้เกิดกับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อ
ไปปรับในการวางแผนการพัฒนาต่อไป ประโยชน์ในเรื่องของการติดตามและประเมินผล การใช้ในเรื่องของ
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งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความต้องการพอหรือยัง เหมือนกับท่ีเราได้มีการประชุม
ในวันนั้น ว่าเราได้จัดงานกีฬาทุกๆปี แต่ว่าทำไมงบการจัดงานกีฬาทำไมน้อยลง เรื่องนี้ก็เข้าสู่กระบวนการท่ี
เห็นภาพได้ชัดเจนในการดำเนินงานของเรา ว่าต่อไปภายหน้าขอเพิ่มเติมในงบประมาณตรงนี้เพราะว่ามีค่าใช้ท่ี
เพิ่มขึ้นตามมา ชี้ให้เห็นว่าเพื่อในปีต่อไปในการทำแผนงบประมาณทำให้ไม่มีข้อบกพร่อง ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนของหน่วยงานได้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้หรือไม่ เพราะหน่วยงานท่ีกำกับ
ทั้งภายนอกและภายใน บางครั้งก็สามารถที่จะตอบได้เลย เหมือนกับสมาชิกบางท่านถามว่าโครงการของ
หมู่บ้านนี้จะได้อยู่ในขั้นตอนไหน สามารถตอบได้เลยว่าโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนสรรหาอยู่ ดำเนินการก่อสร้างอยู่ เพราะได้อยู่ในกระบวนการท่ีมีอยู่ในตาราง เป็นเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนในการทำงาน เป็นเรื่องท่ีนำไปสู่ในการจัดทำแผนในการพัฒนาต่อไป บางครั้งอาจมีการตกหล่น 
เพราะว่าในเรื่องบริบทของตำบลม่อนปิ่นอาจติดในเรื่องของสภาพการขอใช้พื้นท่ี นั้นในการขอใช้งบประมาณท่ี
เราจัดต้ังเอง หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น บางอย่างท่ีผ่านมา ในส่วนของกองช่างจะมีในเรื่องการ
ขึ้นของแผนท่ี การขึ้นทะเบียนทางหลวงชนบท จะไปสอดคล้องกับการเร่งรัดการพัฒนาโดยจัดสรรงบประมาณ 
จะเป็นในเรื่องของแหล่งน้ำ เหมืองฝาย ภายใต้ในการพัฒนาในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2561 จะต้องมีความชัดเจน
ในเร่ืองนี้มากที่สุด อย่างสองวันท่ีแล้วผมได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมเรื่องโลกเขย่า ท้องถ่ินขยับท่ีจังหวัด เป็น
เร่ืองท่ีเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างต่อจากนี้ในสองสามปีข้างหน้า 
ภายใต้ข้อจำกัด เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนต่อสถานการณ์ที่มันยังไม่มีความชัดเจน ล่าสุดอย่างแนวทาง 
ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลกลางยังไม่ผ่านวาระสองและวาระสาม ภายใต้เพื่อไม่ให้เกิดการชะงักของเศรษฐกิจ ว่าให้
ท้องถ่ินได้มีการสรรหาผู้รับจ้างไว้ก่อน จะทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีการเข้ามาของงบประมาณ นี่คือในเรื่องของการมองถึง
เป็นเรื่องของระเบียบที่เราจะเห็นภาพ รวมทั้งมีท่านสมาชิกสภาหลายคนได้มีการสอบถาม ว่าทำไมแผนของหมู่บ้าน
ของผมทำไมไม่มี ผมขอนำเข้าในสภาวันนี้เลยได้ไหม ซึ ่งในกระบวนการของเรามันยังไม่ใช่ เพื ่อจะต้องเริ่มจาก
กระบวนการการทำเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน แผนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นของเรา และเป็น
เร่ืองท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ในเร่ืองของกรอบในการติดตามประเมินผล ด้วย
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าท่ีมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทางผู้บริหารไม่สามารถท่ีจะหยิบยกมาเพื่อให้ทางสภาเห็นชอบไม่ได้ จะต้องมี
การผ่านมาหลายขั้นตอน เช่นโครงการการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ นั้นอยู่ในแผน บังเอิญว่ามีหน่วยงานอื่น
ได้รับไปดำเนินการแล้ว เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแล้ว โครงการที่มีความต้องการจะต้องมีการผ่านเวที
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและเข้าสู่เวทีประชาคมระดับของตำบล และเข้าสู่คณะกรรมการเห็นชอบแผนพิจารณาแผน 
และเข้าสู่สภาท้องถ่ินเพื่อขอรับการอนุมัติซึ่งงบประมาณ เหมือนกับวันนี้ โครงการท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือโครงการประตูน้ำ
ของสามตำบล คือว่าทางเทศบาลสันทรายมีอยู่ในแผนแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนก็มีอยู่ในแผนแล้ว แต่
เผอิญว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ 
ก่อนที่เราจะมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่กระบวนการนั้น เราจะต้องเข้าบรรจุอยู ่ในแผนก่อน แล้วจะได้สู ่ใน
กระบวนการในการจัดสรรในเรื ่องของงบประมาณในลำดับต่อไป ซึ ่งจะต้องมีในเรื ่ององค์ประกอบของท้ัง
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเห็นชอบแผน เข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ปัญหาและ
ความต้องการ ของแผนพัฒนาที่เหมาะสมในลำดับต่อไป ว่าในยุคปัจจุบันในเรื ่อง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนานั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนเป็น
การประเมินผลงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีท่ีผ่านมา รวมท้ังมองเห็นการมีส่วนร่วมของพี่
น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำหน้าที่ในการให้บริการแกพ่ี่
น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดทำการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานในปีงบประมาณ เพื่อท่ีจะประมวลปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีท้ัง
ในเร่ืองของแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ลุล่วงตามท่ีได้มีการคาดการณ์
ไว้ แผนท่ีเราได้ต้ังไว้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและชุมชนได้มากน้อยขนาดไหน ในเรื่อง
ของระเบียบและวิธีการใช้ในการประเมินผล มีองค์ประกอบว่าด้วยระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 กำหนดให้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีองค์ประกอบคือสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกมีผู้แทนจาก
สภาท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินได้มีการคัดเลือกจำนวน 2 คน ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 2 คน หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือก จำนวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการติดตามและพัฒนาแผนมีวาระอยู่
ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และจะต้องมีการคัดเลือกอีก นี่คือท่ีมาท่ีไปของการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและพัฒนา
แผน กำหนดในกรอบของอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในแผนพัฒนานีม้ี
อำนาจหน้าท่ีในการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผล และให้ความคิดเห็นในการติดตาม
และประเมินผลแผนแก่ผู้บริหารท้องถ่ิน แก่สภาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพร้อมท้ัง
ประกาศในท่ีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก็ได้มีคำถามว่า ทำไมมี
โครงการต้ังเยอะท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่สามารถท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ 
และจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการพัฒนา ซึ่งก็ได้ตอบในประเด็นนี้ อย่างในเร่ืองของแนวทางในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ว่าท้ายๆในปีงบประมาณนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เลือกท่ีจะปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม และจะหยิบยกข้ึนมาทำ ท้ังเงินล้นและเงินเหลือจ่ายท้ังในข้อบัญญัติเพิ่มเติม และ
ทำเป็นต้ังเป็นรายการใหม่ จึงจะมองได้เลยว่าในปีหนึ่งๆ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอาจจะมีโครงการหมู่บ้าน
ละไม่ต่ำกว่าจำนวน 2 โครงการ เท่าเทียบกับว่าแทนท่ีเราจะมีแค่ 30 โครงการและจะมีในแผนงานท่ีใช้ในงบกลางอีก
ที่เป็นส่วนรวม รวมทั้งมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดในเรื ่องของเงื ่อนไขกรอบและระยะเวลา 
โดยเฉพาะในเร่ืองของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมาจากกรมหรือจากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะมีในเร่ืองของห้วงระยะเวลาท่ีถูก
จำกัดและมีการที่จะติดตามผลตลอดเวลา เราก็ต้องมีการเร่งในการที่จะดำเนินการ ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน ว่าทำไมมีโครงการท่ีท้ายปีงบประมาณมีมาก ปัจจัยท่ีสองมีในเร่ืองของความไม่ชัดเจนในเร่ืองของ
การใช้พื้นท่ี หมายถึงว่าที่ทางสภาเห็นชอบไปแล้วในหลายๆโครงการ ว่าบางหมู่บ้านท่ีได้ทำไปแล้วยังไปติดขัดในการ
ทำงาน เช่น ติดในเรื่องของรั้ว หรือย้ายจากฝั่งซ้ายเป็นขวา เป็นต้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแบบรายการท่ี
จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการของสภา เพื่อให้ทางสภาได้เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นั่นก็เป็นเห็นผลหนึ่งท่ีทำให้
เกิดความล่าช้าตามมา บางทีเราจะทำโครงการนั้นแล้วเช่นจากรางระบายน้ำอาจจะเปลี่ยนเป็นท่อ จะต้องมีการนำเข้า
สู่ในเรื่องของกระบวนการใหม่หมด ทำให้ห้วงของระยะเวลานั้นได้ยึดออกไป ความเด่นชัดที่จะตามมาที่จะเห็นได้
ชัดเจนท่ีสุด คือทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นยังไม่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณจาก
รัฐบาลกลางพึ่งท่ีจะเข้าสู่ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในเดือน กุมภาพันธ์ นี้ ช่วงจากนี้ไปก็จะมีในเร่ืองงบประมาณท่ีไม่
สามารถที่จะดำเนินการได้ แผนที่เราจะวางแผนที่จะทำตั้งแต่ต้นงบประมาณยังไม่ได้เข้ามา ทำให้ไม่สามารถที่จะ
ดำเนินได้ทันท่วงที จึงได้อธิบายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้รับทราบ ว่ามีองค์ประกอบ มีปัจจัย
และปัญหาอะไรบ้าง ในข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อจะได้นำไปสู่ในเรื่องที่จะขอแก้ไขต่อไป และนำไปสู่ในเรื่องของ
อุปสรรคและปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ว่ามีความจำเป็น และเป็นเครื่องมือ ทั้งหมดในห้วงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลของคณะกรรมการ โดยภาพรวมปีละหนึ่งครั้งให้รายงานติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินให้แก่สาธารณะชนท่ัวไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงจะต้องมีเครื่องมือสำคัญที่จะตรวจสอบใน
การทำงานว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร ซึ่งในการติดตามและประเมินผลในเร่ืองท่ีหนึ่งเป็น
ในเรื่องของการกำกับการดูแลแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ของท้องถ่ิ นแผนติดตามและ
ประเมินผลของท้องถ่ินรายไตรมาส ต่อไปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่เรามีแบบประเมินในแต่ละด้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไปเข้ามาสู่ในเร่ืองการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แผนพัฒนา 5 
ปี เป็นการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูล ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้จัดทำขึ้นภายใต้การ
ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือ เป็นตำบลแห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง มีความสุขของบุคคลในทุกมิติภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น จะมองในเรื่องของภาพรวม ภายใต้การพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเราไม่ได้มองว่าเป็นหมู่บ้านหลักหมู่บ้านรองว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอะไรอย่างไร บนพื้นฐานที่ควบคุมในทุกมิติ ทั้ง 7 ด้านในภารกิจที่ได้รับผิดชอบ ดูในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  
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เร่ืองพัฒนาในด้านของการท่องเท่ียว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในด้านของการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคง และการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ภายใต้ท้องถ่ินได้ขีดกำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แม้แต่
จะของบประมาณในปี 2565 ต่อไปถ้าไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะไม่สามารถที่จะทำได้ และจากนี้ไป
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมท้ังระบบดิจิตัล ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับท้องถ่ินของเรา ท่ีจะต้องถูกบรรจุ
ในเรื ่องของแผนและการพัฒนาที่ควบคุม ต่อไปท้องถิ ่นอำเภอและท้องถิ ่นจังหวัดก็จะเป็นแค่พี ่เลี ้ยง ประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 จะเร่ิมมีการท่ีจะสามารถจัดทำการของบประมาณด้วยตัวเอง นั้นจะเป็นเร่ืองท่ีเราจะเข้ามาคิด
เข้าสู่กระบวนการท่ีจะต้องสรรหาองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของบุคลากร ในเร่ืองของเทคโนโลยี ท่ีจะต้องเข้า
มาเติมเต็ม เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมพร้อมที่สุด ท้องถิ่นใดถ้ายังไม่ได้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้เพราะมันได้เกี่ยวข้องหมด 
ยกตัวอย่างในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน ตราบใดที่ข้อมูลของผู้สูงอายุที่ยังมีการคาดเคลื่อนไป  ซึ่งได้มีการ
จัดสรรมาตามแบบข้ันบันไดนี้ ถ้ามันเกิดการผิดพลาดไปจะทำให้งบประมาณนั้นอาจมาการขาดหายไป เช่นมีผู้สูงอายุ
จำนวน 1,500 คน ทำไปทำมาหายไป 100 คน ในการนวน 100 คนนี้ก็จะมีการยกพวกมาฟ้องร้องกันที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเร่ืองนี้ เพื่อให้เห็นภาพว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา 
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ผ่านไปแล้วและได้
รายงานว่าถึงข้ันตอนไหนแล้ว  

1. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30 โตรงการ คิดเป็น ร้อยละ 22.90 จำนวน
โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 72.73 จำนวนโครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 
3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.69 จำนวนโครงการที่ได้ยกเลิกไม่มีการเปลี่ยน แปลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวนโตรงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน 16 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 48.48 จำนวนโครงการทั้งหมดในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 79 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 35.5 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จำนวนโครงการท้ังหมด 5 โครงการ ดำเนินการ
ไปแล้ว จำนวน 3 โครงการ ท่ียังได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 2.26 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ 2.71 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จำนวนโครงการท้ังหมด จำนวน 4 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จท้ังหมดแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 1.81 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีท้ังหมดอยู่จำนวน 54 โครงการ ท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จ ในภาพรวมท้ังหมด จำนวน 62 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ จำนวน 5 โครงการ จำนวน
โครงการท่ีเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 โครงการ รวมเป็นจำนวน 62 โครงการ ท่ีดำเนินการไปแล้ว จำนวน 54 โครงการ  
คิดเป็น ร้อยละ 28.05 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 6 โครงการ คิด
เป็น ร้อยละ 2.71 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการทั้งหมดอยู่ จำนวน 61 โครงการ 
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 28 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 
โครงการ มีโครงการที่เพิ่มเติมมาอีก จำนวน 16 โครงการ รวมเป็น จำนวน 61 โครงการ คิดเป็น ร้อยละทั้งหมด 
27.60 รวมในโครงการทั้งหมด จำนวน 221 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 131 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
59 อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 20 โครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการมี จำนวน 13 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 6 และโครงการที่เพิ ่มเติม จำนวน 33 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  15 เบ็ดเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 ในภารกิจท้ัง 7 ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีท้ังหมด จำนวน 221 โครงการได้
ควบคุมในทุกมิติ  
 มาดูในเร่ืองของการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 12 เดือน ก็คือ ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบปกติ จำนวน 27,369,034.11 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
36.40 ของจำนวนงบประมาณปกติ ใช้เงินสะสมไปอยู่เป็นจำนวนเงิน 9,602,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 
คิดเป็นจำนวนเงินท้ังหมด จำนวน 36,971,034.11 บาท คิดเป็น ร้อยละ 43.60 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนงบปกติ อยู่ที่จำนวน 82,980 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 0.10 จำนวน ไม่ใช้เงินสะสม คิดเป็นโดยรวมอยู่ที่ จำนวน 82,980 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
0.10 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม งบปกติ อยู่ที ่ จำนวน 
281,451 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.30 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบปกติ อยู่ท่ี จำนวน 647,824 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.76 
 ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้านการศ ึกษา สาธารณสุข และค ุณภาพชีว ิต งบประมาณ อย ู ่ ท่ี  
33,462,931.32 บาท คิดเป็น ร้อยละ 39.46 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน งบประมาณ อยู่ท่ี 280,113.80 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.33 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณ อยู่ที่ 13,067,886.19 บาท   
คิดเป็น ร้อยละ 15.41 รวมใช้งบปกติที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 73,992,220.42 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
100 ใช้เงินสะสมไป จำนวน 9,602,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งหมดในการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2562 ภายใน 12 เดือน จำนวน 83,594,220.42 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 

รายงานการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 12 เดือน จะแยกเป็นแต่
ละแผนงาน 

ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบฌาปนสถานพร้อมประตู หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. โครงการก่อสร้าง รั ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
500,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนนิการ จำนวน 498,000 
บาท 

3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 14 บ้านขอบด้ง (นอแล) งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
จำนวน 700,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลาน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
555,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านขอบด้ง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 400,000 
บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 493,000 
บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 บ้านม่วงชุม (หนองเต่า) งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 
286,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 บ้านป่าคา งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 499,000 
บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บ้านหัวนา(ห้วยหมากเล่ียมใหม่) งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
จำนวน 309,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี ่ยม หมู่ที ่ 13 บ้านเด่นชัย งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
85,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ซอย 4 งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ จำนวน 518,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 518,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม งบประมาณที่ตั ้งไว้ 
จำนวน 480,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
412,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 
492,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่ 4 บ้านป่าฮิ ้น ซอย 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 384,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
352,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

กราบเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้เป็นเวลา
เท่ียงวันแล้ว ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ ประชุมต่อในภาคบ่ายในเวลา 13.00 น. 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน   12.00 น 
 
 
 เร่ิมประชุมต่อในภาคบ่าย  เวลา  13.00 น. 
นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ 5 ประจำปี 2562 ต่อในภาคบ่าย เรียนเชิญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายการุณ         
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประชุมต่อจากภาคเช้า ใน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 6 บ้านหัวนา งบประมาณ จำนวน 496,000  
                     บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในถนนสายหลัก 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 7 บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) งบประมาณ จำนวน  
                     300,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเบิกจ่ายแล้ว 

20. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร หมู่ท่ี 11 บ้านป่าคา งบประมาณ  
                     จำนวน 500,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

21. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้จำนวน 500,000 บาท งบประมาณที ่ใช้ดำเนินการ จำนวน 498,500 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

22. โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย (ห้วยหมากเลี่ยม) งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 600,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 550,000 
บาท 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านขอบด้ง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 950,000 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 890,000 บาท   
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24. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 580,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 523,000 
บาท 

25. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที ่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
88,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 87,000 บาท 

26. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู ่ที ่ 9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 
493,700 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ 493,000บาท 

27. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา งบประมาณที่ต้ังไว้ จำนวน 474,000 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 472,500 บาท 

28. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่ 2 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
194,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนนิการ จำนวน 194,000 
บาท 

29. โครงการซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ
ที่ตั ้งไว้ จำนวน 260,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ 
จำนวน 260,500 บาท 

30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 225,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
225,000 บาท 

31. โครงการวางท่อถมดินพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 8 หมู่ที ่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ 
งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 362,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน 362,000 บาท 

32. โครงการก่อสร้างพนังกั ้นดิน คสล. หมู่ที ่ 4 บ้านป่าฮิ ้น งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
307,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนนิการ จำนวน 307,000 
บาท 

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 394,000 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 363,000 บาท 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา(ข้างวัดห้วยจะนุ) งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 359,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
330,500 บาท 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 18 หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 
366,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนนิการ จำนวน 354,500 
บาท 

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
394,00 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ กำลังสัญหาผู้รับจ้าง 

37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง บริเวณหน้าโรงเรียนขอบด้ง 
งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 342,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน 342,000 บาท 

38. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ จำนวน 76,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
76,000 บาท 

39. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
240,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนนิการ จำนวน 231,000 
บาท 
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40. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณ
ที่ตั ้งไว้ จำนวน 264,760 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ 
จำนวน 264,760 บาท 

41. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านเด่นชัย งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ จำนวน 66,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
66,000 บาท 

42. โครงการปูตัวหนอนลานฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 700,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

43. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ ซอย 2 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัว งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ จำนวน 278,700 บาทดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
257,000 บาท 

44. โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุกบดอัดเข้าพื้นท่ีทำการเกษตร หมู่ท่ี 12 บ้านม่อนปิ่น
ใต้ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 280,000 บาทดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน 272,500 บาท  

45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เส้นทางเข้าวัดโพธิ ์ทอง หมู ่ท ี ่  5 บ้านลาน 
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 2,526,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน 1,710,000 บาท 

46. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นท่ีการเกษตร บริเวณแปลงโรงเพาะเห็ด หมู่ท่ี 14 บ้าน
ขอบด้ง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 296,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

47. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู ่บ้าน ซอย 2 หมู ่ที ่ 4 บ้านป่าฮิ้น 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 384,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

48. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 4 บ้านป่าฮิ้น 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 443,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

49. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายสันป่ายาง หมู่ท่ี 6 บ้านหัวนา งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ จำนวน 499,000 บาท อยูร่ะหว่างดำเนินการ  

50. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนกิจสถาน หมู ่ที ่ 3 บ้านม่อนปิ ่นเหนือ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  

51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

52. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายลำเหมืองตีนดอย หมู ่ที ่ 9 บ้านเวียงหวาย 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 980,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

53. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 5 หมู ่ที ่ 3 บ้านม่อนปิ ่นเหนือ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

54. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเด่นชัย-ป่าฮิ้น หมู่ท่ี 13 บ้าน
เด่นชัย งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 492,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

55. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัว งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

56. โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านม่วงชุม -บ้านสวนชา 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 1,657,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

57. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านม่อนปิ่น
ใต้ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

58. อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 166,100 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 166,056.64 บาท 
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59. อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง โครงการขยายระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 14 จุด หมู ่ท ี ่  10 บ้านม่วงชุม(ห้วยน้ำริน) งบประมาณที ่ต ั ้งไว้ จำนวน 
198,434.92 บาท ดำเน ินการแล ้วเสร ็จ งบประมาณที ่ดำเน ินการ จำนวน 
198,434.92 บาท 

60. อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง โครงการขยายระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 159 จุด งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 1,146,782.65 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 1,146,782.65 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ จำนวน 28,700 บาท 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 100,000 บาท ยัง

ไม่ได้ดำเนินการ 
3. อุดหนุนให้ที ่ทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการไม้ดอกไม้ประดับ งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จำนวน 40,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 40,000 
บาท 

 แผนงานการเกษตร 
4. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 80,000 บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 14,280 บาท 
5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ จำนวน 50,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและป้องกันปัญหาหมอกควัน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 

100,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 60,225 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 

2. โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 200,000 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 185,976 บาท 

แผนงานการเกษตร 
3. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 100,000 บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 11,110 บาท 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริฯ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 

100,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 4,220 บาท 
5. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 19,920 บาท 
6. โครงการดูแล และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน - บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน - บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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1. โครงการจัดงานวันผู ้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง) งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 
150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 137,824 บาท 

2. โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนวุฒิสราญปัญญา 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน - บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน - 
บาท 

3. อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 
2562 งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท 

4. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จารีต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการแล้ว
เสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 500,000 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการศึกษา 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา(ประกันภายในและภายนอก) งบประมาณที่ตั ้งไว้ 

จำนวน 40,000 บาท ดำเน ินการแล้วเสร ็จ งบประมาณที ่ดำเน ินการ จำนวน 
20,197.50 บาท 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ จำนวน 510,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 
452,000 บาท 

3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ
ที่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 
19,946 บาท 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา)งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 22,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ จำนวน 19,500 บาท 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 1,470,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ จำนวน 1,315,000 บาท 

6. ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ. งบประมาณที่ต้ังไว้ 
จำนวน 5,595,304 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที ่ดำเนินการ จำนวน 
5,371,631.82 บาท 

7. อุดหนุนส่วนราชการ(ค่าอาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ. 
งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 10,480,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ จำนวน 10,375,180 บาท 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เห่ือศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
49,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 49,000 บาท 

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 60,000 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 60,000 บาท 

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน งบประมาณ
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ที่ตั ้งไว้ จำนวน 59,450 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 
59,450 บาท  

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยดอยอ่างขาง งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 30,000 
บาท  

12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุม โครงการตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียงสู ่ชุมชน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ 
จำนวน 30,000 บาท  

13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการปลูกผักใช้น้ำ (ไฮโดรโปนิกซ์) งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 30,000 
บาท  

14. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการเพาะปลูกไม้ประดับสู่อาชีพ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 30,000 
บาท  

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย โครงการพัฒนาละส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนและคิด
สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม my book งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เด็ก
ปฐมวัยสู่ครอบครัวที่อบอุ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา โครงการอบรมเกษตรพอเพียง งบประมาณที่ต้ังไว้ จำนวน 
30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 30,000 บาท  

18. ค่าใช้จ ่ายตามโครงการส่งเสร ิมการมีรายได้ระหว่างเร ียนของนักเร ียนนักศึกษา  
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ 
จำนวน 103,650 บาท  

19. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท ดำเนินการ
แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 79,925 บาท  

20. ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กเด็กบ้านห้วยนกกก งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 41,272 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 27,995.60 บาท  

21. อุดหนุนศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยนกกก ค่าอาหารกลางวัน งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
112,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 98,800 บาท  

22. อุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น โครงการบทบาทเยาวชนต่อการมีส่วน
ร่วมพัฒนาตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 40,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 40,000 บาท  

23. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 
30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 21,895 บาท  

24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียนและค่าพัฒนาผู้เรียน) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 318,660 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 318,660 บาท  

25. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น งบประมาณที่ตั ้งไว้ 
จำนวน 100,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 

26. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 30,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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แผนงานสาธารณสุข 
27. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 107,000 บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 106,200 บาท 
28. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีแพร่ระบาดในพื้นท่ีตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ัง

ไว้ จำนวน 57,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 43,720 
บาท 

29. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย งบประมาณ
ที่ตั ้งไว้ จำนวน 60,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 
59,813 บาท 

30. โครงการศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 23,000 บาท 

31. อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน งบประมาณที่ตั ้งไว้ 
จำนวน 112,500 บาท ดำเน ินการแล้วเสร็จ งบประมาณที ่ดำเน ินการ จำนวน 
112,500 บาท 

32. โครงการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 
87,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 86,975 บาท 

33. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

34. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

35. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

36. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

37. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
5 บ้านลาน งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

38. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
6 บ้านหัวนา งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

39. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
7 บ้านสวนชา งบประมาณที ่ต ั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเน ินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

40. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
8 บ้านหนองบัว งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

41. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 
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42. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
10 บ้านม่วงชุม งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

43. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 บ้านป่าคา งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเน ินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

44. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
12 บ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

45. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
13 บ้านเด่นชัย งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

46. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
14 บ้านขอบด้ง งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

47. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
48. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 

50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 40,290 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

49. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่ตั ้งไว้ 
จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 41,575 
บาท 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 200,000 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 188,597.40 บาท 

51. โครงการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ
จำนวน 38,850 บาท 

52. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น โครงการวันสตรีสากล งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 30,000 
บาท 

 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

53. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิ ่นต้านยาเสพติดปรองดองสมานฉ ันท์ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 350,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ 
จำนวน 328,680 บาท 

54. โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับ
จังหวัด งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 100,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานงบกลาง 
55. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 12,332,400 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน 10,657,200 บาท 
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56. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 2,880,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน 2,200,000 บาท 

57. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 240,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 192,500 บาท 

58. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 400,000 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 400,000 บาท 

59. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 30,000 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 24,800 บาท 
2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 50,000 

บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 47,868.80 บาท 
3. โครงการฝึกอบรม ทบทวน สาธิต การป้องกันสาธารณภัย งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 

80,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 75,614 บาท 
4. โครงการรั้วโรงเรียนสานใจ สรรค์สร้างวัยใสร่วมต้านภัยยาเสพติด งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 29,700 
บาท 

5. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง(ศป.ปส.อ.ฝาง) 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ
จำนวน 50,000 บาท 

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
53,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 52,131 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 81,200 บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 65,039 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 

20,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 100,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4. โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 360,000 

บาท ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างดำเนินการ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 
209,375 บาท 

5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมอ่น
ปิ่น งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 100,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี
ดำเนินการ จำนวน 55,887 บาท 

6. โครงการรับเสด็จ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 270,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 268,140 บาท 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการ
แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 14,950 บาท 
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8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 40,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 36,100 บาท 

9. โครงการประชุมสภาสัญจร งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 10,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
10. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการจักงานรัฐพิธี งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 

27,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 27,500 บาท 
11. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 45,000 

บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 2,630 บาท 
12. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 

100,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 
13. รายจ่ายอื่น งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 40,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ี

ดำเนินการ จำนวน 40,000 บาท 
14. โครงการวันท้องถิ่นไทยกับความภูมิใจของประชาชน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน - บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน – บาท 
15. โครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จำนวน - บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน – บาท 
16. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 4,591,500 บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 4,780,717.57 บาท 
17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 220,000 บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 83,024 บาท 
18. ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จำนวน 220,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 72,890
บาท 

19. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 450,000 บาท ดำเนินการแล้ว
เสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 336,930.43 บาท 

20. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที ่ตั ้งไว้ จำนวน 380,000 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 186,043.62 บาท 

21. โครงการเพิ ่มประสิทธ ิภาพบริหารจัดการด้านว ัสดุ งบประมาณที ่ต ั ้งไว ้ จำนวน 
2,731,600 บาท ดำเน ินการแล ้ว เสร ็จ  งบประมาณท ี ่ ดำเน ินการ จำนวน 
2,105,408.57 บาท 

22. จัดซื้อเก้าอี ้พักคอย 4 ที่นั ่ง แบบเบาะหนัง จำนวน 4 ชุด งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
16,400 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

23. จัดซื้อเก้าอี ้พักคอย 4 ที่นั ่ง แบบพลาสติก จำนวน 4 ชุด งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 
8,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

24. จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 12 ตัว งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 58,800 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

25. จัดซื้อเครื ่องควบคุมไมค์ประชุมและจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
110,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 109,400 บาท 

26. จัดซื้อเครื ่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 28,000 บาท อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

27. จัดซื้อเครื ่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 135,750 บาท ดำเน ินการแล้วเสร ็จ งบประมาณที ่ดำเนิ นการ จำนวน 
135,750บาท 
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28. จัดซื้อเครื ่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน 235,000 บาท ดำเน ินการแล้วเสร็จ งบประมาณที ่ดำเนินการ จำนวน 
232,500 บาท 

29. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 29,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

30. ครุภัณฑ์ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ จำนวน 97,600 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

31. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ สมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ จำนวน 26,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

32. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 28,500 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 28,350 บาท 

33. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

34. จัดซื้อตู ้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ใบ งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 27,500 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 19,500 บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
35. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 
36. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 83,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 82,550 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

37. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน  
38. ค่าบำรุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 750,000 บาท ดำเนินการ

แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 750,000 บาท 
39. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ จำนวน 1,980,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 
40. จัดซื้อเครื ่องอัดขยะ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 95,000 บาท อยู่

ระหว่างดำเนินการ 
แผนงานการเกษตร 

41. จัดซื้อเครื ่องบดย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 
195,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
แผนงานงบกลาง 

42. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 250,000 บาท ดำเนินการ
แล้วเสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 213,649 บาท 

43. สำรองจ่าย งบประมาณที ่ต ั ้งไว้ จำนวน 1,131,154 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 221,062 บาท 

44. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) งบประมาณที่ตั ้งไว้ 
จำนวน 426,000 บาท ดำเน ินการแล้วเสร็จ งบประมาณที ่ดำเนินการ จำนวน 
395,970 บาท 
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45. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 15,000 บาท ดำเนินการแล้ว
เสร็จ งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 10,220 บาท 

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ลำเหมืองตีนดอย หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 

9,900,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป จำนวน 7,740,000 
บาท 

2. โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ท ี ่  5 บ้านลาน งบประมาณที ่ได ้ร ับ จำนวน 
1,700,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป จำนวน 1,162,500 
บาท 

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินสะสม 
1. ก่อสร้างซุ ้มเฉลิมพระเกียรติ 21 ซุ ้ม งบประมาณที ่ได้ร ับ จำนวน 699,700 บาท 

ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไป จำนวน 699,500 บาท 
จะเห็นได้ว่าในแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ดำเนินการ รอบ 12 เดือน เรื่องของภารกิจ
ความรับผิดชอบท่ีครอบคลุมภารกิจท้ังหมดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ีทำได้ก็คือยุทธศาสตร์
ด้านท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ท่ีได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งตัวชี้วัดท่ี
ออกมาสูง 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบล

ม่อนปิ ่น เฉพาะปีงบประมาณ 2562 มีโครงการทั ้งสิ ้น จำนวน 218 โครงการ 
งบประมาณ 272,250,195 บาท 

2. จำนวนโครงการในแผนดำงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน 185 โครงการ งบประมาณ 92,986,267.57 
บาท 

3. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินจริงในปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน รวมทั้งส้ิน 
จำนวน 175 โครงการ จำนวนงบประมาณท้ังส้ิน 84,794,220.42 บาท 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบล

ม่อนปิ ่น เฉพาะปีงบประมาณ 2562 มีโครงการทั ้งสิ ้น จำนวน 218 โครงการ 
งบประมาณ 272,250,195 บาท 

2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น เฉพาะปีงบประมาณ 2562 มีโครงการท้ังส้ิน จำนวน 218 โครงการ สามารถ
นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 
185 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 
เดือน รวมทั้งส้ิน จำนวน 175 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.27 
 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คำช้ีแจง แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จำนวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

97 62 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

9 3 

     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6 6 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน ศิสปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 4 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

60 54 

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 11 6 
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

45 40 

รวม 218 175 
คิดเป็นร้อยละ 80.27 

 
 ขออนุญาตนำเรียนให้ผู้เข้าในการประชุมในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญ
ท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13                    
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ท่ี 13 อยากจะนำเรียนสอบถาม
ไปยังท่านนายก อบต. ผ่านท่านประธาน จากที่ได้เคยสอบถามเมื่อครั้งที่แล้ว เรื่องลำน้ำเหมืองตีนดอยที่มี
ปัญหาตรงที่ท่อยังเป็นท่อกลมอยู่ครับ น้ำสามารถไหลผ่านได้เพียงครึ่งเดียวครับ ตรงที่บ้านกาดเวียงหวาย     
ไม่ทราบว่าโครงการนี้เสร็จสิ ้นแล้วหรือยังครับและที่ตรงนั้นจะได้รับการดำเนินแก้ไขอย่างไร ขอนำเรียน
สอบถามด้วยครับ 
 
   นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องโครงการคลองส่งน้ำลำ
น้ำเหมืองตีนดอย ในส่วนของผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับ ในส่วนของเราที่จะดำเนินการต่อไปใน
การแก้ไขก็คือ ท่ีจำไม่ผิดท่ีตล่ิงบ้านเวียงหวายตรงบ้านกาด และได้พูดคุยกับกรรมการลำน้ำเหมืองตีนดอย ว่า
ทางที่ระบายน้ำที่ออกจากข้างวัดเวียงหวายอีกจุดหนึ่ง ว่าถ้ามีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
เบิกจ่ายแล้ว เราจะให้ช่างได้เข้าไปดูว่าในระยะของการประกัน ท่ีมีผลกระทบในตรงนี้ท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไข
เพราะมีในเรื่องของอายุของสัญญา และเงินค้ำประกันสัญญาของผู้รับจ้างอยู่ รวมทั้งเส้นทางแยกทางระบายน้ำ
ที่แยกจากตลิ่งเวียงหวายที่จะไปบ้านห้วยงูเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ว่าจะเข้าไปเชื่อมต่อจากรางระบายน้ำตรงนั้น     
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อยู่ในระหว่างที่จะให้ช่างได้เข้าไปดูว่าจะมีกระทบต่อโครงสร้าง ถ้าว่าได้กระทบกับตัวของสร้างจะได้แก้ไข
อย่างไร 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญ
ท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12                    
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 12 ขอสอบถามท่านนายก 
อบต. ว่าในกรณีเรื่องของถนน โอเวอร์เลย์ของหมู่ท่ี 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ เคยพูดคุยกับท่านนายก อบต. ครั้ง
หนึ่งแล้วว่า พื้นผิวทางของถนนบางท่ีนั้นมีการชำรุด ก่อนท่ีจะมีการทำในเรื่องของโอเวอร์เลย์ ต้องการให้มีการ
ซ่อมแซมพื้นทางก่อนจะเป็นไปได้หรือไม่ ตรงช่วงเส้นหลังวัด เพราะมีท่อลอดน้ำทิ้งทรุดตัวลง และเคยเอารถ
ตักหน้าขุดหลังไปขุดลอกครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยังกลับมาทรุดตัวอีก 
ตรงด้านล่าง 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตท่านประธาน 
สอบถามยังช่างว่าในการซ่อมแซมพื้นผิวในระหว่างหน้างานที่จะลงดำเนินงาน เราจะต้องเอายางมะตอยของ
เราไปลงหรือว่าดำเนินการไปได้เลย โครงการที่จะดำเนินการตอนนี้ คือเส้นตรงหน้าวัดไปทางบ้านนายมีศกัดิ์ 
ลังการัตน์  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญ
ท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14                   
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสม าชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 14 ในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนซึ่งผมได้เข้าร่วมในการประชุม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีคณะกรรมการ
หลายท่านมีการแสดงความคิดเห็นและมีการทักท้วงในหลายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านทำไมจึงดำเนินการล่าช้า ทั้งท่ี
เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และได้ระบุว่าที่มีการดำเนินการล่าช้านี้เพราะเหตุใด ในเรื่องของ
งบประมาณเราก็มีอยู่ เพราะคณะกรรมการได้มีข้อสงสัยว่าถ้าเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานน่าที่จะ
ดำเนินการให้แล้วภายในปีงบประมาณ ยกตัวอย่าง โครงการของหมู่บ้านของผม โครงการหมู่ท่ี 14 เพราะว่า
โครงสร้างพื้นฐานได้มีการประชาคมเมื่อปี 2560 และยังไม่ได้รับการดำเนินการ และกรรมการได้ถามว่าทำไม
ไม่ได้รับการดำเนินการและงบประมาณเราก็มีอยู่ ทั้งที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้ เราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อการใช้เงินงบประมาณ เพราะว่ามีกรรมการหลายได้มีการท้วงติงอยู่ และเรื่องเกี่ยวกับโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิ่น อยากจะใช้ประโยชน์ในตรงนี้ เพราะว่า
โครงสร้างเก่ากรรมการหลายท่านไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีตำบลม่อนปิ่นแล้ว เราควรท่ีจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการใหม่ 
เพื่อท่ีจะดำเนินการได้ง่ายข้ึน และพื้นท่ีตำบลม่อนปิ่นของเราจะได้ประโยชน์และจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ และของ
เสนอในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะว่าพื้นที่ได้มีความ
เหมาะสม อนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่ ท่ีประชุมว่าน่าจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต. 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน ว่าโครงการในแต่ละปี องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่สามารถที่จะ
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ดำเนินการได้ตามกำหนด ยกตัวอย่าง เอาบ้านขอบด้งนี่แหละ ประเด็นแรกเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นท่ี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการที่จะดำเนินการ ที่ผ่านมา อบต.ม่อนปิ่นได้มีการอนุมัติงบประมาณไปก่อน แล้วจะมีการ
ดำเนินการได้ติดในเรื่องของเงื่อนไข และต่อไปว่าพื้นที่ที่มีเจ้าภาพเป็นหน่วยงานอื่น จะได้รับการยินยอมซึ่ง
ตราบที่ยังไม่ได้มีขออนุญาต ทำให้มีปัญหา ถ้ามีปัญหาว่าเจ้าของยังไม่ได้อนุญาตแล้วดำเนินการได้อย่างไร มี
การสั่งทั้งรื้อถอน ทั้งมีการใช้คืนงบประมาณ เหมือนกับที่เราเห็น ลานจุดชมวิวขององค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น ขบวนการนั้นใช้เป็นบทเรียนสำหรับเรา หน่วยงานที่ได้กำกับได้มีการท้วงติงมาตลอด เพื่อที่จะให้
ถูกต้องให้มันถูกกระบวนการ เมื่อพื้นที่จาก 2 ปีที่ผ่านมา บ้านขอบด้ง บ้านนอแลและอ่างขาง มีคำสั่งศาลให้
รื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง โครงการทุกอย่างท่ีทำจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาโครงการหลวง
ดอยอ่างขาง ซึ่งโครงการเหล่านั้นผมได้นำเอาเข้าที่ประชุมแล้ว และเรื่องต่อไปว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนหลายท่านคงไม่เข้าใจว่าเริ ่มปีงบประมาณมาเราคงจะมีเงินในกระเป๋าเลย และโครงการจะ
สามารถที่จะดำเนินการได้เลย เหมือนกับปีนี้ 1 ตุลาคม ปีงบประมาณใหม่ เดี๋ยวนี้จะสิ้นไตรมาสแรกแล้ว  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นยังไม่มีรายได้จากเงินอุดหนุนจัดสรรเข้ามา เพราะงบประมาณรายจ่ายจาก
รัฐบาลกลางยังไม่ผ่านในวาระ 2 และ 3 ในรอบปีนี้ท้ังเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการฯและค่าตอบแทนท้ังหมดใช้ใน
เงินสำรอง คือเงินสะสม รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาก็คงจะปลายปีงบประมาณ เมื่องบประมาณไม่มีก็ไม่
สามารถที่จะดำเนินการได้ พองบประมาณเข้ามาในสิ้นปี ก็ต้องนำไปชดใช้เงินที่เราได้ยืมมาก่อน สุดท้ายเงิน
งบประมาณจะเข้ามาช่วงหลังๆ ทำให้เราดำเนินการตามแผนในปีงบประมาณไม่ทัน และเนื่องจากพื้นที่ใน
ตำบลม่อนปิ่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีที่แล้วงบประมาณรายจ่ายในปี 2562 องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตั้งไว้อยู ่ที ่ประมาณ 84 ล้าน แต่สิ ้นปีงบประมาณมีเงินล้นและเงินเหลือจ่าย
ประมาณ 11 ล้าน เงินส่วนนี้จะแบ่งเป็น สองส่วน โดยให้หมู่บ้านละ สองโครงการ เป็น สามสิบโครงการ ถ้า
จะให้แผนงานเป็นไปตามระยะเวลา คณะผู้บริหารจะต้องให้งบประมาณส่วนนี้ตกไปเป็นเงินสะสม ไม่นำเงินล้น 
และเงินเหลือจ่ายมาจัดสรร ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก แต่เราเลือกท่ีจะใช้เงินสะสม เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ขออนุมัติไป ท่านสามารถตรวจสอบจากอปท.ทั้ง 10 แห่ง ว่าไม่มีที่ไหนจัดทำ
ข้อบัญญัติเพิ่มเติม และขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เหมือนอบต.เรา ท่านลองกลับไปดูว่างบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แค่ 81 ล้าน แต่ท่ีเราทำจริงๆ เป็น 272,250,195 บาท ซึ่งอบต.ม่อนปิ่น
ไม่ได้ใช้งบประมาณของเราเองเพียงอย่างเดียว แต่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานราชอื ่น ผ่านขั ้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.เอง ซึ่งงบประมาณ  272,250,195 บาท เป็นงบประมาณ ทวีคูณ ซึ่งถ้า
เราดำเนินตามแผนงานปกติ อย่างไรก็ดีก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน และเมื่อมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจำเป็น
เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวม เราก็เลือกโครงการเพื่อจัดทำ เพราะฉะนั้นในการเลือกงบประมาณ เรา
ควรจะเลือกงบประมาณจากหน่วยงานอื ่นก่อน ถ้ายังต้องทำเพิ่มถึงใช้งบประมาณเราเอง ในส่วนของ
งบประมาณเราเอง ถ้ายังไม่แล้วเสร็จก็ต้องขอขยายเวลา ทั้งก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน เป็น หกเดือน 
หรือหนึ่งปี ในหนึ่งโครงการจะรวมเป็น หนึ่งปี หกเดือน แล้วต้องมาเรียงลำดับ ท่ีผ่านมาจะมีแค่ป่าคาท่ีเดียวท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ และเรียนไปยังประธานสภา สมาชิกสภาหมู่ท่ี 14 ทางผู้บริหารขอยืนยันได้ว่าไม่มีโครงการ
ท่ีตก และจะเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนจัดทำให้ครบท้ังหมด เนื่องจากโครงการของอบต.เรามากกว่าท่ีอื่น 
มีปัจจัยอื่นๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ติดเงื่อนไข อะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจน อีกหนึ่งประเด็น ที่เกิดความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนนั่นก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น หมู่ที ่ 12 หมู่ 3 ซึ่งต้องเข้าสู่
กระบวนการขออนุมัติจากสภา และนี่ก็คือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดความล่าช้า ปีงบประมาณ 2563 ได้มี
นโยบายแล้วว่า อบต.ม่อนปิ่นไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีนี ้ โครงการของ
ปีงบประมาณ 2562- 2563 เกล่ียของ 2562 เป็นสองส่วน จะมีเงินธรรมมาภิบาล เจ็ดล้านบาท ซึ่งรวมอยู่
ในงบประมาณ 272,250,195 บาท จะแยกโครงการตามด้านต่างๆ งบประมาณที่ไม่เกิน ห้าแสนบาท 
สามารถตกลงราคาได้ สรรหาผู้รับจ้างได้เลย แต่โครงการที่เกิน ห้าแสนบาท อย่างเช่น หมู่ 14 บ้านขอบด้ง 
นอแล เจ็ดแสนบาท ปรับปรุงอาคาร ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ระเบียบ รวมท้ัง
โครงการที่จะก่อให้เกิดความล่าช้า คือโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายลำน้ำเหมืองตีนดอย หมู่ที่ 9 อยู่ท่ี 
980,000 บาท และโครงการแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธ ี โอเวอร์เลย ์ สายม่วงชุม – บ้านสวนชา 
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1,600,000 บาท โครงการนี้ประกาศ อีบิทด้ิง ไปแล้ว โครงการท่ีต้องประกาศต่อไปคือ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณอยู่ท่ี 580,000 บาท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านสวนชา หมู่ 7 ห้วยจะนุ 600,000 บาท โครงการนี้ต้องประกาศ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. 
ตั้งแต่บ้านนางจันตา มโนวร ถึงบ้านนางวันเพ็ญ พึ่งไทย หมู่ 4 ป่าฮิ้น  ต้องประกาศ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8 แม่มาวต้นตุ้ม หมู่ 2 690,000 บาท ต้องประกาศ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า กรองน้ำสะอาด หมู่ 13 บ้านเด่นชัย 600,000 บาท โครงการสุดท้าย โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 สวนชา 555,000 บาท ต้องประกาศ โครงการที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอยู่ 23 โครงการ ไม่นับโครงการปลายปี ที่มีเงินเหลือเงินล้นเท่าใด และ 23 
โครงการท่ีได้กล่าวไปแล้ว ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ แนวทางของรัฐบาลท่ีได้รับมาล่าสุด มีแนวทาง
ว่า ให้ท้องถิ่นดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างไว้ก่อน จะเรียกมาทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว ในงบประมาณ
รายจ่ายปี 63 ที่เราตั้งไว้ 91 ล้านบาท เงินยังไม่เข้ามา รัฐบาลคาดการณ์ว่าปีนี้งบอาจจะเข้าช้า อย่างน้อย 
วาระ 2 และ วาระ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไม่ผ่าน จะลากยาวไปจนถึงการเลือกตั้ง ตอนนี้ข่าวว่าให้เจ้าหน้า
เช่น ท่านปลัดไปซักซ้อมเรื่องการเลือกตั้ง พร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด สุดท้ายการเลือกตังท้องถิ่นไม่ได้อยู่ท่ี กกต. อยู่ท่ีมติ ครม. ถ้ารัฐบาลพร้อมเมื่อใดจะส่งให้กกต. แต่ระหว่าง 
กกต.สรรหา ให้อบรมเจ้าหน้าที่แบบแบ่งเขตที่เราทราบ ชัดเจนที่สุด ยี ่สิบล้าน เจ็ดพันคน เอาหมู่บ้าน
เหมือนเดิม และท่านสมาชิกได้ดูบัตรประจำตัวของท่านหรือไม่ว่าหมดอายุเมื่อใด การเลือกต้ังไม่สามารถตอบ
ได้ชัดเจน ครับขออนุญาตเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา  มะลิแก้ว  
   นางสุกัญญา  มะลิแก้ว, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตถาม หมวดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต 
โรงเรียนห้วยหมากเลี่ยม ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอสอบถามไปทางท่านนายก และของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย 
เพราเห็นมีอยู่สองโรงเรียน ถัดกัน ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งโรงเรียนอื่นได้ทำไปแล้ว ด้วยเหตุผลประการใด 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก  

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนท่านประธานสภา คือ สองโรงเรียนนี้ติดในเงื่อนไข หมดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานเดือนกันยายน 
ปีงบประมาณ 62 ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งท้ังสองโรงเรียนได้ทำหนังสือขอรับงบประมาณล่าช้า
กว่ากำหนดจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนางสาวจิรภัทร  ศรีใจ  
   นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กราบเรียนประธานสภา ทางครูโรงเรียนได้อธิบายทางนายเกรียงไกร ทิพเนตรแล้ว ข้อเท็จจริงว่า ครูเกิดการ
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงบประมาณของ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต้องรอ
หนังสือจาก กองทุนแจ้งมาก่อน โรงเรียนถึงจะทำโครงการมาขอรับงบประมาณ ในส่วนของนายเกรียงไกร    
ทิพเนตรได้อธิบายให้ทางครูท้ังสองโรงเรียนรับทราบแล้ว ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีอยู่ในงบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตทางท่านประธานสภาในเรื่องของการของบเงินอุดหนุน เหมือนท่ีเราได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท และเงินอุดหนุน อสม. ของโรงเรียนก็เหมือนกัน ต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานเข้ามาก่อน ถ้าไม่รายงานเราก็ไม่สามารถบรรจุโครงการเข้าไปได้  

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ  จตุรพรไพร 
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   นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติ ผมนายอาจหาญ  จตุรพรไพร ผมมีข้อสอบถาม
เรื่อง ข้อความว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ถึงขั้นตอนไหน มันไม่มีข้อกำหนด กำหนดไว้ และคนในพื้นที่เขา้ก็
สอบถามมาครับว่า อยู่ในระหว่างดำเนินการถึงขั้นตอนไหนครับ ประมาณกี่เดือน จัดซื้อจัดจ้าง  ถึงไหนแล้ว 
เพราะตอนนี้มันช้ามาก จะหมดฤดูหนาวแล้ว จะเข้าหน้าฝน ทำงานก็ลำบาก ผมสอบถามไปทางเจ้าหน้ากอง
ช่างหลายครั้ง ได้คำตอบมาว่ารอหมดฤดูฝนก่อนค่อยทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำ เลยอยากทราบเหตุผลครับ ท่าน
ประธาน 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนายช่างโยธา นายธีระวัช  สายนำพล  

นายธ ีระว ัช  สายนำพล นายช ่างโยธาชำนาญงาน ร ักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับโครงการของ หมู่ 14 บ้านขอบด้ง ตอนนี้ได้
ประสานผู้รับเหมา และเคยพาผู้รับเหมาเข้าไปดูสถานที่แล้ว ผู้รับเหมาสรุปว่า เนื่องจากจากพื้นที่ข้างบนเป็น
พื้นท่ีสูง และพื้นท่ีดำเนินการเป็นพื้นท่ีท่ีดำเนินการได้ยาก โครงการของหมู่ 14 เลยล่าช้า เพราะไม่มีผู้รับงานนี้ 
ทางเจ้าหน้าท่ีได้ปรึกษาการว่า ถ้ายังไม่มีผู้รับจ้าง คงต้องหาผู้รับจ้างตกลงจ้างโครงการนี้ แต่ถ้ายังไม่มีคงต้อง
รวมโครงการหลายๆโครงการแล้วประกาศสอบครั้งเดียว เพราะว่าผู้รับเหมาไม่พร้อมท่ีจะรับงานนี้ เนื่องจาก มี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร สถานที่ก่อสร้างท่ีคับแคบไม่สามารถเข้าไปได้ดำเนินการได้ ในส่วนที่ว่าล่าช้า 
ไม่ได้ล่าช้าเลย เพราะทางเจ้าหน้าท่ีเองก็พยายามติดต่อ ผู้รับเหมาในพื้นท่ี ว่าถ้าพร้อมก็สามารถดำเนินการได้
เลย และเส้นทางลงถังเก็บน้ำ ผู้รับเหมาแจ้งว่าไม่อยากทำเพราะยากต่อการดำเนินงาน ทางเจ้าหน้าท่ีเลยเสนอ
ว่า ถ้าทำถนนเส้นนี้ได้ จะมีเส้นอื่นๆในพื้นท่ีมารองรับ ต่อไป อีกอย่างโครงการของหมู่ 14 ทางคณะกรรมการ
รับทราบแล้ว จะมีผู้รับจ้างหรือไม่ก็ต้องดูกันอีกรอบ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา  มะลิแก้ว 
   นางสุกัญญา  มะลิแก้ว, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
ขออนุญาตประธานสภา ขอสอบถามทางช่าง ว่า บ้านหัวนา หมู่ 6 สาขาห้วยหมากเล่ียมใหม่ ตอนนี้ดำเนินการ
ถึงขั้นตอนไหน  

นายธ ีระว ัช  สายนำพล นายช ่างโยธาชำนาญงาน ร ักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ตอนนี้มีผู้รับจ้างแล้วครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เชิญคะ สอบถามทางท่านนายก ว่าปัจจุบันเงินสะสมของอบต.
ม่อนปิ่น มีอยู่จำนวนเท่าใด 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ครับผมขอข้อมูลจากผู้อำนวยการกองคลัง แล้วจะแจ้งอีกครั้งในท่ีประชุมวันนี้  
 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตอนนี้ใช้เงินสะสมสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไปจำนวน 699,700 บาท เหลือเงินสะสม และเงินสำรองจ่าย
เป็นเงินเท่าใด ทางสมาชิกสภาจะได้รับทราบไปพร้อมๆกัน จึงขอให้เจ้าหน้ามารายงานในท่ีประชุมด้วยคะ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ  จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
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ครับอยากสอบถามทางนายก ว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะดำเนินการอย่างไร เพราะทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนสอบถามมาครับ 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนท่านประธาน เนื่องจากองค์ประกอบด้านโครงการสร้างของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี      
บางท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ลาออก กำนันตำบลม่อนปิ่นหมดวาระ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอฝางท่ี
รับผิดชอบในพื ้นที ่ ลาออก ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที ่คนใหม่มารับผิดชอบแทนแล้ว ได้ปรึกษาหารือเรื ่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ จะมีการเรียกประชุม วางแผนและคัดเลือกคณะกรรมการ อบต.ม่อนปิ่นได้ต้ัง
งบประมาณให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกปี ทางคณะกรรมการก็จะมีการขับเคลื่อนโครงการเอง แต่พอ
คณะกรรมการไม่ครบองค์ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ งบประมาณโครงการนี้จึงได้ใช้ ท่ีผ่านมา เมล็ดพันธุ์ข้าว
ดำเนินการโดยศูนย์ถ่ายทอด แต่ด้วยระเบียบกฎมายใหม่ ศูนย์ถ่ายทอดได้เป็นส่วนหนึ่งของอบต.แล้ว และ
อบต.ต้องดำเนินการเองโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ถ่ายทอดแล้ว ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดจะขอ
ดำเนินการโครงการงาวันเกษตร แต่เนื่องด้วยคณะกรรมการไม่ครบ ในปีท่ีผ่านมาจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ
นี้ได้ ตอนนี้ได้ปรึกษาทางคณะทำงานแล้วว่าจะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการในรูปแบบไหน อย่างไร ให้ไป
ศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดข้ึนให้ถูกต้องต่อไป ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
ขอมติท่ีประชุม  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 

 
นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   

ต่อไป ข้อ 5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา สำหรับติดต้ัง
แทนชุดเดิมท่ีชำรุดในห้องประชุมเล็ก เรียนเชิญนางพรวิไล  กัณทะวงศ์ อธิบายเพิ่มเติม 
   นางพรวิไล  กัณทะวงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา ตัวอย่างที่เห็นได้
อย่างชัดเจนอยู่หน้าห้องประชุมสภาคะ โต๊ะหมู่ในห้องนี้ขนาดหน้าหก  แต่โต๊ะหมู่ที่เราต้องการนำไปแทนใน
ห้องประชุมเล็ก ขนาด หน้า 7 หมู่ 9 ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสืบราคา โต๊ะหมู่บูชา ขนาด หน้า 7 
หมู่ 9 จะมีราคา 5,900 บาท แต่ทางร้านเสนอมาสองขนาด คือ ขนาด หน้า 5 หมู่ 9 และหน้า 7 หมู่ 9 เป็น
ไม่สัก ไม่มีลาย 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ทางนางพรวิไล ได้แจ้งว่า ต้องการโต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 แต่ดูตามใบเสนอ
ราคา ต้องการสองชุดใช่หรือไม่ เพราะตามความจริงแล้วทางร้านน่าจะแยกใบเสนอราคามาแต่ละชุด เพราะ
ท้ายสุดมันก็รวมเป็นจำนวนเงินสุทธิมาครับ ลักษณะนี้มันเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะผมคิดว่า
ต้องการใช้ 2 ชุด แนะนำว่าควรใช้ใบเสนอราคาสองชุดแยกกันครับ มีอะไรขัดข้องสงสัยครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนางพรวิไล  กัณทะวงศ์ อธิบายเพิ่มเติม 

นางพรวิไล  กัณทะวงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก ในส่วนของใบเสนอราคา ทางร้านเข้าเสนอราคามาให้เราเลือก เห็นด้วยคะท่ี
ควรแยกใบเสนอราคามาสองชุด สำหรับในครั้งนี้ต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ โอกาสหน้าจะขอปรับปรุงใหม่คะ 
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นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สรุปคือขออนุมัติสภา เพียงแค่ 1 ชุด ราคา 5,900 บาท  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ อยาก
สอบถามว่าในหนึ่งชุด โต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 หมู่ 9 รวมตัวฐานด้านล่างด้วยหรือไม่ครับ 

นางพรวิไล  กัณทะวงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก โต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 หมู่ 9 รวมฐานด้วยคะ 1 ชุดจะมีฐานประกอบด้วย เพราะ
โต๊ะหมู่ไม่มีแยกขาย 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่ีเสนอมาคือ หน้า 7 หมู่ 9 ทางสภาจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เรียนเชิญท่านณัฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
ขออนุญาตท่านประธานอีกรอบ ครับ ขนาดจะเท่ากับในห้องประชุมนี้หรือไม่ครับ ในห้องประชุมสภา ขนาด
หน้า 6 ท่ีเสนอมา หน้า 7 ก็กว้างกว่าในห้องนี้ไปหนึ่งนิ้ว ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านสมาชิกมอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญท่านนายก 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องโต๊ะหมู่บูชา สืบเนื่องมาจาก ความเชื่อ เลข สิบ และเลข เก้า 
คนไทยเรามีความเชื่อ ในรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านได้มีการจัดงานรัฐพิธีของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานรัฐพิธีครั้ง
ล่าสุดจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา สองชุด โดยมีโต๊ะหมู่บูชาของรัชกาลที ่ 9 ด้วย และเราเป็นหน่วยงานของรัฐ 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสรรหาครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชามาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
การสรรหาต้อง ให้มีความมั่งคง แข็งแรง ดังนั้นจึงเพิ่มเข้ามาขออนุมัติจากสภาในครั้งนี้อีก 1 ชุด เพื่อใช้ดำเนิน
โครงการรัฐพิธีท่ีต้องใช้โต๊ะหมู่ร่วมกันสองชุด ขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ   

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอให้ทางสภาบันทึกข้อมูลท่ีทางผู้อำนวยการกองคลังแจ้งมาตามนี้ คะ เงินสะสม 65,072,039.48 เงินทุน
สำรอง 41,793,130.17 เงินเหลือจ่าย 50,072,039.48 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 จึงขอให้ทาง
สภารับทราบโดยท่ัวกัน ขอมติท่ีประชุม ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 

ต่อไปญัตติ 2.2.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เรียนเชิญ
ผู้บริหารคะ 
 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนท่านประธานสภาเราขอเข้าการพิจารณา ข้อ 2.2.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี ได้เปลี่ยนมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) จากการตรวจสอบรายละเอียด พบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหา และตกไป จึงนำเสนอเพื่อให้
สภาพิจารณาแผนเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ เปลี ่ยนแปลง 1 โครงการ ซึ ่งเป็นอำนาจของสภา สืบ
เนื่องมาจาก เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ทางเทศบาลสันทรายส่งหนังสือเข้ามา เรื่องส่งโครงการก่อสร้าง
ฝายแบ่งน้ำลำน้ำมาวบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นต้นน้ำของ ตำบลสันทราย ตำบลม่อนปิ่น 
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ตำบลโป่งน้ำร้อน ปัจจุบันเกิดการชำรุดเสียหาย เทศบาลสันทรายจึงเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป ทางเทศบาลตำบล     
สันทรายได้แนบแบบแปลนมาพร้อมด้วย โดยฝายดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นท่ีตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นจุดรับลำน้ำมาว 
เพื่อใช้ในการเกษตรของ ตำบลสันทราย ตำบลม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในพื้นท่ี
ตำบลโป่งน้ำร้อน ทางเทศบาลตำบลสันทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ขออนุมัติจากสภา
เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่มีโครงการนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะแผนเดิมจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ทาง
ผู้บริหารจึงปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าขอให้เทศบาลตำบลสันทรายเป็นเจ้าภาพให้กองช่าง
ออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวน 900,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องการแย่งน้ำ
จากฝายแบ่งน้ำเดิม ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ต้องนำโครงการดังกล่าวเข้าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยื่นเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 ต่อไป รายละเอียดตามแบบ ผ.02 ดังนี้  
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. งบประมาณ 500,000 บาท ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 – 2565 
2.โครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล งบประมาณ 6,000,000 บาท ต้ังแต่ พ.ศ.2563 – 2565 
3.โครงการก่อสร้างฝายแบ่งลำน้ำมาว บ้านหัวฝาย หมู่ที ่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน งบประมาณ พ.ศ.2563 - 
2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2563 รายละเอียดตามแบบ ผ.02 ดังนี้ 
เดิม 
1.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 194 งบประมาณ 600,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง 
1.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ต้ังอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 งบประมาณ 600,000 บาท  
ขอสภาพิจารณาเห็นชอบ เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ เปลี่ยนแปลง จำนวน 1 โครงการ เพื่อนำโครงการ
ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาไว้เพียงเท่านี้
ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอสอบถามทางท่านนายกคะ อาคารเก็บพัสดุจะสร้างจุดไหน 

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
จุดท่ีเราก่อสร้างอยู่ด้านหลังตึกพระสิงห์ 1 ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 จำนวน 4 โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. งบประมาณ 500,000 บาท ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 – 2565 
2.โครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล งบประมาณ 6,000,000 บาท ต้ังแต่ พ.ศ.2563 – 2565 
3.โครงการก่อสร้างฝายแบ่งลำน้ำมาว บ้านหัวฝาย หมู่ที ่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน งบประมาณ พ.ศ.2563 - 
2565 
4.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ต้ังอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 งบประมาณ 600,000 บาท  

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอเพิ่มเติมข้อมูลโครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ำ งบประมาณ 900,000 บาท งบจากเทศบาลตำบลสันทราย
จำนวน 450,000 บาท งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 450,000 บาท ตำบลโป่งน้ำร้อนให้ความ
อนุเคราะห์ดำเนินการในพื้นท่ี จากการประชุมคณะกรรมการน้ำท่ีผ่านมา ได้ข้อสังเกตมาเรื่องความสูงของแบบ 
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เนื่องจากได้บทเรียนจากฝายป่าแต๊ง จึงอยากจะขอทางกองช่างของเทศบาลตำบลสันทราย เมื่อหาผู้รับจ้างได้
แล้ว ขอให้ทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเปล่ียนแปลงความสูง จาก 60 เป็น 50 เซนติเมตร หรือไม่  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมคะ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเข้าสู่วาระ 5.2.4 ญัตติพิจารณาเรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดคะ เพื่อขอมติท่ีสภา เรียนเชิญท่านบุญธรรม  งามล้ำ 
   นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
กราบสวัสดี ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ท่ีมาในวันนี้ผมจะมาขอมติท่ีสภาแห่งนี้ครับ 
เพื่อขอใบอนุญาต ในพื้นที่จากกรมป่าไม้ จึงมาแจ้งให้ทราบ เพื่อประกอบกิจการสวนส้ม และประกอบการ
อย่างสุจริตทำกิจการสวนส้มอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรักษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มท่ีครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตามที่ท่านบุญธรรม  งามล้ำ ได้มาขอมติจากสภา อธิบายหลักการและเหตุผลให้ทางสภาได้ทราบ มีสมาชิก
ท่านใดสอบถามหรือไม่ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตถาม
ท่านประธานผ่านไปยังท่านบุญธรรม งามล้ำ ถึงขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงานในการขอมติครั้งนี้ จะเป็น
ลักษณะแบบไหน ขอจากสภาเพื่อนำไปดำเนินการในพื้นท่ี บริเวณจุดไหน ท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการสวน
ส้มครับ 

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
สถานท่ีดำเนินการอยู่ท่ี หมู่ท่ี 10 บ้านม่วงชุมครับ และจะขอมติทางสภาเห็นชอบว่า นายบุญธรรม  งามล้ำจะ
เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นท่ีครับ ผมจะพยายามทำให้ถูกต้อง และทำให้ดีท่ีสุด ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา อยากให้ทางนิติกร เป็นผู้อธิบายถึงรายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึง
ความชัดเจน  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา อีกครั้งครับ เป็นประเด็นเดียวกันครับเรื่องเกี่ยวกฎหมายขอให้ทางนิติกรช้ีแจงถึง
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับทางสภาในการดำเนินการ ให้สภามีมติเห็นชอบ นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสภาชิกท่านใดสอบถามนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญท่านศุภชัย  ใจพันธ์ 

นายศุภชัย  ใจพันธ์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
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กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ขอเสนอให้ทางสภารอนิติกรมาให้ความกระจ่างก่อนในเรื่องของกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ระหว่างท่ีรอนิติกร ขอให้ทุกท่านพักดื่มน้ำ ตามอัธยาศัยก่อนคะ  

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
ครับ ระหว่างรอ ขอย้ำถึงวัตถุประสงค์อีกรอบครับ ที่นำเรื ่องขอเข้าสภามีมติให้เห็นชอบ เพื่อนำไปขอ
ใบอนุญาตเช่าพื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ถ้ามีมติจากสภาทางป่าไม้ก็จะดำเนินการอนุญาตดำเนินการในพื้นที่ ถ้า
ทางสภาไม่มีปัญหา คือถ้าผ่านความเห็นชอบแล้ว ทางป่าไม้จะลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนที่จะทาง
ป่าไม้จะดำเนินการอนุญาต ว่าเป็นที่ทับซ้อน เป็นที่มีปัญหาหรือไม่ ที ่เสนอเรื ่องมาอยากทำให้ถูกต้อง
กระบวนการ เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง ทำให้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ยาก 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ  สุกิน 

นายสวัสด์ิ  สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม ครับ 
ทางท่านบุญธรรม ได้ทำเรื่องเข้ามาทางสภา ผลที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะเคยมีคนเช่ามา
ก่อน เคยประกอบการลักษณะนี้มาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเคยเป็นของท่านสมบัติ ปัจจุบัน ท่านบุญธรรมจะขอให้
สภาเห็นชอบ ที่ผ่านมาทางสภาเคยเห็นชอบมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื ่อ ปีพ .ศ. 2544 เป็นของท่านสมบัติ แต่
ปัจจุบันเป็นคนในพื้นท่ีของเรามาขออนุญาต  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา  ตอนนี้นิติกรเดินทางมายังห้องประชุมแล้ว จึงขอเชิญทางนิติกรอธิบายในส่วนท่ี
สภาเกี่ยวข้องก่อน ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา อยากสอบถามไปยังนิติกร ว่าทางสภาของเรา มีความเกี่ยวข้องในการขออนุญาต
อย่างไร อยากทราบว่าในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีทางสภาต้องให้ความเห็นชอบ อยากสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญ นิติกรคะ 

นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม ครับ  
ผมนายวสันต์  ศรีสนอง นิติกร จะอธิบายช้ีแจงในประเด็นข้อกฎหมาย ต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า ระเบียบกรม
ป่าไม้ท่ีให้การอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างป่า หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ซึ่งอยู่
ในมือของทุกท่าน ซึ่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 นั้น มาตรา 20(5) ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมี
สภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตามมาตรา 16 ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคล
หนึ่ง บุคคลใด ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเส่ือมโทรมได้ภายในระยะเวลาและ
ตามเงื ่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แต่ในกรณีจะขออนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี วรรคสอง ให้รัฐมนตรีอาจกำหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้รัฐบาลได้ตามจำนวนท่ี
เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหลังจากมาตรา 20(5) แล้ว มาตรา 16 ที่นำ
เรียนในเบ้ืองต้น ในกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติท้ังหมดหรือบางส่วนสภาพเส่ือม มีสภาพเป็นป่ารกร้างเก่า ทุ่งหญ้า 
หรือ เป็นป่าท่ีไม่มีไม้มีค่าอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยและป่านั้นยากท่ีจะ
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กลับฟื ้นคืนดีตามธรรมชาติ ทั ้งนี ้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ร ัฐมนตรีกำหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเส่ือมโทรม ถ้าทางราชการมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ดังกล่าว อยู่แล้วจนถึงวันท่ีประกาศกำหนดตามวรรคสอง อนุหนึ่งเมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอและอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย เห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความจำเป็นเพื่อการครองชีพอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
อนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทำประโยชน์และอาศัยอยู่ต่อไปในท่ีท่ีได้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยนั้นแล้ว
ได้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ไร่ต่อ หนึ่ง ครอบครัวและมีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ท้ังนี้
โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคราวแรก คราวต่อๆไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม อนุสองบุคคลซึ่งได้รับ
อนุญาตตามอนุหนึ่งอาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในท่ีท่ีตนเคยทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้วโดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีความสามารถและมีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่จะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพิ่มนั้นได้ อธิบดี หรือที่ผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุญาต เป็น
หนังสือให้บุคคล ให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกิน 35 ไร่ ต่อ หนึ่งครอบครัวและมีกำหนดคราวละ ไม่
น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกำหนด การได้รับอนุญาตตามวรรค
สาม ให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสาม
(1)(2) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าสำหรับไม้ที่ปลูกภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต บุคคลที่ได้รับ
อนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกำหนด และจะให้บุคคลอื่น
นอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ ในกรณีที่บุคคลดั งกล่าวไม่ทำประโยชน์
หรือไม่อยู่อาศัยในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตติดต่อกันเกินระยะเวลา 2 ปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลใน
ครอบครัวเข้าทำประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบท่ีอธิบดีกำหนดให้อธิบดีหรือผู้ท่ี
อธิบดีมอบหมายมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น ที่กล่าวมาแล้ว เป็น พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ แต่มีระเบียบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตปลูกสร้างป่าที่เกี ่ยวข้อง หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ป่าเสื่อมโทรม หมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ
บางส่วนมีไม้มีค่าท่ีมีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่านั้นยากท่ีจะฟื้นฟูดีได้ตามธรรมชาติโดยมีลูกไม้ขนาด
ความสูงเกินสองเมตรขึ้นไปข้ึนกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีไม่เกินไร่ละ 20 ต้นหรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้น
ตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตรความสูงสองเมตรขึ้นไปข้ึนกระจายอยู่ท่ีเกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ท่ีวัดขนาดความ
โตรอบลำต้นตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตร ต้ัง 105 ถึง 110 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีไร่ละไม่เกิน 8ต้น 
หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีไม่เกินไร่ละ สองต้นหรือพื้นท่ีป่าท่ีมี
ไม้เข้าหักเกณฑ์ท้ังสามลักษณะดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินไร่ละ 6 ต้น สวนป่าหมายความว่า
พื้นที่ที่ได้รับการปลูกการทำแปรรูปและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่มุ่งหวังการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก พืช
ควบหมายความว่า พืชท่ีปลูกในสวนป่าควบคู่กับพันธุ์ไม้ท่ีปลูก 4.4 ไม้ยืนต้นหมายความว่า พันธุ์ไม่ขนาดใหญ่ 
หรือไม้ที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถนำเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.5 ไม้มีค่าหมายความว่าไม้ที่มีชื่อตาม
บัญชีกรมป่าไม้ประกาศกำหนดให้เป็นไม้มีค่า สำหรับ ข้อ 8 การอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก
ไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้พิจารณาอนุญาตในจำนวนพื้นท่ีแต่รายแต่ละรายละ ไม่เกิน 2,000 ไร่ 
โดยมีกำหนดระยะเวลา ไม่เกิน 30 ปี ที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา ข้อง 9 การอนุญาต
ตามข้อ 8 อาจทำได้เมื่อพื้นท่ีท่ีขออนุญาต ต้อง 9.1 ไม่เป็นพื้นท่ีป่า ซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่า
ไม้ 9.2 ไม้ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่หนึ่ง  เอ ตามหลักและวิธีการที่กำหนด ช้ัน
คุณภาพลุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534 และ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 9.3 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องท่ีท่ีป่านั้นต้ังอยู่ และนี่คืออำนาจหน้าท่ีของสมาชิก 
ตรงนี้ก็จะพิจารณาตามข้อ 9.3 ตามระเบียบของกรมป่าไม้ดังนั้นทางกระผมจึงได้เสนอสรุปประเด็นหัวข้อการ
ใช้ดุลยพินิจตามข้อ 9.3 ดังกล่าวว่าไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องท่ีท่ีป่านั้นต้ังอยู่ ตามหัวข้อท่ีนำเสนอใน เพาว์เวอร์
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พอยย์ 1. ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่นขยะ แมลงวัน สารเคมีตกค้าง 2. ปัญหาสาเหตุรำคาญ  เช่น กล่ิน เสียง ฝุ่น  
3. ปัญหาแหล่งน้ำ เช่นการปล่อยของเสียลงในแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในอนาคต ภัยแล้ง 4. ปัญหา
การทับซ้อนกับพื้นท่ีทำกินของราษฎร 5. ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชนจากผลกระทบในการดำเนินการ
ท่ียาวนาน 6. แผนการแก้ไขปัญหาราษฎร กรณีเกิดความเดือดร้อน นี่คือการนำเสนอของทางฝ่ายกฎหมายให้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม ใน
ส่วนนี้อยากนำเรียนสอบถามว่าทางผู้ที่มาขอความเห็นชอบได้ทำการประชาพิจารณ์กับชุมชนเป็นที่เรียบร้อย
หรือไม่ครับ 

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
ดำเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยครับ 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
แล้วมติของท่ีชุมชนมีความเห็นว่าอย่างไรครับ  

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
ราษฎรในพื้นท่ีไม่มีปัญหาในการขอใช้พื้นท่ี 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตามสำเนาเอกสารรายงานการประชุมของหมู่บ้านท่ีได้ให้ไว้ก่อนเข้าห้องประชุมได้รับแล้วทุกท่านเรียนเชิญท่าน 
เยาวเรศ ปัญจะเรือง คะ 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม ขอ
สอบถามทางนิติกร ว่าอำนาจหรือหน้าที่ของสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบผลกระทบทุกอย่าง และดูในการ
บันทึกรายงานการประชุมของชุมชน สภาจะให้ความเห็นชอบจากรายงานการประชุมของชุมชน หรือว่าจะต้อง
มีการประชาคมระดับตำบลร่วมด้วย จึงขอความคิดเห็นจากนิติกรว่าข้อเท็จจริงต้องดำเนินการอย่างไรคะ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนิติกร  

นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ 
สำหรับตามข้อ 9.3 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง คำว่าใกล้เคียง คือ ในชุมชน หรือ
บริเวณใกล้เคียง เรื่องส่ิงแวดล้อม เกี่ยวกับเรื่องกล่ิน  เรื่องสารตกค้าง ถ้าพื้นท่ีใกล้เคียง คือบ้านม่วงชุม หมู่ท่ี 
10 ชัดเจน แต่ว่าเรื่องใกล้เคียงทางท่านประธานสภาอาจใช้ดุลยพินิจ ในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าเป็น
เรื่องน้ำจะมีผลกระทบต่อส่วนไหนบ้าง ส่วนนี้ต้องให้ทางท่านประธานสภา กับท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม เพราะเรื่องผลกระทบไม่ได้มีทุกด้าน และใกล้เคียงอาจะเป็นอีกเรื่อง เช่นกล่ิน กี่หมู่บ้าน  เรื่อง
นำ้กี่หมู่บ้าน ดังนั้นอยากให้ทางสมาชิกได้พิจารณาใช้ดุลยพินิจในประเด็นนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา สำหรับเรื่องการประชาคมของชุมชน อยากทราบว่าในข้อตกลงเรื่อง ระเบียบ
ปฏิบัติของชุมชนทางผู้เข้ามาประกอบการท่านได้ยื่นข้อตกลงอะไรบ้าง  

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
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ทำตามมติท่ีประชุมของชุมชน ทุกอย่าง สามารถตรวจสอบได้ว่าจะทำตามมติท่ีประชุมทุกอย่าง  
นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 
นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

กราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตปรึกษาทางสภาว่า หากผู้ประกอบการจะเข้าไปดำเนินการในพื้นท่ีแห่ง
นี้ เราควรจะมีข้อกำหนดไว้ให้กับผู้ประกอบการด้วยหรือไม่ อาทิเช่น ถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบ เช่น สภา ปกครอง เข้าพื้นท่ีไปตรวจสอบเรื่องขยะ กล่ิน ในสวนทางผู้ประกอบการจะต้อง อนุญาต 
และให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าท่ี ทางสภา และทางปกครอง เข้าไปตรวจสอบดูแล จะได้หรือไม่ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านณัฐพล หมายถึงข้อตกลงของสภา กับทางผู้ประกอบการใช้หรือไม่  

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
ตกลงในท่ีนี้คือ ถ้าสมมุติว่ามีเหตุเกิดขึ้น ทางประชาชนเข้าไปร้องเรียน ทางผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร และต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ข้อนี้นำเรียน
ปรึกษา ส่วนท่านใดมีข้อเสนออื่นก็ต้องช่วยกันพิจารณาด้วยครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านณัฎฐพลถามความคิดเห็นของประธานสภา ซึ่งทางประธานเองได้ไปศึกษาข้อมูลมา บางส่วน จากปี 2544  
วันท่ี 1  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งได้นำเรื่องการขอใช้พื้นท่ีป่าเข้าสภา แล้วพอเข้าวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2544 สภาได้กล่าวว่าให้กลับไปหาข้อมูลมาถึงจะพิจารณา แล้วพอมาวันที่ 1 มีนาคม 2544 ทาง
สมาชิกสภาได้ลงไปพื้นที่ และกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง ทางสภามีมติ ว่าให้ใช้พื้นที่ป่า ณ เวลานั้น เห็นชอบ 
24 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สมาชิกท้ังหมด 31 คน มาประชุม 26 คน แสดงว่า เวลา
นั้น ได้ พิจารณาเห็นชอบไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการได้ทำเรื่องเช่าไว้ 30 ปี จาก ปี 2544 มาจนถึง
ปัจจุบัน ปี 2562 ก็ยังไม่ถึง 30 ปี เวลานั้น สภาได้ทำบันทึกข้อตกลง กับผู้ประกอบการจำนวน อ้างอิงจาก
เอกสารประชุมสภา เมื่อปี 2544  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา อยากสอบถามว่า ในปี 2544 ได้มีการพิจารณาเห็นชอบไปครั้งแล้ว และทำไม
ต้องกลับมาขอให้ทางสภาพิจารณาอีกครั้ง ครับ ทำไมไม่ดำเนินการต่อไป และทำไมต้องย้อนกลับมาขอพิจาณา
จากสภาอีกครั้ง ขอสอบถามครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญทางท่านบุญธรรม งามล้ำ ตอบคำถาม ว่าทำไมต้องกลับมาขออีกรอบ  

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
ที่ผ่านมามีรายชื่อผู้ประกอบการประมาณ 5-6 คน พอดำเนินการไป ทำให้เกิดการขาดทุน ผู้ประกอบการ
ทั้งหมดจึงได้ดำเนินการถอนชื่อออกจากพื้นที่ตรงนั้น แล้วนำชื่อ  ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ เป็น
ผู้ประกอบการแทน จึงต้องมาขอมติ รายละเอียดเท่าท่ีทราบมามีเพียงเท่านี้ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา ขอให้ทางนิติกร ให้ความกระจ่างด้วยครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนิติกร  

นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ 
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ขณะนี้ทางสภา และผู้ประกอบการยื่นคำขอ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณา จากการสืบค้นรายละเอียดต่างๆ 
จากข้อมูล ปี 2544 นั้น ถึงปี 58 นั้น ขอเข้าประเด็นว่า ขณะนี้สภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง และเมื่อปี 60 สภาได้มีมติให้เล่ือนการพิจารณาออกไป และถ้าขั้นตอนทุกอย่างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สภา
เห็นชอบ ในประเด็นดังกล่าวครับ ดังนั้นขั้นตอนท่ีเสนอมา ยังอยู่ในขั้นเตรียมการท้ังหมด ถ้าไม่เตรียมการก็ยัง
ถือว่า ไม่มีข้อมูลและไม่สามารถจะมาช้ีแจงได้ในท่ีประชุมแห่งนี้ จึงต้องเล่ือนออกไปเหมือนท่ีผ่านมา จนมาถึง
วันนี้ ขั้นตอนท่ีว่านี้คือขั้นตอนท่ีใช้ในการประกอบส่วนหนึ่ง โดยข้อกฎหมายผู้ใดขอก็ต้องมาขอสภาทุกครั้ง โดย
หลักการขออนุญาต เพราะถ้าวันนี้มีการไปตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนต่างๆ ถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องกลับมาขอใหมอ่ีก
รอบ นี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นคำขอเท่านั้น มีข้อเสนอแนะในด้านระเบียบสองฉบับโดยสังเขปเพียงเทา่นี้
ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
วันนี้คือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งท่ีใช้ประกอบการขอใช่หรือไม่ท่านนิติกร แต่การจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีต้องอยู่
ท่ีป่าไม้อีกทีหนึ่งใช่หรือไม่ 

นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ 
อำนาจในการพิจารณา การขอคือส่วนของการขอ แต่การอนุญาตคือเป็นเรื ่องของป่าไม้ เพราะว่าป่าไม้ 
ต้องการขอเพื่อใช้ในการประกอบ และมีอีกกรณีคือการตรวจสภาพป่า ผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้มาก 
เพราะเป็นหน้าที่ของป่าไม้ แต่ตอนนี้ที่มาขอคือผลกระทบท่ีเกิดกับประชาชนนี้ก่อนเป็นประเด็นหลัก ท่าน
สามารถทำได้แต่ต้องศึกษาผลกระทบตามรายละเอียดท่ีได้กล่าวไปแล้วครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอินทร  บัวคำ  

นายอินทร  บัวคำ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนท่านประธานสภา ผมขอความคิดเห็นจากท่านรองปลัดในกรณีนี้ อาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองปลัด 
   นายชัยณรงค์  ใจแปง  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.ม่อนปิ่น  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับในส่วนประเด็นของผมท่ีจะ ให้เป็นข้อมูลในการใช้ดุลยพินิจในครั้งนี้ ตามท่ีนิติกรได้พูดถึงกฎหมายท้ัง
สองฉบับนั้น จริงอยู่ที่กระบวนการขอเจ้าของพื้นที่จากป่าไม้ จากด่านแรก และด่านที่ท่านทั้งหลายที่นั่งในท่ี
ประชุมแห่งนี้ ท่ีใช้กระบวนการ เหตุผล มาปรึกษาหารือกัน ตามพรบ.จัดต้ังสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องได้ทำหน้าที่ในนามของการปฏิบัติหน้าที่ของอบต. 
ตามพรบ.ข้อ 69/1 การปฏิบัติหน้าที่ของอบต.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้หลัดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนต่างๆ ตามสาระเพราะฉะนั้น ใน
ประเด็นท่ีบางท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี 5 ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้ถามในส่วนผมนั้น สาระสำคัญในเวทีการพิจารณา
ในครั้งนี้ นั่นก็คือ ประเด็นในการลงลึกถึงปัญหาและผลกระทบที่ราษฎรจะได้รับในอนาคตในระยะยาวใน
เบ้ืองต้นนี้ อย่างน้อยก็ 30 ปี ส่วนข้อมูลอื่นๆท่ีผู้ประกอบการให้มา คาบเกี่ยว และส้ินสภาพในรอบแรก อย่าง
ท่ีท่านประธานสภาได้เอ่ยมาในรอบแรก เมื่อปี 44 แต่ ณ วันท่ี ก็ยังไม่ถึง 30 ปี แต่มีเรื่องของการประกอบการ
และเกิดผลกระทบ ปัญหาต่างๆ ถึงต้องได้เริ่มต้นใหม่นั้นก็หมายความว่า วันนี้ เริ่มต้นใหม่ การใช้ทรัพยากร
ท้ังหมดท่านต้องช่วยพิจารณา สำหรับผมท่ีมองถึงหน้าท่ีของสภาแห่งนี้ ประเด็นท่ีต้องใช้ดุลยพินิจท่ีทางนิติกร
ได้เกริ่นขึ้นมา ถือได้ว่าเป็นเรื่องระเอียดอ่อนท่ีต้องตอบให้กับประชาชนในพื้นท่ีของเรา ทุกอย่างต้องมีเหตุมีผล 
เพราะฉะนั้นเราขับเคลื่อนด้วยระเบียบหน้าที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกิจการสภาของเราคือ ข้อ 9.3 ครับ ทุก
ประเด็น ภัยสาธารณะต่างๆ เราต้องใช้ดุลยพินิจตรงนี้ให้ครอบคลุมทั้งสิ้นไม้ได้มองแค่เพียงว่า วันนี้ผ่านการ
ประชาคมในระดับหมู่บ้าน อย่างท่ีท่านส.อบต.ได้สอบถาม แต่เราสามารถใช้ดุลยพินิจการครอบคลุมความพียง
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พอถึงประเด็นท่ีวันนี้เรามาทำหน้าท่ีแทนประชาชนท้ังหมด ด้วยเหตุและผล ขอเพิ่มเติมการขับเคล่ือนเรื่องของ
ระเบียบ และหน้าท่ีของสภาไว้ เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีประเด็นที่ทางประธานสภาอยากสอบถาม เพราะในพื้นที่ได้มีการประชาคมผ่านมาแล้ว อยากสอบถาม ส.
อบต.ในพื้นท่ีมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการขอใช้พื้นท่ีป่า เรียนเชิญคะ 

นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
ขอยื่นเรื ่องครั ้งนี ้ม ีการผ่านประชาหมู่บ้านม่วงชุมมาแล้ว โดยข้อตกลงของราษฎรบ้านม่วงชุมกับท่าน
ผู้ประกอบการคือ ผู้ประกอบการจะไม่ทำให้น้ำเส้นท่ีใช้ปัจจุบันแห้ง เพราะต้องใช้ในการเกษตรของบ้านม่วงชุม
บางส่วน ใช้ในการประปาอีกหนึ่งส่วน ทางผู้ประกอบการได้ตกลง และราษฎรไม่ได้มีปัญหา ทางผู้ประกอบการ
สามารถทำตามที่ราษฎรในพื้นที่ร้องขอได้ราษฎรบ้านม่วงชุมก็ไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้ ผ่านประชาคมมาเป็นท่ี
เรียบร้อย ขอบคุณคะ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เป็นการแสดงความคิดเห็นของส.อบต.หมู่ที่ 10 เราต้องสอบถามสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ด้วยว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร ส่วนของเราเป็นภาพของตำบลซึ่งต้องมาจากหมู่บ้านก่อน เรื่องอื่นท่านสมาชิกจะเรียนถามเรียนเชิญ
คะ เรียนเชิญท่านศุภชัยคะ 

นายศุภชัย  ใจพันธ์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากท่ี
ได้รับฟังทางท่านนิติกร ผมมีความเห็นว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้มาขอมติที่สภา ถ้าไม่ผ่านทางสภา ไม่
สามารถนำไปขออนุญาตได้ใช่หรือไม่ ถ้าทางสภามีมติเห็นชอบแล้ว ในภายภาคหน้าจะมีปัญหากับสภาหรือไม่
เพราะทางสมาชิกสภาทุกท่าน ทุกหมู่บ้านได้รับเลือกมาจากพี่น้องชาวบ้านทุกคนที่มีความคิดความเห็นว่า  
บุคคลเหล่านนั้นท่ีเลือกเราเข้ามา ก็เป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะหมดแล้วถึงได้เลือกผู้นำทุกท่านเข้ามาทำหน้าท่ี ผมก็
เป็นบุคคลหนึ่งท่ีราษฎรเลือกเข้ามา เพราะฉะนั้น ถ้าผ่านสภาไปแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีผลกระทบต่อสมาชิก
หรือไม่ ทางผมเองระแวงว่าต่อไปข้างหน้าถ้าหมดวาระไปแล้ว อาจจะมีเหตุเกิดขึ้น ถ้ามีการรื้อฟื้นขึ้นมาใน
อนาคตก็จะโยงมาถึงสภาเมื่อปี 62 ท่ีพิจารณาให้ผ่าน ท่านคิดหรือไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง ผมอยาก
เสนอว่า ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอความคิดเห็นด้วย ไม่ควรแค่ฟังอย่างเดียว เวทีนี้เปิดกว้าง แค่นี้ครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สภาเองสามารถเสนอความคิดเห็นได้ทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้ เห็นด้วยกับท่านศุภชัย ท่านสมารถสอบถามมาได้ 
เพราะผู้ประกอบการก็อยู่ในที่ประชุมด้วย เรียนเชิญท่านสมนึกคะ  

นายสมนึก  จันทร์หอม,รองประธานสภาอบต.ม่อนปิ่น  
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิด
ว่า ผลกระทบที่ตามมามีแน่นอน แต่ทางเราจะมีข้อตกลงกับผู้ประกอบการอย่างไร อยากให้สภาทำข้อตกลง
เพื่อให้ผู้ประกอบการรับและปฏิบัติต่อไปในอนาคต เพื่อไม่ให้มีเสียงสะท้อนจากประชาชนภายนอกท่ีอาศัยอยู่
โซนบน และโซนล่าง เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำ เรื่องอื่นๆ อยากให้ทางสมาชิกทุกท่านเสนอในสภานี้เพื่อ
ทำข้อตกลง และขับเคล่ือนไปต่อ แต่ผมขอสอบถามทางผู้ประกอบการ เรื่องน้ำ ถ้าผู้ประกอบการใช้ในส่วนของ
ในสวนนั้นคงจะไม่มีปัญหา แต้ถ้าใช้ลำน้ำมาว ประชาชนด้านล่างต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นควร
ทำข้อตกลงไว้ในสภาของเรา ครับขอบคุณครับ  

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ คะ  

นายสวัสด์ิ  สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับ
แนวคิดของผมที่ทางผู้ประกอบการมาขอใช้พื้นที่ สมัยก่อนเป็นของท่านสมบัติ  อมรวิวัตน์ ขอความเห็นชอบ
จากสภาให้ประกอบกิจการในพื ้นที ่ ตั ้งแต่ปี 44 ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนในฐ านที ่เป็น
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บุคคลภายนอก ผมคิดว่า ท่านบุญธรรม  เป็นคนในพื้นที่ คงจะไม่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะมูลฝอย 
แหล่งน้ำ หรือปัญหาทับซ้อน ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เราควรตกลงกับผู้ประกอบการว่าส่วนไหนบ้างท่ีเรา
ต้องทำความตกลงกัน ในส่ิงท่ีเรายังวิตกกังวล เสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้ ครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล  รินแก้ว 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอเสนอว่า ณ เวลานี้เราก็เป็นห่วงและกังวลเรื่องปัญหาการใช้น้ำ นี้เป็นประเด็นสำคัญ ณ ปัจจุบันนี้ ครับ 
อีกเรื่องหนึ่งคือการเบ่ียงเบนเส้นทางน้ำ ตามมติของผู้ใช้น้ำของลำน้ำมาวและลำน้ำสาขา มีมติอย่างไรประธาน
คณะกรรมการน้ำ ท่านกำนัน ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาช้ีแจงได้หรือไม่ครับท่านประธาน 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ได้คะ ไม่ได้มาช้ีแจง แต่ให้เข้ามายืนยันได้คะ 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
อีกเรื่องครับ ผมเพิ่งได้รับข้อมูลมาครับ ที่ท่านประธานเอ่ยขึ้นมาคือ ในส่วนของบันทึกข้อตกลงเดิม มี 6 ข้อ 
คือ ข้อ 1 ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้น้ำในตอนกลางวัน ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น ข้อตกลงของปี 44 ข้อ 
2ผู้ประกอบการจะไม่บุกรุกพื้นที่ป่าข้างเคียงเพิ่มเติม ข้อ 3 จะต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่
หน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ข้อ 4 ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเสียภาษีให้แก่หน่วยงานให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อ 5 ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้สารเคมีรุนแรงเกินไปและส่งผลกระทบต่อประชาชน 
หรือมีการชะล้างลงสู่ลำน้ำ ข้อ 6 ผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมจำไม่ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงแม่น้ำลำธาร 
นี่เป็นตัวอย่างของรอบก่อนมานั้น ถ้าเรายืนยันตามหกข้อนี้ ก็ครอบคลุมและประกอบกับมติการประชุมของ
ทางบ้านม่วงชุม ประชาชนในบ้านม่วงชุมและหนองเต่าก็เห็นด้วย ถ้าผู้ประกอบการเห็นด้วยกับของตกลงหก
ข้อนี้ ส่วนข้อที่ หนึ่ง ผมคิดว่าต้องปรึกษาทางประธานว่า มติปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงจะนำเรียนทางท่าน
ประธานว่าประธานน้ำจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ยืนยันได้หรือไม่ว่ามติเป็นอย่างไร 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวสันต์ คะ 

นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ 
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบการใช้น้ำคือตอนนี้อยู่ในการร่างพิจารณา อาจจะเพิ่มหรือตัดทอนในส่ิงท่ีเป็นข้อเท็จจริงๆ วันนี้คงยังไม่
เสร็จ แต่ว่าในมีถ้อยคำบางถ้อยคำที่เรา ร่างไว้ประมาณ 4-5 หมวด มีทั้งหมดสิทธิหน้าที่ ข้อห้ามบทกำหนด
โทษ และคณะกรรมการจะให้ทางท่านประธานต่อครับ 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค  จันทรา  

นายเอกภาค  จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนท่านประธานสภา อยากสอบถามทางผู้ประกอบการว่าได้ไปทำความตกลงเกี่ยวกับเรื ่องของ
คณะกรรมการน้ำหรือยัง นี่คือประเด็นแรก ถ้าประสานแล้วท่านได้ตกลงว่าอย่างไรบ้าง 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านดวงดาวคะ 

นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อกำนัน ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน อยากสอบถามผ่านทางท่านประธานสภาไปทางผู้ประกอบการคะว่าพื้นที่ตรงนั้น ท่านบุญธรรมจะ
ดำเนินการขุดบ่อน้ำหรือไม่   

นายบุญธรรม  งามล้ำ ผู้แทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ในการขอใช้พื้นที่ป่า
ของนางอัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์ 
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ในพื้นท่ีมีบ่อน้ำอยู่แล้วครับ ปัจจุบันยังใช้ได้  
นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

อยากสอบถามคะว่า 
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การติดตาม  
 การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตาม
งานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
สูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
  การประเมินผล 
 การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างท่ีกำลังดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและการประเมินผล ถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลพัฒนาฯ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานหลายแนวทาง ดังนี้ 
1. การจัดหาทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิ บัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู ้บริหารกำหนดไว้
หรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 

2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
3. เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ม่อนปิ่น และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป 
กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

ด้วยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อทางสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      67 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่ีได้รับ 

การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่น
ตำบลม่อนปิ่น โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินงาน เพื่อการติดตามประเมินผลการจ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น เพื่อให้นากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทราบโดยท่ัวกันตามลำดับ ต่อไป 
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามประเมินผลแผนเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ในชุมชน จึงจำเป็นที่จะมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 
 

นายนิคม ปิ่นหอม,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนิคม ปิ่นหอม              
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตอ่านเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง อนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น ตามนัยข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ศ.2553 จำนวน 3 โครงการ  
 

  1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นท่ีการเกษตรแปลงสตรอเบอรี่ ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสร ิมเหล็ก เข ้าพื้ นที ่การเกษตรแปลงสตรอเบอรี ่  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร พร้อมที ่กลับรถขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ่ที ่ 14                         
บ้านขอบด้ง โครงการนี้เพิ่ม ถนน คสล. งบประมาณคงเดิม 
  2.โครงการสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื ่อการอุปโภค-บริโภค(บ้านนอแล) กว้าง 8 เมตร                       
ยาว 10 เมตร เปลี ่ยนแปลงเป็นโครงการสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื ่อการอุปโภค-บริโภค(บ้านนอแล)                         
กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร โครงการนี้เพิ่มความสูง งบประมาณคงเดิม 
  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานบ้านโพธิ์ทอง-บ้านนาย           
ชาติชาย หมู่ที ่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 เมตร โครงการนี ้เปลี ่ยนชื ่อของโครงการ  
งบประมาณคงเดิม 
  และขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับ
เพิ่มเติมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติ
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ของสภาท้องถิ่น ตามนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2553 จำนวน 1 โครงการ คือ 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 287 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที ่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 1,148 ตารางเมตร หมู ่ที ่ 15 บ้านหนองไผ่ 
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 287 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื ้นที ่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 1,148 ตารางเมตร หมู ่ที ่ 15 บ้านหนองไผ่                    
โครงการนี้เปล่ียนแปลงความหนา งบประมาณคงเดิม 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                            
มีสมาชิกสภาท่านใดอยากจะสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตรแปลง    
สตรอเบอรี่ หมูท่ี่ 14 เรียนเชิญค่ะ 

 

       นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14  
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 โครงการนี้เป็น
โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้ผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านแล้ว รายละเอียดถูกต้องแล้วครับ 

 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
ขอมติเปล่ียนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นท่ีการเกษตรแปลงสตรอเบอรี่ ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 14 บ้านขอบด้ง เปล่ียนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสร ิมเหล็ก เข ้าพ ื ้นที ่การเกษตรแปลงสตรอเบอรี ่  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร                                 
หนา 0.15 เมตร พร้อมที ่กลับรถขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ่ที ่ 14                           
บ้านขอบด้ง    
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 

                                      

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานบ้านโพธิ์ทอง-บ้านนายชาติชาย 

หมู ่ท ี ่  5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร เปลี ่ยนแปลงเป็น                    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 เมตร เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ 

 

นายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู่ที ่ 5 จากโครงการก่อสร้าง                    
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานบ้านโพธิ์ทอง-บ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 690 เมตร โครงการนี้เปล่ียนช่ือของโครงการถูกต้องครับ 

 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                              
เรียนเชิญรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  

 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
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กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                  
กระผมนายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงว่า                
ทางกองช่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จำนวน 3 โครงการ ตอนนั้นท่ีได้ขอคืออนุมัติจากทางสภา ข้อความได้เหมือนกับ
ข้อความท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในการพิมพ์ในข้อบัญญัติมีข้อความที่คลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการตรวจทาน 
ดังนั้นก็เลยต้องได้มาแก้ไขให้ถูกต้อง ในการท่ีจะแก้ไขในข้อบัญญัติได้จะต้องใช้อำนาจของทางสภาอนุมัติให้
เป็นไปตามข้อความเดิมท่ีได้ขออนุมัติก่อนหน้านี้ครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น    
ตามที่ช่างได้ชี้แจงมานี้ถูกต้อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานบ้านโพธิ์ทอง-
บ้านนายชาติชาย หมู่ท่ี 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร เปล่ียนแปลง
เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 เมตร ขอมติทางสภาค่ะ   
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 
 

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2553 จำนวน 3 โครงการ ลงมติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงครบแล้ว 

 

นางอารีย์  สุริยะ,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
ต่อไปอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัล               
ติกคอนกรีต (overlay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร AC ไม่น้อย
กว่า 1,148 ตารางเมตร หมู ่ที ่ 15 บ้านหนองไผ่ เปลี ่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัล                  
ติกคอนกรีต (overlay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร AC ไม่น้อย
กว่า 1,148 ตารางเมตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ 15 หรือมีท่านสมาชิกท่านใดมีคำ
ช้ีแจงเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีคำช้ีแจงเพิ่มเติมขอมติในสภา 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒5 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 
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การขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม      
ฉบับเพิ่มเติมท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ ่น ตามนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541 และที ่แก ้ไขเพ ิ ่มเติมถึง พ.ศ.2553 จำนวน 1 โครงการ                         
ลงมติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครบแล้ว ต่อไปมีสมาชิกสภาท่านใดต้องการท่ีจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการใน
ข้อบัญญัติ เรียนเชิญค่ะ 
 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13                    
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 13  ผมขอสอบถามท่าน
ประธานฝากไปถึงท่านนายกครับ อยากจะสอบถามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า กรองน้ำสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในหน้าท่ี 168 อยากจะสอบถามว่าไม่มีความสูงหรือครับ 

 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
เรียนเชิญช่างได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา หมู่ท่ี 13 ค่ะ 

 

 
นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง 

กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบข้อ
ซักถามสำหรับโครงการของหมู่ที่ 13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า กรองน้ำ
สะอาด หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เหตุผลท่ีไม่ได้ใส่ความสูงหรือความลึกลงไปเพราะว่า ถังกรองตัวนี้จะมีแอเรเตอร์ตัว
กรองอากาศท่ีจะปล่อยน้ำมาเพื่อจะทำขบวนการกับอากาศ จะแวรี่ความสูงไว้ กเ็ลยไม่ต้องใส่ในเรื่องความลึก
หรือความสูง เพราะว่าเราได้กำหนดตามแบบท่ีทาง อบต. กำหนดไว้แล้วครับ ก็เลยไม่มีความจำเป็นท่ีจะต้องใส่
ความสูงลงไป    
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้วค่ะ 
            

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13                       
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                                                 
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 โครงการนี้จะไม่มีปัญหาเรื่อง
ของโครงสร้างหรือครับ ถ้าไม่ได้ใส่ในเรื่องของความลึกความสูงลงไป ถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาบอกว่า ไม่ได้กำหนด
ความลึกและความสูงไว้กลัวจะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เหมือนกับบางโครงการท่ีผ่านมา จะทำใหเ้ป็นเงื่อนไข
ของผู้รับเหมาเหมือนท่ีผ่านมา เรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ    

 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
เรียนเชิญช่างได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก หมู่ท่ี 13 ค่ะ 

     

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                        
กระผมนายธีระวัช สายนำพล นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบ                 
ข้อซักถาม โครงการนี้ในแบบก็บอกอยู่แล้วนะครับ จะมีขนาดความกว้างยาวท่ีกำหนดไว้แล้วตามแบบองค์การ
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บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกำหนด ผู้รับเหมาก็ต้องทำตามแบบ การท่ีไม่ได้ใส่ความสูงลงไปเพราะว่าถังกรองน้ำ
ตัวนี้จะลึกลงไปในดินและจะโผล่ขึ้นพ้นดิน จากบนดินก็จะมีถังกรองอีกชั้นหนึ่งและจะมีแอเรเตอร์อีกชั้นหนึ่ง 
เป็นการแวรี่ระยะความสูงไว้เพื่อกันข้อผิดพลาดไว้ ในการที่เราไม่ใส่ความลึกหรือความสูงก็ไม่ได้ทำให้แบบมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติจากทางสภา ไม่ได้มีผลกระทบอะไร เพราะว่าแบบเราได้กำหนดไว้แล้ว 
และงบประมาณก็คงเดิม      
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามจะเข้าสู่ ญัตติท่ี 5.1.1 

 

 5.1.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 
 

        เราจะเลื่อนการพิจารณาไปในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 เพื่อพิจารณาและเป็นวันสุดท้ายในการจะจ่ายขาดเงินสะสม 

 วันนี้เป็นวันประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
จะเป็นวันประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ขอนัดการประชุมในการประชุมครั้งนี้  
 

    ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
 เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น ได้สอบถามและปรึกษาหารือกับทางคณะ
ผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆ ในการจ่ายขาดเงินสะสม เรียนเชิญค่ะ 
 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชกิองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 13  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน            
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 ในวันนั้นท่ีเราได้ปรึกษาหารือ
กันและได้ให้ส่งโครงการในการดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ที่ทางสมาชิกสภาได้เสนอโครงการไปทั ้งหมด
ประมาณ 18 โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการท่ีได้เสนอไปส่วนใหญ่จะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบลและโครงการต่างๆที่ทางสมาชิกสภาได้เสนอไป ผมได้มาดูในบันทึกข้อความที่ทางผู้บริหารได้
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ได้หยิบยกมาแค่ 2 โครงการ แล้วโครงการอื่นๆ ท่ีทางสมาชิกสภาได้เสนอไปนั้นจะ
ได้นำมาพิจารณาเมื่อไหร่ คือผมมีความเป็นห่วงเพราะว่าได้เสนอโครงการนี้มาหลายครั้งแล้ว ยกตัวอย่าง ถนน
สายบ้านเด่นชัยไปบ้านป่าฮิ้นผ่านบ้านม่อนปิ่นใต้ถึงบ้านม่อนปิ่นเหนือ เช่ือมอยู่ 4 หมู่บ้าน เพราะว่าถนนเส้นนี้
ได้มีความชำรุดเสียหายอยู่มากพอสมควร เป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรไปมาและลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตร และใช้เป็นทางเล่ียงเมื่อทาง อบต. ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถนนเส้นนี้มีความสำคัญอยู่มาก 
ผมไม่เห็นทางคณะผู้บริหารได้หยิบยกขึ้นมา ขอฝากทางนายกและคณะผู้บริหารได้พิจารณาโครงการนี้ด้วย 
ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอโครงการและสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 
 

นายสวัสด์ิ สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสด์ิ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  สืบเนื่องจากวันนั้นผมไม่ได้เข้า
ร่วมการประชุม ทางประธานสภาได้ติดต่อมาว่าทาง หมู่ท่ี 7 บ้านสวนชา ยังไม่ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงิน
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สะสม ผมได้ติดต่อไปหาทางท่านรองปลัด ท่านชัยณรงค์ ใจแปง และก็ได้เสนอโครงการเข้าไป ชื่อโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำตล่ิงส้าน หมู่ท่ี 7 บ้านสวนชา บริเวณตล่ิงทางขึ้นบ้านสวนชาท่ีฟาร์มหมู ในท่ีตรงนั้นจะ
กว้างและลึก ลำพังทางหมู่บ้านจะเอางบประมาณประจำปีในข้อบัญญัติของหมู่บ้านลงก็คงไม่ไหว ผมก็เลยได้
เสนอโครงการนี้เข้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งท่ีได้ไปสำรวจกันจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ล้านกว่าบาท  
เงินล้นและเงินเหลือจ่ายทางบ้านสวนชาก็ไม่ได้ ผมก็เลยได้เสนอโครงการนี้เข้ามาเพื่อพิจารณาเงินจ่ายขาด
สะสม ถนนเส้นนี้มาความสำคัญมากเพราะเป็นถนนเส้นหลักที่ใช้สัญจรไปมาของชาวบ้านหลายหมู่บ้านและ
เป็นเส้นทางไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญของตำบลม่อนปิ่น และท่ีตรงนี้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย 
ขอฝากโครงการนี้ไว้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
 มสีมาชิกท่านใดจะเสนอโครงการและสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 
 

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12 ในการจ่ายขาดเงินสะสม 
ในแต่ละหมู่บ้านก็มีปัญหาและมีต้องการท่ีจะพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น ในเรื่องของการพิจารณาโครงการจ่ายขาด 
เงินสะสม เช่นในเรื่องโครงการท่ี 1 นี้ทางส่วนของสมาชิกหมู่ท่ี 5 ก็คงไม่คิดว่าจะได้รับการพิจารณาเพราะว่า 
 
ทางหมู่ท่ี 5 พึ่งที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่ผ่านมา ในส่วนลึกๆของทางสมาชิก หมู่ที่ 5 
จะคงจะเข้าใจอยู่ และในความเป็นจริงแล้วในการท่ีจะให้งบประมาณสูงๆ จากท่ีได้มาแล้วครั้งหนึ่ง และจะมา
ได้อีกครั้งทำให้เกิดเป็นประเด็นและมุมมองของสมาชิกสภาหลายท่าน ทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่าพึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณไป ได้มาอีกแล้วหรือ สุดท้ายจะให้เกิดเป็นการขัดแย้งขึ้นในใจ ในความไม่เท่าเทียมกัน
เพราะโครงการท่ีแต่ละหมู่บ้านท่ีได้เสนอมาก็มีความสำคัญเหมือนกัน ขอฝากไว้พิจารณาด้วยครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 มสีมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านนพดล ปิ่นหอม 
 

นายนพดล ปิ่นหอม,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5          
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                   
กระผมนายนพดล ปิ่นหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5 เกี่ยวเนื่องจากการจ่ายขาด
เงินสะสม อันดับแรกต้องขอขอบคุณที่ได้พิจารณาโครงการของทางหมู่ที ่ 5 บ้านลานเข้ามา คือโครงการ
ก่อสร้างถนนบ้านโพธิ์ทอง-บ้านหนองบัวคำ การทำโครงการในใจลึกๆของผมก็อยากให้ทุกหมู่บ้านได้พัฒนาไป
พร้อมกัน ถ้าเลือกได้ผมก็อยากท่ีจะให้โครงการท่ีทำแล้วได้เกิดประโยชน์กับสองหมู่บ้านมากกว่า เช่นถนนเส้น
บ้านโพธิ์ทองไปบ้านหนองไผ่ เพราะได้ประโยชน์กับทั้งสองหมู่บ้าน เพราะว่าโครงการนี้ได้มีการผลักดันมา
หลายปแีล้วครับ ต้ังแต่การประชุมประชาคมระดับตำบลแต่ยังไม่สามารถทำให้เป็นเกิดรูปธรรมได้ว่าโครงการนี้
จะเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาบางคนได้กล่าวไว้ว่า ทางบ้านลานก็พึ่งได้รับการก่อสร้างถนนตั้งแต่
หน้าโรงเรียนบ้านลานถึงบริเวณสะพานบ้านโพธิ์ทองไป ประมาณ 100 เมตร โครงการนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงด้วยนะครับ แต่ถ้ามีโครงการนี้ต่อเข้ามาก็อย่างท่ีเพื่อนสมาชิกสภาบางท่านได้บอก อาจจะสร้างความ
ลำบากใจให้กับบางท่าน แต่ถ้าโครงการนี้ได้หยิบยกมา ทางเจ้าของพื้นที่ก็ต้องดีใจอยู่แล้ว แต่ในภาพรวมกับ
หมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็จะมองถึงความลำเอียง ผมก็อยากให้ทุกหมู่บ้านได้พัฒนาไปพร้อมๆกัน
ดีกว่าครับ ถ้าโครงการตัวนี้จะหยิบยกไปทำอย่างอื่น ทางหมู่ ท่ี 5 บ้านลาน ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับ แต่ก็ยัง
ต้องการใหโ้ครงการก่อสร้างถนนบ้านโพธิ์ทองเช่ือมบ้านหนองไผ่ อยากให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆครับ เพราะว่า
เส้นทางนี้มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นเส้นทางสายรองจากถนนเส้นทางสายหลักได้ เช่นในวันนั้นได้มีการ
ก่อสร้างบนถนนสายหลักทำให้ไม่มีเส้นทางเลี่ยงทำให้เกิดการสัญจรติดขัดลำบากมาก ผมอยากจะให้สมาชิก



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      73 

สภาได้พิจารณาไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสองหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆด้วย ท่ีจะได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ทางหมู่ท่ี 5 บ้านลานยินดีรับการพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 
 

นายสวัสด์ิ สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7                
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                          
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตเพิ่มเติมผมอยากจะ
สอบถามเรื่องงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมว่ามีอยู่เท่าไหร่ครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 
 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                         
กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ท่ี 14 เรื่องงบประมาณจ่าย 
 
ขาดเงินสะสม ผมขอเสนอโครงการเพิ่มเติม คือโครงการเช่ือมระหว่างหมู่บ้านครับ คือซ่อมแซมถนนบริเวณโค้ง                  
บ้านปางม้า บ้านม่วงชุม ทางขึ้นบ้านนอแล เพราะว่าเป็นจุดเส่ียงท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นง่าย และบริเวณถนน
นั้นมีการชำรุดมาก ฝากพิจารณาด้วยครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                         
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ผมอยากจะฟังเหตุผลของ
ทางคณะผู้บริหารว่า โครงการท่ีทางสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านท่ีได้เสนอโครงการเข้าไปแล้ว ทำไมได้มีการหยิบ
ยกมาแค่ 2 โครงการ เพราะว่าในแต่ละโครงการท่ีทางสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอมานั้นล้วนมีความสำคัญ
เหมือนกัน  
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านศุภชัย ใจพันธ์ 
 

นายศุภชัย ใจพันธ์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                          
กระผมนายศุภชัย ใจพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับโครงการของหมู่ ท่ี 8     
ในทุกวันนี้เราจะให้ความสนใจในเรื่องของถนนเป็นส่วนใหญ่ เราก็เลยลืมไปว่าในเรื่องของทางน้ำ เกี่ยวกับ
การเกษตรคือสะพานท่ีข้ามไปยังพื้นท่ีทำการเกษตร ซึ่งในวันนั้นท่านสมศักด์ิ เกื้อการุณวงศ์ ได้เสนอโครงการ
เก ี ่ยวกับการเสร ิมสร้างสะพานข้ามไปยังพ ื ้นที ่ทำการเกษตร หมู่ ท่ี 8 บ้านหนองบัว เชื ่อม หมู่ ท่ี 1                           
บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ซึ่งทุกวันนี้การสัญจรไปมายากลำบาก เพราะสะพานนั้นคับแคบมาก เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไปมาและการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรท่ีมี
น้ำหนักมากๆ ขอฝากทางคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                         
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตสอบถามในเรื่อง
เอกสารโครงการลำดับท่ี 1 กับโครงการลำดับท่ี 13 จะเป็นถนน overlay เริ่มต้ังแต่บ้านเด่นชัยไปบ้านป่าฮิ้น
ไปบ้านม่อนปิ่นใต้ไปถึงบ้านม่อนปิ่นเหนือ ซอย 7 ตรงทางเข้าตลาดนัดวันพุธ คือถนนเส้นนี้ทางสมาชิกสภาท้ัง 
4 หมู่บ้านได้พูดคุยกันแล้วว่า อยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาหยิบยกโครงการนี้ขึ้นมา เพราะว่าถนนเสน้นี้ไม่ได้
เชื ่อมแค่หมู่บ้านเดียว แต่ได้เชื ่อมในหลายๆ หมู่บ้าน ถนนเส้นนี้จะเริ ่มตั ้งแต่ข้างบ้านนายกไปทางข้าง                        
วัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น)ไปทางหลังวัดและทะลุออกทางซอย 7 ตรงทางเข้าตลาดนัดวันพุธ อยากให้มีการ
เช่ือมต่อเป็นใหฝื้นเดียวกันถ้าเล้ียวไปทางซ้ายก็จะไปทางบ้านป่าฮิ้นทะลุถึงบ้านเด่นชัย ถนนเส้นทางนี้คือเอาไว้
รองรับการจราจรท่ีทาง อบต. ได้มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องมีการปิดถนนเส้นทางหลัก และอีกอย่าง
หนึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาและเป็นเส้นทางในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร
และอีกโครงการหนึ่งถ้าว่าถนนเส้นนี้เป็นไปได้ที่อยากจะเสนอต่อทางคณะผู้บริหาร คือโครงการซ่อมแซม
สะพานหลังวัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น) อยากให้มีการขยายให้กว้างขึ้นอีก สะพานตรงนั้นแคบมาก ได้มีการ
เสนอโครงการในเรื ่องของการปรับปรุงสะพานหลายๆที่ ผมเห็นเพื่อนๆ สมาชิกสภาหลายๆ ท่าน ได้เคย
นำเสนออยู่ ขอฝากทางคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว  
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ ทุกท่าน                          
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 สืบเนื่องมาจากโครงการ 
ซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นผิวถนน หมู่ท่ี 9 กับหมู่ท่ี 6 ในส่วนหนึ่งของระยะทางจะมาถึงท่ีข้างวัดหัวนาไหมค่ะ 
หรือจะเป็นอีกโครงการหนึ ่ง แล้วโครงการซ่อมแซมผิวถนน ของหมู่ ท่ี 6 ที ่เร ิ ่มจากวัดหัวนาถึงหน้า                       
ค่าย ตชด.หัวนา ท่ีเรียบร้อยแล้ว และยังมีคงค้างช่วงท่ี 2 อยู่ อยากจะเรียนถามท่านนายก อบต. ว่า โครงการ
นี้เตรียมดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 หรือว่ายังไม่มีแผนในการดำเนินหรือว่าจะเป็นโครงการที่ต่อ
เนื่องมาจากโครงการเดิม เพราะว่าระยะทางของ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นผิวถนน หมู่ท่ี 9 กับ   หมู่
ที่ 6 ระยะทางได้วัดจากหมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวายไปจนถึงบ้านห้วยหมากเลี่ยม หรือว่าได้เชื่อมมาจนถึงข้าง         
วัดหัวนาท่ีมีในส่วนคงค้างในการก่อสร้างอยู ่มีสองประเด็น ประเด็นท่ี 1 บ้านเวียงหวายถึงห้วยหมากเล่ียมเป็น
คนละโครงการจากบ้านหัวนาไปบ้านห้วยหมากเลี่ยม ประเด็นที่ 2 โครงการก่อสร้างในส่วนของการก่อสร้าง
ช่วงท่ี 2 ท่ีคงค้างจะดำเนินการเมื่อไหร่ และไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 
 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ขอเสนอโครงการ
เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสองข้างทางในถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน เพราะว่าถนนเส้นทางหลัก
ของหมู่บ้านนั้นคับแคบมาก เมื่อมีรถสวนทางกันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ ้นบ่อยครั้ง อยากท่ีจะเสนอโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อจะได้มีการเพิ่มพื้นที่ในการสัญจรทางจราจรมากขึ้น ขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณา
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
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นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ผมมีความคิดเห็นว่า
วันนี้ไม่ใช่เป็นวันท่ีจะมาเสนอโครงการใหม่ เราควรมารับฟังคณะผู้บริหารว่างบประมาณนี้จะจัดสรรได้หรือ
ไม่ได้ก่อน และโครงการท่ีได้เข้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทำไมมีแค่สองถึงสามโครงการ แล้วโครงการท่ีเหลือ
ทำไมไม่ได้รับการพิจารณา ใหท้างนายก อบต.ได้ช้ีแจงเหตุผลและหาแนวทางแก้ไขได้หรือไม่ ผมคิดว่าตรงนี้เรา
น่าจะมาพูดคุยกันมากกว่าการที่จะมาเสนอโครงการใหม่ เพราะว่าโครงการนั้นได้มีอยู่แล้ว มาคุยกันให้ตรง
ประเด็นดีกว่า ขออนุญาตปรึกษาหารือแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมจะให้ทางคณะผู้บริหารได้
ช้ีแจง เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น ครับ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                            
นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่เรื่องของการปรึกษาหารือ ต้องขอโทษ
สมาชิกสภาทุกท่านด้วยนะครับ ในตอนบ่ายวันนั้นผมไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ในเรื่องของการเสนอโครงการ
เพื่อเข้าสู่โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอช้ีแจงในเรื่องประเด็นของสมาชิกสภาหมู่ท่ี 15 ว่าโครงการท่ีกล่าว
มานั้น ผมไม่ได้เป็นท่ีคนร่างเข้ามาแต่เป็นโครงการท่ีทางสมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่นทุกท่านเป็นผู้ท่ีเสนอเข้ามา 
เรื่องประเด็นในการพิจารณาในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ท่ีจริงแล้วในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมใน
รอบนี้เราได้ทำตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อมากระตุ้นในภาค
เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องจบภายในส้ินเดือนตุลาคม 2562 นี้แล้ว ผมได้มีในเรื่องของการปรึกษาหารือในเรื่องของ
การบริหารจัดการงบประมาณก่อน ในส่วนของกองคลังว่ามีงบประมาณเข้าอยู่ประมาณ 60 กว่าล้าน 60 กว่า
ล้านบาท ไม่ได้กันเงิน 3 เดือน  
 

1.ไตรมาส 3 เดือนเงินไม่เข้า ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เงินไม่เข้า ค่าตอบแทน ค่าเงินเดือน
พนักงาน ต่างๆ ไม่ได้กันซักอย่าง 

2.ในเรื่องของปีงบประมาณ 2563 ที่ผมได้ไปรับนโยบายจากจังหวัดที่ศาลากลางที่ผ่านมา ในการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานในคลัง
ของจังหวัดได้ย้อนบอกมาว่า ให้ไปวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละ อบต.ให้ดี งบประมาณกลาง
อาจจะไม่ได้จัดสรรในไตรมาสแรกอาจจะเป็นไตรมาสที่ 2 ในระยะเวลา 6 เดือน ทาง อบต. จะต้องมีการ
บริหารจัดการงบประมาณ เพราะทาง อบต. ยังมีรายจ่ายหลักๆอยู่ เช่น ค่าเงือนเดือนพนักงาน เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู ้พิการ ค่าเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)นักเรียน ที่จะต้องมีการวางแผนในระยะเวลาที่งบประมาณ
รายจ่ายยังไม่เข้ามา 

3.โครงการร้อยใจรักษ์ ก็มาจากงบประมาณเงินสะสม เพราะเราไม่ได้ตั้งจากรายจ่ายงบประมาณปี 
2563 โครงการร้อยใจรักษ์ ลงอยู่ 2 หมู่บ้านและจะใช้งบประมาณอยู่ท่ี 7-8 ล้านบาท 

4.ในบางโครงการที่ยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง ยกตัวอย่างคลองส่งน้ำลำเหมือนตีนดอย ท่ียังไม่ได้ส่ง
มอบงาน จะให้ผมไปเพิ่มลดงบประมาณได้อย่างไร เพราะกรรมการยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง ทางคณะผู้บริหาร
ก็เลยไม่ได้หยิบยกขึ้นมา 

5.โครงการที่ทาง ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 13 ได้สอบถามเข้ามา คือว่าเราได้รับงบประมาณจากทาง 
อบจ.เชียงใหม่ ในโครงการก่อสร ้างถนนจากสามแยกปากทางเข้าตลาดวันพุธถึงหมู่ บ ้านห้วยง ูใน                            
ตำบลสันทราย เป็นทางเชื ่อมระหว่างหมู่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 12 เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง นั่นเป็นการใช้
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ส่วนในเรื่องการขยายสะพานเพื่อให้มีขนาดกว้างขึ้นนั้น ผมมองว่าถ้า
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สะพานมีการขยายขนาดให้กว้างขึ้นผลที่ตามมาคือจะต้องมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องมาขอใช้เส้นทางนี้ ทำให้
เกิดความเสียหายแก่ถนนและสะพานได้ 

6.ถนนเส้นสายบ้านม่อนปิ่นใต้ถนนคอนกรีต 4 เมตร ผมขอไม่ขยายแล้ว คือ 4 เมตร เส้นนี้ก็จะทะลุ
จนสุดสายก็จบ เราก็ไม่ต้องใช้งบประมาณของทาง อบต. เลย จะใช้งบประมาณของทาง อบจ.เชียงใหม่ 

7.โครงการที่มันไม่ค่อยชัดเจน โดยโครงการที่ต้องขอใช้พื้นที่ เป็นเรื่องที่ยากมาก เรื่องไหนที่มันไม่
ชัดเจนทางผมจะไม่เข้าไปแตะต้อง 

8.ในเรื่องของหินคลุกท่ีท่านได้ขอเสนอเข้ามา ผมได้คุยกับท่านนายอำเภอฝางเมื่อวานนี้ ท่านบอกว่า
ถ้าเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในเรื่องของหินคลุกผมไม่อนุญาต เพราะว่าจะโดนกันมาตลอด ไม่มีใครอยากจะแตะ
ไม่เช่ือท่านลองถามกองช่างดู กรรมการตรวจรับงานจ้าง กรรมการกำหนดราคากลางไม่มีใครอยากเป็นสักคน 
สุดท้ายต้องมาเรียกประชุมกัน เพราะโครงการนี้มีความเส่ียงท่ีสูงมาก 

9.เรื่องในการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเอาโครงการที่มันใหญ่ๆ ก่อนได้ไหม ท่ีต้องใช้
งบประมาณท่ีมันสูงๆ โครงการท่ีไม่ได้มีเจ้าภาพเฉพาะ 

10.เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 11 ล้านที่ผ่านมาในข้อบัญญัติแก้ไข ปี 2562 ทั้งปี 2561 
โครงการถนน overlay ก็ลงเกือบทุกหมู่บ้านแล้ว โครงการท่ีมันติดค้างในงบประมาณปี 2562 และปี 2561 
เกิดจากปัญหาอะไรท่ีทำให้เกิดความล่าช้า  

 

อย่างโครงการก่อสร้างถนนเส้นจากปากทางตลาดนัดวันพุธไปทางหลังวัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น) ผมก็
ได้เสนอโครงการ เพ ื ่อขอร ับการดำเนินจากทาง อบจ.เชียงใหม่ เพ ื ่อให้สร้างไปจนถึงบ้านห้วยงู ใน             
ตำบลสันทราย และเราก็ไม่ต้องใช้งบประมาณของเรา เพราะเป็นโครงการท่ีเช่ือมระหว่างตำบล ชาวบ้านก็จะ
ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ตำบล และในโครงการขยายสะพานเข้าพื้นที่ทำการเกษตรบ้านหนองบัว ผมได้เห็น
แล้วว่าการขยายสะพานแล้วทำการก่อเช่ือมประสานในระหว่างวัสดุเก่ากับวัสดุใหม่มันไม่สนิทเหมือนกับการทำ
ใหมท้ั่งหมด ดูได้จากการขยายสะพานบ้านโพธิ์ทอง จากท่ีกล่าวมานี้ โครงการท่ีท่านได้เสนอมาในบางโครงการ
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนเลยครับ ผมอยากให้มีการกลับไปดูในแผน เพราะว่าโครงการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น                   
จะเป็นโครงการซ่อมสร้าง ผมอยากให้ท่านกลับไปดูและทบทวนแผนของหมู่บ้านของท่านอีกครั้งครับ เพราะว่า
ถ้าอยู่ในแผนโครงการนั้นจะไม่มีปัญหาเลย ในรอบนี้จะได้มาอยู่ 2 โครงการ คือโครงการซ่อมสร้างเพราะ
โครงการซ่อมสร้างจะมองเรื่องบริบทของภาพรวม จะให้ช่างได้เข้าไปดู ท้ังนี้ท้ังนั้นโครงการท่ีท่านเสนอมานั้น 
ได้บรรจุอยู่ในแผนหรือยัง แต่ถ้าว่าโครงการนี้ยังมีความจำเป็น ท่านจะต้องเข้าไปปรับปรุงแผนเพิ่มเติมเพื่อให้
ได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพราะในขบวนการของเรามี 7 -8 ประเด็นที่ผมจะตอบในภาพรวม
ว่าเป็นอย่างไร ในการคัดเลือก เพราะเราได้เข้าสู่อุดมการณ์เดียวกันคือในการพัฒนาท้องถิ่นใหไ้ปพร้อมกัน แต่
ผมในฐานะผู้ควบคุมในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของระเบียบ กฎกติกา ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปี
ไม่ได้เข้า 3 เดือน - 6 เดือน เราก็ต้องใช้เงินสะสม เพราะเรายังมีรายจ่ายประจำอยู่ เช่นเงินเดือนค่าตอบแทน 
เงินค่าอาหารเสริม(นม) เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้นผมอยากให้ท่านกลับเข้าไปดูว่าโครงการท่ีท่านได้
เสนอมานั้น ได้บรรจุอยู่ในแผนหรือไม่ และดูในเรื่องโครงการท่ีมีรายจ่ายท่ีเกินต้องใช้เงินงบประมาณหลักล้าน
มีอะไรบ้าง ผมอยากพิจารณาให้โครงการท่ีใหญ่ใช้เงินงบประมาณสูงๆก่อน ส่วนโครงการท่ีใช้งบประมาณท่ีไม่
สูงมากนัก ในปลายปีเราก็ใช้เงินปกติของเราลงไป เพราะว่าหลักการของเงินสะสมก็แบบกว้างๆ แต่ผ่อนปรนใน
เรื่องของงานบรรเทาสาธารณภัยเพราะเป็นนโยบายของทางรัฐบาล เงื่อนไขอย่างอื่นของการจ่ายขาดเงินสะสม 
ยังเหมือนเดิม ส่วนโครงการที่ยังไม่จัดเจน อยากให้รอไปก่อน ส่วนประเด็นคำถามของทางท่านสมาชิกสภา   
หมู่ท่ี 6 ช่ือโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นผิวถนน หมู่ท่ี 9 เช่ือมหมู่ท่ี 6 ถูกต้องแล้ว เรียนเชิญท่านสมนึก 
จันทร์หอม ได้อธิบายเพิ่มเติมครับ 

 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                
กราบเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก     
จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9 โครงการท่ีผมได้เสนอคือโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นผิวถนน หมู่ท่ี 9 เช่ือมหมู่ท่ี 6 คือ
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ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้าน ตั้งแต่ตีนดอยวัดพระธาตุขึ ้นไปทางบ้านห้วยหมากเลี่ยม 
เส้นทางเริ่มแรกตั้งแต่การทำถนนลาดยางใช้ช่ือว่า ถนนบ้านเวียงหวาย หมู่ท่ี 9 เช่ือมบ้านหัวนา หมู่ท่ี 6 การท่ี
จะไปทำหรือไปซ่อมแซมที่ชำรุดเสียหาย ในส่วนต้ังแต่ตีนดอยพระธาตุถึงบ้านห้วยหมากเล่ียม ในส่วนของบ้าน
หัวนาถึงบ้านห้วยหมากเล่ียมท่ีท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง ได้เสนอ จุดเริ่มต้ังต้ังแต่หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวายถึง หมู่
ท่ี 6 บ้านหัวนานั้น ในช่วงไหนท่ีเสียหายได้ให้ช่างเข้าไปสำรวจดู คือผมก็ได้เสนอไปท้ังสายครับ 
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 6  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                              
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ในเรื่องถนนช่วงที่ชำรุด
เสียหายจะทำในช่วงเวลาไหน เพราะว่าถนนได้เสียหายไปมาก พังไปครึ่งช่องทางแล้ว ขอฝากไว้ด้วยนะค่ะ ถ้า
งบประมาณนี้ทำไม่ได้จริงๆ ขอฝากไว้ในงบประมาณหน้าด้วยนะค่ะ 
 

   นายการ ุณ   ร ั ตนธ รรม ,นายกองค ์ ก า รบร ิ ห า รส ่ วน ตำบลม ่ อ น ปิ่ น                          
ขออธิบายเพิ่มเติม โครงการไหนท่ีต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น หรือว่าโครงการไหนท่ีจะได้หาบทสรุป
ร่วมกัน เพราะว่าเห็นท่านประธานได้นัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 นี้ 
ถ้าในรอบนี้เอกสารของโครงการตรงตามแผนก็มีแค่ 3-4 โครงการ มีโครงการส่งเสริมอาชีพที่จะเข้าสู่
ขบวนการตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วจะต้องใช้เงินสะสม ส่วนโครงการที่ท่านว่ามีความจำเป็นสำหรับหมู่บ้านของ
ท่าน ผมจะให้ช่างได้เข้าไปประมาณการ และจะให้เข้าไปดูอีกรอบหนึ่ง แต่ในรอบนี้ที่มีความจำเป็น 2-3 
โครงการนี้ ถ้าในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จะเอาโครงการใหม่เข้ามาก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้
เข้าดูในเรื่องงบประมาณอีกที ยกตัวอย่าง รางระบายน้ำสวนชา , ถนนทางขึ้นหมู่บ้านป่าคา,ถนนเส้นทาง              
บ้านหนองไผ่เช่ือมหมู่บ้านโพธิ์ทอง ท่ียังไม่ได้มีเจ้าภาพหลัก ต้องใช้งบประมาณสูง 3-4 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนใน
โครงการที่ใช้งบประมาณที่มันไม่สูงมากนัก ที่มันไม่ได้เกินกำลังของเราสามารถใช้งบปกติของทาง อบต. ได้ 
จากท่ีผมได้กล่าวมานี้ นอกเหนือจาก 3-4 โครงการนี้ ยังตกค้างโครงการอะไรอีกขอให้ท่านสมาชิกสภาได้
เสนอเข้ามา ในโครงการที่หลักๆ ที่ไม่ได้ติดในเรื่องของเงื่อนไข ในจำนวน 18 โครงการ ที่ทางสมาชิกสภาได้
เสนอเข้ามา เราจะนำมาพิจารณากันอีกที 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 
 

นายสวัสด์ิ สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                               
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 กรณีที่ได้สอบถามไปยังท่าน
นายกต้องการที่จะทราบถึงจำนวนเงินงบประมาณ เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านที่ได้เสนอโครงการเข้ามานี้ จะให้
งบประมาณเฉล่ียได้กันไหม งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมนี้มีเท่าไหร่ และได้กันงบนี้ไว้เท่าไหร่ ส่วนเหลือ
ส่วนต่างมีเท่าไหร่ ถ้าโครงการไหนที่มีความจำเป็นมากก็ให้พิจารณาโครงการนั้นก่อน และขอให้ทางสมาชิก
สภาได้มาปรึกษาหารือกันก่อนว่า โครงการไหนมีความสำคัญมากได้ก่อนส่วนโครงการไหนมีความสำคัญน้อย
กว่า ขอให้ทีหลังจะเหมาะสมไหมครับ ขอสอบถามท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่างบประมาณจริงมีอยู่เท่าไหร่ 
ที่กันไว้ทุกส่วนแล้ว จะเหลือเท่าไหร่ ซึ่งเราจะได้มองเห็นภาพลางๆ และโครงการแต่ละโครงการก็จะได้เกิด
ขึ้นมาได้ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 
 

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12                     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ท รงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 12 ขออนุญาตครับ                      



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      78 

ผมต้องการให้งบประมาณนั้นเป็นแบบบูรณาการให้มันเล่ือมกันนิดๆ ไม่จำเป็นต้องให้เข้าหมู่ผมก็ได้ แต่หมู่บ้าน
อื่นขอให้ได้เหมือนกัน อยากให้ดูแบบในกว้างๆ คือต้องการในตรงนี้มากกว่า ไมใช่หมู่บ้านอื่นได้งบประมาณ
มากเราก็อยากได้เหมือนกันคือมันไม่ใช่ แค่ต้องการให้มันเฉล่ียๆกันหรือเล่ือมกันนิดๆ ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15                     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ผมขอพูดในประเดน็ท่ี
นายกตอบไว้ว่าให้ท่านรองปลัดประชุมแทน แล้วนายกตอบว่าไม่รู้ ถ้าในครั้งหน้านายกไม่อยู่ไม่ต้องเรียก
ประชุมแล้ว แต่ถ้านายกมาประชุมแล้วว่าโครงการนี้ลงตรงนั้นหรือว่าลงตรงนี้ได้หรือไม่ และช้ีแจงได้ อย่างว่า
เงินสะสมนี้ ได้ยินมาว่า 65 ล้านบาท คือว่าทางสมาชิกสภา ท่ีพูดเรื่องเงินสะสมนั้น ต้องการท่ีรู้เรื่องของ 
 
งบประมาณท่ีมีอยู่ ส่วนท่ีทางผู้บริหารได้กันเงินไว้เท่านั้นเท่านี้ เป็นหน้าท่ีของทางผู้บริหารแล้ว สมาชิกสภาแค่
ต้องการรู้ว่าจะนำงบมาใช้ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเท่าไหร่ เพราะจะได้ปรึกษาหารือในการบริหารกันใน
แต่ละหมู่บ้าน ส่วนในเรื่องโครงการร้อยใจรักษ์ โครงการนี้เราก็ต้องกันเงินสะสมไว้เพราะว่าทางรัฐบาลก็ได้เร่ง
ทางเรามาเหมือนกัน ว่าจะต้องทำโครงการ บอกว่า 50/50 ตอนหลังเป็น 60/40 ผมเคยถามว่า 10 นี้เอาไว้
ทำไม เขาตอบว่าเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ของบางอย่างท่ีทางราชการซื้อเร่งด่วนไม่ได้ ทางเราจะได้ซื้อเอง ถ้า
มองในอีกมิติว่าในโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านโพธิ์ทองไปหนองบัวคำนี้นั้นยังมีความจำเป็นน้อยกว่าการ 
สร้างถนนจากบ้านโพธิ์ทองไปบ้านหนองไผ่ ในเรื่องของแผนอยากให้ทางผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้ชี ้แจงให้
สมาชิกสภาทราบก่อน ว่าโครงการไหนได้บรรจุอยู่ในแผนแล้วบ้าง สิ่งนี้ก็คือนอกเหนือจากทางผู้บริหารจะได้
ช่วยเหลือทางสมาชิกสภาด้วยความรอบคอบ แต่ในบางครั้งนายกไม่มา ทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดมีปัญหา 
ทำใหบ้างคนเกิดความข้องใจครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์  
 

นายสมศักด์ิ เก้ือการุณวงศ์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8                     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 1 ผมได้เคยเสนอเข้าบรรจุในแผนแลว้นะ
ครับ คือแผนของตำบลในสมัยท่ี น้องนงลักษณ์ ยะคำป้อ เป็นเจ้าหน้าท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอฝาก
ไว้เท่านี้ครับ  
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                               
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมใน
ประเด็นของท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 15 เพราะว่าวันนั้นตอนบ่ายผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจท่ีอำเภอฝาง 
ส่วนเรื่องของแผน โครงการที่ท่าน สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ได้เสนอนั้นติดอยู่ที่เจ้าของที่นาต้องให้ความยินยอม 
เพราะที่จะก่อสร้างต้องเข้าพื้นที่นา ท่านจะต้องมีการทำหนังสือขอรับการยินยอมให้ใช้ที่ดินจากเจ้าของที่นา
เพราะในการก่อสร้างได้เข้าพื้นท่ีของเขา ท่านจะต้องไปดูก่อนเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะ การขออนุมัติไม่
ยากแต่ติดตรงเงื่อนไข ต่อไปนี้ผมบอกเลยว่าถนนสายหลักในตำบลของเราจะเต็มหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นถนนท่ี
จะเข้าในส่วนของพื้นที่การเกษตร ซึ่งท่านจะต้องเข้าไปดูและจะต้องมีหนังสือขอรับความยินยอมจากเจ้าของ
นา และต้องเข้าไปดูหลักโฉนด ยกตัวอย่างเช่น ได้ไปสร้างถนนแล้วหลักโฉนดยังอยู่กลางถนนอาจทำให้เกิด
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ปัญหาในภายหลัง ส่วนในเรื่องโครงการร้อยใจรักษ์นี้ไม่ได้จบท่ี อบต.โครงการร้อยใจรักษ์จะเข้าสภาได้ก็ต่อเมื่อ
นายอำเภอลงนามแล้วว่า เห็นสมควรให้ อบต.ม่อนปิ่น ได้จากขาดเงินสะสมจำนวน 4.5 ล้าน โครงการทุก
อย่างนั้นมีเงื่อนไข ผมขอฝากดูด้วย ย้อนมาเรื่องการสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรจะต้องมีหนังสือยินยอม 
เพราะในวันข้างหน้าจะไม่ได้มีปัญหา ยกตัวอย่าง ไม่ได้ทำหนังสือยินยอม พ่อยินยอมให้ใช้พื้นท่ีก่อสร้างถนนได้ 
แต่ลูกไม่รับทราบ พอพ่อเสียลูกไม่ได้ยินยอมเพราะไม่มีเอกสาร ทำให้เกิดเป็นคดีความกันได้ ขอฝากท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านด้วยนะครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน   - 12.00 น. 
 
 
 

เร่ิมประชุมต่อภาคบ่ายเวลา  - 13.00 น. 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
เรื่องโครงการที่เราได้ปรึกษาหารือกัน โครงการที่เราจะใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ท่านนายก
อธิบายโครงการลำดับท่ี 1 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                               
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่จ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการลำดับท่ี 1 โครงการก่อสร้างถนน overlay บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ท่ี 3 เช่ือม บ้านม่อนปิ่นใต้ 
 
 หมู่ที่ 12 จะเชื่อมไปถึงเส้นที่ออกไปทะลุหลังวัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 
อบจ.เชียงใหม่ ในเบ้ืองต้นทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้ว รวมถึงถนนคอนกรีตแต่ละเส้นท่ีได้กล่าวมาใน
ข้างต้นในตอนเช้า ซึ่งทาง อบจ.เชียงใหม่ก็ได้อนุมัติจากขาดเงินสะสมเหมือนกัน และได้คุยกับทางประธานสภา
ในเมื่อมีหน่วยงานอื่นได้สนับสนุนงบประมาณแล้ว เราก็ไม่ต้องได้ใช้งบประมาณของเรา ดังนั้นโครงการนี้ขอ
หยิบยกออกไปก่อนครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                
สำหรับโครงการลำดับที่ 1 ทางนายก อบต. ได้อธิบายให้ทางสมาชิกสภาแล้วว่า ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้
พิจารณาและอนุมัติเข้าแผนแล้ว และเราต้องรอทางให ้อบจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ มีท่านสมาชิกสภาท่านใด
ต้องการสอบถาม เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13                     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13 โครงการถนน overlay 
ท่ีทางนายกได้กล่าวมาข้างต้น จะอยู่ในโครงการท่ี 13 ไหมครับ แล้วโครงการก่อสร้างถนน overlay หมู่ท่ี 13 
บ้านเด่นชัย เชื่อมหมู่ที ่ 4 บ้านป่าฮิ้น แล้วเชื่อม บ้านสันกลางของหมู่ที่ 12 ตรงที่ท่านนายกขอสนับสนุน
งบประมาณจากทาง อบจ.เชียงใหม่ เริ่มต้นต้ังแต่ไหนครับ โครงการก่อสร้างถนน overlay หมู่ท่ี 13 บ้านเด่น
ชัย เช่ือมหมู่ท่ี 4 บ้านป่าฮิ้น แล้วเช่ือม บ้านสันกลางของหมู่ท่ี 12 ยังไม่ได้เช่ือมกันใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                               
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตท่านประธาน
ครับ คือโครงการของหมู่ท่ี 13 นี้มีอยู่แล้วได้รับงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายแล้ว 
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นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
อธิบายโครงการลำดับที ่ 2 โครงการซ่อมแซมถนน หมู ่ที ่ 15 บ้านหนองไผ่ เชื ่อม หมู ่ ท่ี  5 บ้านลาน            
บ้านโพธิ์ทอง-บ้านหนองไผ่ เรียนเชิญช่างได้อธิบายครับ 
 

   นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                                              
กระผมนายธีระวัช  สายนำพล นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง โครงการซ่อมแซม
ถนน หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ เชื่อม หมู่ท่ี 5 บ้านลาน บ้านโพธิ์ทอง-บ้านหนองไผ่ คือถนนเส้นที่มาต่อกับ
สะพานบ้านโพธิ์ทองใช่ไหมครับ โครงการนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในแผนครับ โครงการนี้ต้องเป็นโครงการก่อสร้างครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                       
ที่ได้ปรึกษาหารือกับทางนายกว่าโครงการที ่มีในแผนก็ทำได้ แต่ถ้าไม่อยู่ในแผนก็ทำไม่ได้ สมาชิกสภา                      
ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะค่ะ 
 
 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ท่ี 5 บ้านลาน เช่ือมหมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ เป้าหมายก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย คือโครงการนี้จัดอยู่ในแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
ไม่ได้ใส่ไว้ในทุกปี ซึ่งได้ผ่านมาแล้ว คือไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ซึ่งอยู่ในปี 
2562 ซึ่งได้ผ่านมาแล้ว 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                    
เรียนเชิญท่านนพดล ปิ่นหอม 
 

นายนพดล ปิ่นหอม,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5                     
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายนพดล ปิ่นหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ขออนุญาตสอบถามว่า                 
ในแผนพัฒนา 3 ปีและ 4 ปี โครงการไหนท่ีไม่ได้ทำเราจะต้องเสนอขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ เพราะว่าโครงการ
ไหนท่ีมีผู้เสนอมาแล้ว ทาง อบต.ม่อนปิ่น ยังไม่ได้ทำ ก็ยังคงแผนนั้นไว้ หรือว่าไม่ได้ทำก็ลบไป อย่างนั้นก็ต้อง
มาจัดทำแผนกันใหม่ทุกปี แล้วก็ต้องได้มาทบทวนกันอีกว่าแผนของหมู่บ้านโครงการไหนตกไปบ้าง เช่น
โครงการนี้ในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้ทำแล้วโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีได้ตกไป ฝากเป็น
ข้อคิดให้กับทางเพื่อนสมาชิกสภาด้วยนะครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                       
ขออนุญาตกลับมาโครงการท่ี 1 อีกครั้งนะค่ะ ว่าโครงการนี้อยู่ในแผนไหมค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                              
มีอยู่ในแผนครับ 

 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น               
โครงการลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเชื่อมไปบ้านหัวนา  
หมู่ท่ี 6 โครงการนี้ผ่านนะค่ะ มาโครงการต่อไป ลำดับท่ี 4 โครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 10 ไป
บ้านนอแล หมู่ท่ี 14 (ต่อจากถนน คสล.-สะพานห้วยข้าวเหลา) เรียนเชิญท่านนายกได้อธิบาย 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                   
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โครงการลำดับท่ี 4 โครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 10 ไปบ้านนอแล หมู่ท่ี 14 เรายังไม่รู้พิกัดท่ีแน่
ชัดเพราะเราต้องทำต่อจากโครงการของทาง อบจ.เชียงใหม่ครับ ทางเส้นนี้ถ้าเป็นถนนแบบลาดยางความ
คงทนจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น คสล.จะคงทนกว่า 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                    
ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เข้าใจไหมค่ะ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการของทาง อบจ.เชียงใหม่ ทำก่อนเราจะดู
ทาง อบจ.เชียงใหม่อีกที ต่อไปลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนบ้านหัวนา หมู่ที ่ 6 เชื ่อมไป                   
บ้านห้วยหมากเล่ียม หมู่ท่ี 9 เรียนเชิญช่างได้อธิบายค่ะ 
 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการท่ีลำดับ 5 
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนบ้านหัวนา หมู่ท่ี 6 เช่ือมไปบ้านห้วยหมากเล่ียม หมู่ท่ี 9 
 

   นางสุก ัญญา มะลิแก้ว,สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบล หมู ่ท ี ่  6           
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                               
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 ขออนุญาตเสริม วันนั้นไม่ได้
เข้าร่วมการประชุม ก็เลยขออนุญาตสอบถามท่านนายก อบต.ค่ะ คือตอนช่วงเช้า ว่ามันเป็นโครงการเดียวกัน
หรือว่าคนละโครงการ และโครงการของหมู่ 9 ว่าถึงท่ีไหน ถ้าถึงเฉพาะบ้านห้วยหมากเล่ียม แล้วที่ต่อลงมานั้น
จะผลักให้เป็นโครงการซ่อมแซมไหมและจะต่อเติมลงไปถึงบ้านหัวนาไหม จากท่ีได้ถามท่านนายกว่าถนนท่ีได้
ชำรุดเสียหายครึ่งช่องถนน วันนั้นท่านนายกกับช่างก็ได้แนะนำว่าให้เอาเข้าสภาในปีงบประมาณใหม่ และ
จะต้องมีการทำท่ีกั้นเป็นพนังหรือใช้ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ คือใช้กล่องหรือว่าวางท่อเพื่อให้น้ำ ได้ลอด
ออกไปเป็นการถาวร 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                           
ขออนุญาตท่านประธาน เอาประเด็นของหมู่ท่ี 6 ก่อน คือโครงการซ่อมสร้างท่ีเราได้ดำเนินการไปถึงหน้าค่าย 
ตชด.นั้นคือเป็นช่วงแรก ส่วนช่วงท่ีสองท่ีได้คุยกันครั้งท่ีแล้ว ว่าขอเสนอให้มกีารทำรางระบายน้ำ คสล.ก่อน ซึ่ง
จะต้องทำรางระบายน้ำก่อนทำถนน เพราะถ้าทำถนนเสร็จแล้วไม่มีรางระบายน้ำก็จะทำให้ถนนทรุดเสียหาย                  
รางระบายต้องทำก่อนถนนใช่ไหมครับ 
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6                                         
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
เรียนถามต่อว่าโครงการลำดับท่ี 5 หมายถึงรางระบายและถนนท่ีทำต่อจากโครงการวันนั้นใช่ไหมค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
วันนั้นใครเป็นคนเสนอโครงการ 
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6  
วันนั้นท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง ได้เป็นคนเสนอโครงการ วันนั้นสุกัญญา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เวลาท่ีทางท่าน
สมาชิกสภา ได้เสนอโครงการวันนั้นช่างก็ต้องรับทราบ จึงได้เขียนโครงการมาได้ใช่ไหมค่ะ ขอข้ามไปข้ออื่น
ก่อนค่ะ ขอปรึกษาทางท่านเยาวเรศก่อนค่ะ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                    
ต่อไปโครงการลำดับท่ี 6 โครงการซ่อมแซมถนนเช่ือม บ้านสวนชา หมู่ท่ี 7 ไปบ้านป่าคา หมู่ท่ี 11 เรียนเชิญ
ช่างค่ะ 
 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
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กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  สำหรับโครงการที่ 6 
โครงการซ่อมแซมถนนเช่ือม บ้านสวนชา หมู่ท่ี 7 ไปบ้านป่าคา หมู่ท่ี 11 คือถนนเส้นหลักขึ้นไปบ้านป่าคา ถ้า
ว่าเราจะปรับปรุงก็สามารถปรับปรุงให้เป็นช่วงๆได้ เวลาทำเราก็ต้องทำท้ังหมดถึงข้างบนเลยนะครับ และต้อง
ใช้งบประมาณท่ีสูงพอสมควร ถ้าเป็นถนนลาดยางตกอยู่กิโลเมตรละ 3 ล้านบาท 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                     
โครงการไหนที่ใช้งบประมาณที่สูงเราจะแยกเป็นสองส่วน คือขอรับการสนับสนุนจากกรมที่เกินศักยภาพของ
เรา และต้องมาดูกันอีกทีว่าได้บรรจุอยู่ในแผนหรือไม่ และขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ในการที่ท้องถิ่นเรา 
จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น คือ 1. เรารู้แล้วว่าไม่มีเจ้าภาพ 2.จะไม่ใช้งบประมาณของทาง อบต. 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 11 เข้าใจแล้วนะค่ะ ต่อไปโครงการลำดับที่ 7 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ท่ี 5 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 15  ขอเรียนเชิญท่านนพดล ปิ่นหอม 
 

   นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
ขออนุญาตแทรกครับ ประเด็นแรกที่ช่างจะต้องตอบก่อนว่าโครงการนี้ได้บรรจุเข้าอยู่ในแผนไหม เพื่อท่ีจะไม่
ทำให้เสียเวลา 
 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการที่ 7 
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาปี 
2562 แต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2563 
 

นายนพดล ปิ่นหอม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                          
กระผมนายนพดล ปิ่นหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5 สมมุติว่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองไผ่ ไม่ได้อยู่ในแผน แล้วโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีตงบประมาณ 3 ล้านกว่าไม่ได้ สรุปแล้วทางหมู่ที่ 5 บ้านลานจะไม่ได้ซักโครงการครับ ดังนั้นผมก็
จะต้องหยิบยกโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาในปี 2563 ข้ึนมาทำ เพราะว่าจะปล่อยให้ไม่ได้รับการสนับสนุนซัก
โครงการคงเป็นไปไม่ได้ และตอนนี้ต้องการท่ีจะทราบว่าถ้าไล่มาเป็นข้อๆโครงการไหนท่ีได้บรรจุอยู่ในแผนแล้ว 
ก็ขอเช็คมาให้เลยนะครับ แล้วเราจะมาพิจารณากันเป็นข้อๆ จะได้มาขอมติในที่ประชุม เพื่อที่จะไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการพัฒนาในตำบลของเรา ขอขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
โครงการลำดับท่ี 7 อยู่ในแผน 2562 แต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน 2563  
 

นายนพดล ปิ่นหอม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                          
กระผมนายนพดล ปิ่นหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5 ขอเสริมอีกนิดครับ คือเดียว
นี้แผนพัฒนาเราทำปีต่อไป ในการออกเวทีประชาคม เราไม่ได้พูดถึงปีท่ีผ่านมาว่าโครงการนี้ได้บรรจุอยู่ในแผน
แล้ว ท่ีทาง อบต.ม่อนปิ่นได้ออกไปประชาคมในหมู่บ้าน เพียงแค่บอกว่าโครงการท่ีเป็นลำดับท่ี 1,2 ท่ีเราจะได้
หยิบยกขึ้นมาทำเท่านั้น ไม่ได้ย้อนกลับไปว่า โครงการในข้อนี้ได้บรรจุอยู่ในปี 2562 แล้ว แต่ว่าถ้าชาวบ้านยัง
มีความต้องการทีจะให้โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปก็ให้รีบเสนอเข้ามาใหม่ เพื่อโครงการนี้จะได้ตก
หล่นไป สิ่งนี้ทาง อบต. ไม่ได้อธิบายทำความเข้าใจให้ทราบครับ คือในการทำประชาคมที่ได้ออกหน่วยไปใน  
แต่ละหมู่บ้าน คือเราจะรวบรัดตัดความว่าจะเอาโครงการท่ีได้หยิบยกขึ้นมาเป็นการเร่งด่วน ท่ี 1,2 ผมขอฝาก
ทางสภา และทางผู้บริหาร ว่าถ้ามีทำการประชาคมในครั้งต่อไป เราจะต้องทบทวนให้ชาวบ้านได้รับทราบถึง
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โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในแผนให้รับทราบ ว่ามีโครงการอะไรบ้าง ถ้าโครงการไหนสำคัญและได้ตกไป ให้เสนอ
โครงการเข้ามาใหมเ่พิ่มเข้ามาบรรจุในแผน เพื่อไม่ให้โครงการนั้นได้ตกหล่นไปอีก 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตเพิ่มเติม คืออย่างนี ้ครับ ที ่ผมเคยได้บอกไปว่า หมู ่บ้านหนึ ่งให้เสนอได้ จำนวน 2 โครงการ     
โครงการท่ี 1 เป็นของงบประมาณปกติของทาง อบต. โครงการท่ี 2 จะได้ในงบประมาณของเงินล้นเงินเหลือ
จ่าย เพราะว่าในการบรรจุในแผน เราสามารถหยิบยกขึ้นมาทำได้ จากเมื่อก่อนนั้นเราทำเหมือนบัญชีหางว่าว 
หมู่บ้านไหนที่ผมได้ออกไปร่วมในเวทีประชาคม ผมจะอธิบายตามนี้ 1.โครงการที่ได้รับการประชาคมลำดับท่ี 
1 จะได้บรรจุในแผนพัฒนาปีงบประมาณหน้าและจะได้รับการดำเนินการ 2.โครงการที่ปลายปีงบประมาณมี
งบประมาณเงินจากเงินล้นเงินเหลือจ่ายเราก็จะได้หยิบนำมาดำเนินการ แต่เผอิญว่าในช่วงนี้เป็นนโยบายของ
รัฐบาลให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ วันนั้นตอนบ่ายท่ีท่านรองปลัดได้เข้าร่วมประชุม ได้มีการ
นำเสนอโครงการขึ้นมา โดยที่เรายังไม่ได้เจาะลึกถึงว่าโครงการที่เสนอเข้ามานี้ได้บรรจุอยู่ในแผนหรือยัง จาก
การนำเสนอของทุกหมู่บ้านมีจำนวน 18 โครงการ แล้วพอเข้าไปดูในเนื้อหาในตัวของโครงการนั้น ยังไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผน ส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนของปี 2562  
 

 
นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       

เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                          
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15 ท่ีผมได้เข้าใจ คือการทำ
เวทีประชาคมจะให้เอาแค่หมูบ่้านละ 2 โครงการแต่การประชาคมระดับตำบลให้เรานำโครงการของหมู่บ้านไป
บรรจุในแผนพัฒนาระดับตำบล ถ้าโครงการนั้นไม่ได้อยู่ในแผนของหมู่บ้าน แต่ได้เสนอไปแล้วในแผนระดับ
ตำบล ซึ่งได้เสนอไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ทุกคนก็ได้รับทราบอยู่ แต่เขาได้เอาหนังสือมาอ้างอิง ซึ่งเดี๋ยวนี้เรา
ทำอะไรไม่ได้ จากท่ีเราได้เสนอไปแล้วเหมือนกับท่ีท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 5 ว่า ก็ได้เข้าใจว่าได้เสนอไปแล้วว่าได้ 
บรรจุอยูใ่นแผนระดับตำบล ซึ่งในหมู่บ้านนั้นให้ 2 โครงการนั้นได้เข้าใจอยู่ เมื่อก่อนนั้นเป็น 3-4 โครงการ เรา
ก็ยกมาทำได้ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ ทางผู้บริหารมีคำแนะนำให้สมาชิกสภาไหม เพราะว่า
บางโครงการท่ีชาวบ้านไม่ได้มีความจำเป็นท่ีเร่งด่วนท่ีสุดได้รับการดำเนินการ แต่โครงการท่ีมีความจำเร่งด่วน
นั้นกลับไม่ได้ดำเนินการ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                              
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 6 สำหรับโครงการที่ 5 
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนบ้านหัวนา หมู่ท่ี 6 เช่ือมไปบ้านห้วยหมากเล่ียม หมู่ท่ี 9 สำหรับถนนท่ีผุพัง
นั้นได้บรรจุอยู่ในแผนแน่นอนค่ะ ส่วน 1.โครงการท่ีต่อเนื่องจากโครงการเดิม เริ่มจากวัดหัวนาไปถึงหน้าค่าย 
ตชด.อยู่ในช่วงท่ีผู้รับเหมากำลังจะเข้าดำเนินการเป็น 1 โครงการ และ 2. โครงการที่ทิ้งกันมาตลอดในทุกปี 
พอนำเข้ามาอีกรอบ ท่ีถนนทรุดพังทลาย ในส่วนเรื่องการซ่อมพื้นผิวถนนเป็นทางเช่ือมของ หมู่ท่ี 9 ต้ังแต่ถนน
ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติข้ึนไปบ้านห้วยหมากเล่ียม เป็นอีกโครงการ ขอบคุณค่ะ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ค่ะ 
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นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน จากที ่มีคำถามว่า           
รางระบายน้ำกับถนนอย่างไหนอยากจะทำก่อน ที่ได้บอกว่าวิธีแก้ปัญหาท่ีถาวรจะต้องมีการทำรางระบายน้ำ
ก่อน แล้วจะต้องทำรางระบายน้ำไว้ทางข้างไหนของถนนที่ได้คุยกันครั้งก่อนครับ วันนี้ท่านจะบรรจุถนนหรือ
รางระบายน้ำเข้าในแผนครับ 
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                            
ขออนุญาตสอบถามต่อ ว่าถ้าจะก่อสร้างรางระบายน้ำกับทำถนนพร้อมกันจะได้ไหมค่ะ เพราะว่าระยะทาง
ไม่ได้ไกลมากนัก ประมาณ 3-4 ช่วงเสาไฟฟ้า ถ้าทำในเรื่องของรางระบายแล้วไม่ได้ทำถนนปัญหาก็จะเกิด
ขึ้นอยู่ดีค่ะ ท่ีได้พูดคุยกับทางช่างว่าให้ทำพร้อมกันได้ เพราะระยะทางไม่ได้ไกลมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องเข้าไปดูในแผนว่า ถ้า
รางระบายน้ำและถนนนั้นได้บรรจุเข้าอยู่ในแผน จะได้ดำเนินการต่อ 
 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
โครงการหมู่ที่ 6 ได้บรรจุอยู่ในค่ะ ต่อไป โครงการลำดับที่ 8 โครงการแก้ไขปัญหาลำน้ำห้วยที่ได้พัดพาหิน
ตะกอนลงคลองส่งน้ำลำเหมืองตีนดอย 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเนื่องท่ียังไม่ได้มีการส่งมอบงาน เพราะจะต้องมีการขุดเจาะ ซึ่งได้คุยกับทางสมาชิกสภา หมู่ท่ี 12 ผู้เสนอ
โครงการได้เข้าใจแล้วครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปโครงการลำดับที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองบัว หมู่ที ่ 8 เชื ่อมบ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที ่ 1                  
พร้อมปรับปรุงสะพาน (เข้าพื้นท่ีทำการเกษตร) เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนบ้าน
หนองบัว หมู่ท่ี 8 เช่ือมบ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ท่ี 1 พร้อมปรับปรุงสะพาน (เข้าพื้นท่ีทำการเกษตร) โครงการนี้
จะมีอยู่ 2 ช่วง คือขยายสะพานและจัดทำถนน คสล. ซึ่งถนน คสล.ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการยินยอมอุทิศ
ท่ีดินให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะในการเตรียมการก่อสร้าง ในส่วนของการขยายสะพานนั้นช่างจะต้องเข้าไปสำรวจดู
ว่าจะขยายเช่ือมหรือว่าต้องรื้อแล้วทำใหม่ โครงการของหมู่ 8 นี้ได้บรรจุอยู่ในแผนนะครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปโครงการลำดับที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ซอยข้างโรงสีสมคิด หมู่ที่ 2 
และถนนข้างวัดคงคานิมิต หมู่ท่ี 2 เช่ือมไปตำบลโป่งน้ำร้อน เรียนเชิญท่านนายก อบต. ค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการลำดับที่ 10 นี้         
จะมีอยู่ 2 โซน โซนถนนข้างวัดคงคานิมิตเช่ือมไปตำบลโป่งน้ำร้อน ถนนเส้นนี้ได้รับการอนุมัติจากงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นแล้ว ซึ ่งมันต้องเปลี่ยน ซึ่งต้องตัดคำว่าเชื ่อมตำบลโป่งน้ำร้อนออกไป เป็นเข้าพื้นที่ทำ
การเกษตร เป็นช่ือโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีทำการเกษตร หมู่ท่ี 2 นะครับ 
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นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปโครงการลำดับท่ี 11 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี 3 เช่ือมหมู่ท่ี 4 (เช่ือมทะลุหน้าบ้าน ส.อบต.สากล 
หมู่ที ่ 4) โครงการนี้ไม่ได้ในบรรจุในแผนนะค่ะ ต่อไปโครงการลำดับที่ 12 โครงการขยายสะพานหลังวัด
สุวรรณาราม (ม่อนปิ่น) เรียนเชิญท่านนายก อบต. 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สะพานหลังวัดสุวรรณาราม 
(ม่อนปิ่น) เมื่อก่อนจะเป็นวางกล่องกาเบียนมีการแก้ไขปัญหาเรื ่องของปัญหาน้ำท่วมมาตลอด ตรงนี้ถ้าจะ
ขยายคงจะทำไม่ได้ จะต้องรื้อแล้วสร้างใหม่เลยครับ ถ้าจะทำจะต้องเป็นก่อสร้างสะพานใหม่เลย สะพานตัวนี้
เพิ่งทำมาได้ไม่นาน อายุของการใช้งานและความคุมค่าของงบประมาณยังไม่คุ้มค่าในการท่ีจะสร้างใหม่ เพราะ
ยังใช้งานได้อยู่ และไม่ได้อยู่ในแผนครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปโครงการลำดับท่ี 13 โครงการก่อสร้างถนน overlay บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ท่ี 12 ไปบ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่
ที่ 3 และเชื่อมบ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ 4 โครงการนี้ทาง อบจ.เชียงใหม่เป็นผู้รับไปดำเนินการค่ะ ต่อไปโครงการ
ลำดับที่ 14 โครงการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลม่อนปิ่น โครงการนี้ไม่ผ่านค่ะ 
เพราะว่าใช้เง ินสะสมไปซื ้อที ่ดินไม่ได้ค่ะ ต่อไปโครงการลำดับที ่ 15 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นท่ี              
ทำการเกษตรบ้านขอบด้ง หมู่ท่ี 14 เรียนเชิญท่านนายก อบต. ค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนเข้า
พื้นที่ทำการเกษตรบ้านขอบด้ง หมู่ที ่ 14 โครงการนี้อยู ่ในพื้นที่เขตป่าสงวน จะต้องขออนุญาตใช้พื ้นท่ี         
เขตป่าสงวน และจะต้องรอคำตอบจากป่าสงวนอีกที โครงการนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนครับ แต่ป่าสงวนจะอนุญาต
หรือไม่ต้องดูแบบ ปร.4,ปร.5 แล้วจะต้องผ่านคณะกรรมการ จะต้องผ่านหลายกระบวนการมาก ถ้าอยู่ใน
ระหว่างรอ อยากให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสารควบคู่ไปก่อน เพราะว่าโครงการนี้ได้อยู่แล้วเพราะเป็นโครงการท่ี 
อยู่ในโครงการร้อยใจรักษ์ เลยไม่ค่อยมีปัญหา แต่ขอให้เอกสารของท่านจะต้องถูกต้องเพื่อที่โครงการนี้จะได้
ดำเนินไปได้ไม่ติดขัด แล้วทางสภาจะได้ไม่มาตำหนิว่าโครงการนี้ได้อนุมัติไปแล้ว ทำไมทำไม่ได้ จะทำให้มีผล
ต่อเกณฑ์การช้ีวัดของทาง อบต. ได้ ว่าทำในปีงบประมาณไม่ทัน 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 
 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 โครงการลำดับท่ี 
15 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นท่ีทำการเกษตร บ้านขอบด้ง หมู่ท่ี 14 ถ้าอนุมัติจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ถ้า
เป็นไปได้อยากจะให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เลยนะครับ อย่างนั้นก็จะต้องติ ดใน
ระเบียบการใช้พื้นที่ของเขตป่าสงวน ถ้าได้ทีเดียวเลยยิ่งดี เพราะเรามีโครงการที่คงค้างอีกหลายตัว เช่นของ
หมู่บ้านนอแล และของหมู่บ้านขอบด้งอีก 2 โครงการ ที่ทาง สภาได้อนุมัติแล้ว ถ้าทำได้ก็ขอให้ ได้ทีเดียว ไม่
ต้องทำการเสนอหลายครั้ง เพราะที่พวกผมได้เข้าประชุมเขาจะพูดในเรื่องการใช้พื้นที่ของอ่างขางอยู่ครับ ถ้า
รอบนี้ผ่านได้ โครงการท่ีจะก่อสร้างถนนเข้าพื้นท่ีทางเกษตรท้ังหมดก็จะจบแล้วครับ ซึ่งเป็นโครงการท่ีต่อจาก
โครงการเดิมครับ เพราะว่ามีแค่ 2 เส้นถ้าเส้นนี้เราได้แล้ว งวดหน้าถ้าผ่านเวทีประชาคมของเราจะจบแล้วใน
เรื่องการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนครับ ถ้าโครงการตัวนี้ได้อยู่ในแผน ผมคิดว่าน่าจะพิจารณาให้เรานะครับ 
เพราะว่ามันเป็นโอกาสแล้วที่จะทำทีเดียวให้มันจบไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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เรียนเชิญท่านนายก อบต. 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมโครงการ
ท่ีท่านได้เสนอใหม่นี้ยังไม่ได้มีการประมาณการ แผนผัง ไม่มีในเรื่องตัวเลขงบประมาณอะไรซักอย่างเลยนะครับ 
เราจะต้องเข้าไปดูอีกที 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 
 

นายสวัสด์ิ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 จากกรณีของหมู่บ้านขอบด้ง
ของท่านอาจหาญ ท่ีขอให้ทางสภาเห็นชอบก่อน แต่ถ้าเกิดว่าโครงการนั้นไม่ผ่านนะครับ โครงการยังไม่เกิดขึ้น
แล้วให้ทางสภาเห็นชอบ ไม่ใช่จะเป็นการท้วงติงนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เสนอมาใหม่ จะทำให้เกิด
ความลำบากใจแก่เพื่อนสมาชิกสภาได้ครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นท่ีทำการเกษตร หมู่บ้านขอบด้งนี้ได้อยู่ในแผน นายกท่านก็จะให้ช่างเข้าไปสำรวจ
ดูว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็จะเอาเข้าในท่ีประชุมวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 แล้วมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
ต่อไปโครงการลำดับที ่ 16 และโครงการลำดับที ่ 17 ซึ ่งเป็นโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าคล้ายๆกัน       
โครงการท่ี 16 โครงการขอขยายไฟฟ้าเข้าพื้นท่ีการเกษตร(หมู่ท่ี 10 บ้านม่วงชุม-บ้านหนองเต่า)และโครงการ
ท่ี 17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน(บ้านหนองไผ่และบ้านห้วยนกกก) เรียนเชิญท่านนายก อบต. 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้จะเหมือนกับ
โครงการการจัดซื้อท่ีดินซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของการจ่ายขาดเงินสะสมครับ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครับ 
 

   นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 โครงการลำดับที่ 16 และ 17 ไม่สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ค่ะ ต่อไปโครงการลำดับที่ 18 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตล่ิงส้านโรงเล้ียงหมูไปบ้านสวนชา หมู่ท่ี 7 ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปี 2563 ค่ะ 
แต่อยู่ในแผนปี 2562 
 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                              
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 ต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบแผนได้สรุปและแจ้งบอกกล่าวให้แก่ทางสมาชิกสภาได้รับทราบว่าโครงการที่ได้เสนอทั้งหมด 18 
โครงการ นั้นบรรจุอยู่ในแผนกี่โครงการค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 อยากจะสอบถามว่า
แผนของตำบลในการก่อสร้างถนนภายในตำบลนั้นมีไหมครับ  
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   นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชก าร และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล นายช่างโยธา รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี    
2561 – ปี 2565 มีอยู่ 1 ข้อนะครับ ชื่อโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกสาย ผมว่าถ้าเราจะใช้ข้อนี้จะต้องปรึกษากับท่านหัวหน้า
ท้องถิ่นอำเภอ ว่าเราจะสามารถใช้ข้อนี้ได้เลยไหม เพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายครับ ถ้าเกิดเราใช้ผิดไปก็จะ
ผิดไปด้วยกันหมด เราจะต้องสอบถามหัวหน้าท้องถิ่นอำเภออีกทีหนึ่งครับ เพราะโครงการนี้ได้เขียนควบคุม
หมดจะใช้ได้หรือไม่ จะใช้ในโครงการท่ีเป็นการก่อสร้างได้ไหม ท่ีเราเคยทำมาแผนในโครงการก่อสร้างจะระบุ
ชัดเจนว่าเริ่มต้นจากที่ใดสิ้นสุดที่ใด ผมไม่ทราบว่าข้อนี้จะสามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องเข้าไปปรึกษาทางหัวหน้า
ท้องถิ่นอำเภออีกทีครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน 
 เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
 
 
 
 
 
 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15 เราน่าจะมีเอกสารแผน
ของตำบลไว้ด้วยนะครับ จะเป็นการดีในการดูในการวิเคราะห์ ขอใหท้างเจ้าหน้าท่ีได้จัดเอกสารให้ทางสมาชิก
สภาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านชัยณรงค์ ใจแปง 
 

นายชัยณรงค์ ใจแปง ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมในคำถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ท่ี 15 เนื่องจาก
เราใช้แผนในการขับเคลื่อนงบประมาณ ในเมื่อการประเมินการใช้งบประมาณที่มองถึงร้อยละ และการทำได้
ของโครงการทั้งหมดของท้องถิ่น อย่างที่ท่านได้เอ่ยนามว่าทำไหมทำได้แค่ 2 โครงการ นั่นคือความเป็นไปได้
มากไปกว่านั้น คือท่ีท่านต้องการคือมีโครงการท่ี 3 ท่ี 4 ท่ีท่านต้องการท่ีจะดำเนินการ และคงจะมีช่วงหนึ่งท่ี
เราจะได้มีการทบทวนแผน ในระเบียบในการจัดทำแผนในข้อท่ี 22 จะมาเติมเต็มในการใช้ซึ่งงบประมาณ ผม
ไม่ทราบว่าวันนั้นได้พูดคุยกันอย่างไร แต่ถ้าในการทำงานจะต้องมีข้ันตอนและมแีบบแผน ในครั้งนี้ต้องมาเจอ
ปัญหาท่ีได้ควบคุมอยู ่คือระยะเวลาไม่เพียงพอ และทุกคนก็อยากท่ีจะพัฒนาไปใหห้ลายรูปแบบท้ังในภาพรวม
ในระดับตำบลและในระดับหมู่บ้าน แล้วจะต้องมาติดในเรื่องของขบวนการและขั้นตอน เพราะฉะนั้นแล้วใน
หลายครั้งในความเป็นจริง เราได้ทำงานร่วมกันกับทางท่านผู้บริหาร เมื่อผ่านในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
เราควรจะมีการท่ีจะทบทวนแผน ซึ่งล่าสุดเป็นประเด็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นลากยาว 5 ปี ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะได้
ทำเวทีการประชาคมเหมือนกับที่สมาชิกสภาบางคนได้กล่าวแต่ก็ใช่อยู่ ว่าโครงการบางตัวท่ีมีความจำเป็น
จะต้องคงไว้ ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันหลุดไป เหมือนกับโครงการนั้นไม่ได้มีความจำเป็นแล้ว หรือแม้กระท่ังว่ามี
หน่วยงานอื่นได้หยิบไปดำเนินการแล้ว เพราะตอนนี้ในการจัดทำแผนเหมือนกับท่ีทางเจ้าหน้าได้บอกไปว่า  
การทำโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งจะต้องมีการจับพิกัด GPS หมด ถ้าในภาพรวมการในปรับปรุงซ่อมแซม
มันก็ควรจะเป็นในภาพรวม ซึ่งเราไม่สามารถท่ีจะช้ีชัดได้ว่า ปีนี้แต่ละหมู่บ้านต้องการท่ีจะซ่อมแซมจำนวนกี่จุด 
เพื่อท่ีจะควบคุมไว้ ให้มันสามารถยืดหยุ่นได้ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนโครงการท่ีจะสร้างใหม่นั้น



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่ิน สมัยสามัญท่ี 1  ประจำปี พ.ศ.2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563      88 

จะต้องเข้าสู่ขบวนการผ่านการเวทีประชาคมเข้ามา และต้องกลับไปยังกระบวนการต้ังแต่ต้น จะมาทำในตอนนี้
ก็ไม่ใช่เป็นไปตามขบวนการ เหมือนอย่างทางสมาชิกสภาบางท่านบอกว่าโครงการท่ีต้องการได้หลุดไป เพราะ
อยู่ในปี 2562 หมดเลย ในการขอใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในรอบนี้โดยหลักและระยะเวลาที่มัน
กระชั้นชิดและตายตัว ถ้าเราสามารถยืนอยู่ในแผนได้จะเป็นการที่ดี เพราะจะง่ายต่อการหารือและพิจารณา 
ส่วนโครงการท่ีเสนอมานี้อาจจะไม่ได้ท้ังหมดเพราะจะติดในเรื่องของงบประมาณท่ีจะใช้อยู่ ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้
เหมือนกับงบประมาณประจำปี ให้พิจารณาไปตามนี้นะครับ ในเรื่องของขบวนการการใช้แผนถ้าในเรื่องของ
ภาพรวมในการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ ไม่มีอะไรที่ชัดเจน การจัดทำโครงการต่างๆ จะต้องชี้ชัดให้ได้ว่ามี
ปัญหาตรงไหน แต่ถ้ามาตีรวมก่อสร้างทั้งตำบลคงไม่ใช่ การปรับปรุงซ่อมแซมต้องเข้าให้เป็นประเด็นเพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาบรรเทาความทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวบ้านให้ได้ทันท่วงที ขอบคุณครับ 
 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

 

 
 
นายสวัสด ิ ์  ส ุก ิน ,สมาชิกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนป ิ ่น หม ู ่ท ี ่  7                      

กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                            
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 7 ครั้งที ่แล้วที่เราได้ประชุม
แผนพัฒนาในระดับตำบลนั้นเป็นแผนระยะยาวไหมครับ ถ้าผมจำไม่ผิดถึงปี 2565 ใช่ไหมครับ ไม่สามารถท่ี
จะหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมครับ โครงการที่ว่านี้หลุด 2562 แล้ว ทำไหมแผนตรงนี้ใช้ไม่ได้ มันยังไม่เกิน
ศักยภาพของเราในแต่ละโครงการ ท่ีเราได้เสนอเข้ามานั้นเป็น ปี 2561-2565 แผนของตำบลน่าจะดึงไปได้
ต่อ ต้องคงไว้จนถึงปี 2565 กำลังเข้ามา ปี 2563 ได้หลุดทุกโครงการ เพราะว่าเราได้ประชุมกันปี 2562 
มันจะต้องยาวไปถึงปี 2565 ใช่ไหมครับ ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมครับ 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                                 
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตเรียนถาม ใน
กรณีวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เราขอปรับแผนจะได้ไหมค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตขอตอบใน
ประเด็นนี้ครับ ในการจะขอปรับแผนในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นั้นไม่ได้เลยครับ เพราะว่าในการที่จะ
ปรับปรุงแผนนั้นจะต้องมีขบวนการหลายขั้นตอน กว่าจะถึงที่จะให้ทางสภาเห็นชอบ จะต้องผ่านคณะกรรม
แผนและคณะอนุกรรมการแผนตามลำดับ แต่ในเรื่องของแผนในระหว่างกลางปีงบประมาณ ก็จะมีการทบทวน
และปรับปรุงแผน การแก้ไขแผนด้วยแผนพัฒนาจะมีกรอบที่ได้ถูกกำหนดไว้ ว่าให้จัดทำแผนพัฒนาไว้ 5 ปี 
เหมือนกับที่ทางท่านรองปลัดได้บอกไว้ แค่ก็ต้องกันไว้ เพื่อไม่ให้แผนมากเกินไป และโครงการไหนที่สามารถ
ทำได้ โครงการไหนต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่สูงไม่สามารถทำได้ทัน และต้องดูในเงื่อนไขของแต่ละ
โครงการด้วย มันจะมีข้อปลีกย่อยอีก โครงการใดหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการไปแล้ว เราไม่ต้องไปดำเนินการ 
แล้วแผนก็ได้ไปเช่ือมโยงกับทุกกระทรวงทุกกรมท่ีจะเราขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 
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นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15 ขออนุญาตปรึกษาหารือ 
ว่าถ้าปีหน้า คือว่าบางโครงการท่ีได้พูดมานี้ทางเราไม่อยากท่ีจะให้ท้ิง ปัญหาอยู่ท่ีว่า ในงบประมาณประจำของ
แต่ละหมู่บ้านจะได้ประมาณหมู่บ้านละ 5 แสน อย่างบางโครงการนั้นเกินกว่า 5 แสน เราก็ได้คุยกันว่าจะเอา
โครงการที่งบประมาณที่ไม่เกิน 5 แสน ในลำดับที่ 1,2 มาก่อน ส่วนโครงการใหญ่ที่ใช้งบประมาณ เกินกว่า   
5 แสน เราคิดว่าไม่ได้ก็ต้องเป็นโครงการที่ 3 และ 4 อย่างที่ท่านรองปลัดได้พูดมา ถ้าจะมีการจ่ายขาดเงิน
สะสมเราไปประชาคมกันในรอบกลางปีจะเป็นไปได้หรือไม่ คือทำไปตามขบวนการเริ่มต้นใหม่เลย เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง เราจะต้องวางแผนไว้ว่าในปีนี ้จะมีการจ่ายขาดเงินสะสม จะเอาโครงการอะไรบ้างให้ลงไป
ประชาคมอีกรอบ ว่าโครงการที่ 3 ,4 นั้นสามารถทำได้ ตรงนี้ต้องการจะสอบถามว่าสามารถทำได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                                
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1 ขออนุญาตสอบถาม
โครงการท่ีได้หยิบยกขึ้นมา โครงการของหมู่บ้านท่ีได้บรรจุอยู่ในแผนนำขึ้นมาได้ไหมครับ ท่ีจากเวทีประชาคม
ของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณประปีของทาง อบต. โครงการ
ท่ี 2 จะเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ จากท่ีได้พูดคุยกันมา เพราะว่าเงินจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่ละหมู่บ้านมีสิทธิ ์ที ่จะหยิบยกโครงการขึ้นมา คือทางหมู่บ้านผมได้เสนอโครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ท่ีเราได้รับการประชาคมว่าหมู่บ้านมีโครงการสำรองไว้ ในงบประมาณนี้เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมถ้าทำได้ผมขอเสนอโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านชัยณรงค์ ใจแปง 

 

นายชัยณรงค์ ใจแปง ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในส่วนของประเด็นข้อหารือของสมาชิกสภา หมู่ที ่ 15 ถ้าถามว่า
ขบวนการนั้นมีข้ึนมาได้ไหม ผมตอบได้เลยว่าถ้าท่านผู้บริหารท้องถิ่นมีแผนท่ีจะใช้ในเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม
เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างว่าตอนนี้เราจะใช้เงินสะสมอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ คิดออกมาใช้งบประมาณไม่เกิน 
10 ล้านบาท มีแผนจะใช้เงินสะสม สถานะคงคลังของท้องถิ่นเราอยู่ในวิสัยที่พอจ่ายได้ ก็อยู่ในวิสัยที่ทาง
ผู้บริหารจะหารือกับทางสมาชิกสภา ว่าจะต้องทำตามขบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นำเรียนให้
ทางท่ีประชุมให้ทราบในแบบนี้ ถ้ามีหนังสือขอความร่วมมือจากท้องถิ่นให้ใช้จ่ายเงินสะสมอย่างกะทันหัน ทำ
ให้พลาดและคาดเคล่ือนแต่ว่าก็ยังได้อยู่ ถ้ามีแผนท่ีอยากจะใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละครั้งแต่ละรอบก็ให้
มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน ส่วนในเรื่องของทางสมาชิกสภา หมู่ที่ 1 การใช้จ่ายเงินสะสม มีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ใน
อำนาจหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการเน้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการใช้ 
งบประมาณประจำปี ถ้าในงบประมาณประจำปีก็จะเหมือนกับการทำข้อบัญญัติฉบับท่ี 3 ,4 ซึ่งมองดูแล้วไม่ได้
ตอบโจทย์ตามจุดประสงค์ในการใช้จ่ายเงินสะสมตรงนั้นไปครับ ขอบคุณครับ 
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นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

 

นายสวัสด์ิ สุกิน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 7  ขออนุญาต เพราะว่าในท่ี
ประชุมผมก็ได้เสนอแล้ว เพราะว่าที่ตรงนั้นได้มีอยู่ในแผนแล้ว ไม่ต้องเสนอซ้ำ โครงการนั้นอยู่ในแผนตำบล
แล้ว มันจะเป็นอย่างนี้ เราก็เข้าใจว่าปี 2561-2565 นั้น ต้องอยู่ในแผนตลอด และสมาชิกสภาทุกคนก็ต้อง
คิดแบบเดียวกัน แต่มาวันนี้บอกว่าโครงการท่ีได้เสนอมานี้ได้หลุดจากแผน เพราะว่าในปี 2563 เราก็ยังไม่ได้มี
การทำเวทีประชาคมระดับตำบลเลยใช่ไหมครับ เพียงแต่ว่าเราจะมาขอใช้เงินตรงนี้ น่าท่ีจะหยิบโครงการตรงนี้
มาได้ นั่นเป็นความคิดของทางสมาชิกสภา ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

 

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                        
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามใน
เรื่องของเส้นทางท่ีได้พูดถึงครับ เส้นบ้านโพธิ์ทองไปบ้านหนองไผ่ ว่าโครงการนี้เหมือนว่าครั้งหนึ่งได้ผ่านสภา
ไปแล้ว และดูเหมือนว่าจะได้รับการสนับสนุนไปแล้ว แต่ได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงไปทำรายการอื่น จะเป็น
ลักษณะนั้นไหมครับ เพราะว่าครั้งนั้นผมจำได้ว่าทางบ้านหนองไผ่จะทำแล้ว แต่มันเกินศักยภาพตรงที่จะตอ้ง
ไปทำพนังก่อน โครงการอาจจะเข้าลักษณะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ได้ตีคืนกลับมา แล้วไม่ได้มีการหยิบคืน
กลับเข้าไปใหม่ น่าจะเป็นตามลักษณะนี้ไหมครับ คือดูเหมือนว่าโครงการนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงไหม
ครับ ว่าไปทำในรายการอื่นแล้วติดขัดในเรื่องต้องทำพนัง ทำให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น 
 

นางอาร ี ย ์   ส ุ ร ิ ยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่น                                       
โครงการของทางหมู่ที่ 15 ที่ว่าก่อสร้างถนนต้องทำพนังได้เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

 

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15                       
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 โครงการนี้ตอนนั้นคือ
ทำไม่ได้ คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการปรับปรุงแผนไหมครับ ไม่ได้มีแค่หมู่ท่ี 15 ยังมีหมู่ท่ี 7,8 และเราก็ต้อง
ทำในขบวนการใหม่ คือจะต้องไปประชาคมใหม่ ในประชาคมระดับตำบลก็ต้องมาทำประชาคมกันใหม่ อย่างท่ี
ผมเข้าใจว่าในการใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม เรามาคุยกันให้ไปทำแผนมาใหม่ให้เข้าสู ่ขบวนการของการ
ประชาคมต้ังแต่ต้นครับ ขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น    
เรียนเชิญท่านนายก อบต.                  
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตทำความเข้าใจ
จำนวน 2 ประเด็นครับ 1.ในการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2563 เป็นเฉพาะกรณีพิเศษ เพราะได้มี
หนังสือส่ังการจากรัฐบาล ถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่ 5 ประเภท จะเป็นเฉพาะเจาะจงมา แต่ปกติในการจ่ายขาดเงิน
สะสมต้องมีเงื่อนไข แต่นี้รัฐบาลได้ปลดล็อคให้ ในปีงบประมาณปี 2563 ซึ่งกำลังใช้มาแค่ 1 เดือน แล้วได้มี
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หนังสือส่ังการ ในการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นกรณีพิเศษ เราก็คิดว่าเพื่อให้ทำตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่อง
ของการส่งเสริมกระตุ้นการใช้จ่ายเม็ดเงินให้เข้าสู่ระบบภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามมติของ ครม. ใน
ท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมนี้ การยกเว้นข้อบังคับในการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งปกติแล้วในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จะต้องมีเงื่อนไข มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่นถนนขาดจากน้ำป่ากัดเซาะ ซึ่งงบปกติทำไม่ได้ 
ซึ่งจะต้องทำเพราะมีผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้าน จะต้องใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนนี้ เราสามารถทำได้ 
แต่ในกรณีในปี 2563 เป็นกรณีที่งบประมาณปี 2563 ยังไม่เข้ามา แล้วทางรัฐบาลมีหนังสือสั่งการมาว่าให้
ท้องถิ่นได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม แต่ก็ต้องคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของท้องถิ่นนั้นด้วย แต่เหมือนกับ
ที่ทางท่านรองปลัดว่า อบต.ม่อนปิ่น มีศักยภาพระดับหนึ่งที่สามารถทำได้ แต่เราไปติดเรื่องของแผน ซึ่งแผน
ระดับตำบลของเราได้ติดระเบียบ และได้ประกาศให้ไปใช้ยกเว้นระเบียบให้ไปใช้เงินสะสมในปีงบประมาณ 
2563 แล้วคำถามท่ีทางท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 15 ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเราก็เข้าในช่วงการปรับปรุงแผน เพราะ 
 
 
มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ในบางโครงการนั้นได้มีหน่วยงานอื่นได้เข้าไปดำเนินการแล้ว ถ้าเป็น
แผน 5 ปีมันก็จะลากยาว แต่แผน 5 ปีนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 แต่การจ่ายขาดเงินสะสมก็ต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2563 ในโครงการที่ว่านี้อยู่ในแผนปี 2562 ซึ่งมันได้เลยมาแล้ว แต่ถ้าท่าน
สมาชิกสภาคิดว่าโครงการนั้นยังมีความจำเป็นอยู่ท่ีจะขอใช้จ่ายเงินสะสม ก็ขอให้เสนอมาเข้าบรรจุในแผนใหม่ 
เพื่อไม่ให้โครงการนั้นได้ตกหล่นไป ผมก็มีความเชื่ออยู่ว่าภายใต้เศรษฐกิจอย่างนี้ 1.แผนงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาลจะเข้าสู่สภาในเดือนมกราคมปี 2563 เราก็ต้องเข้าไปสู่ขบวนการของเรา ท่ีจะทำให้ขับเคล่ือนได้
ง่าย คือได้คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะถ้ามีในข้อจำกัดในเรื่องของเวลา สุดท้ายเงินของคลัง
หลวงก็ยังไม่ได้อุดหนุนท้องถิ่นมา เพื่อที่จะไม่ให้ภาวะทางเศรษฐกิจได้หยุดชะงักตัว เพื่อท่ีจะให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบให้ได้ ก็ต้องมีการนำเงินสะสมของทางท้องถิ่นมาใช้ 2.รัฐบาลอาจจะออกกฎหมายเรียกเงิน
คืนจากเงินสะสม เช่น อบต.ม่อนปิ่นตอนนี้มีเงินสะสมจำนวนเท่าไหร่ เราก็แค่คาดการณ์ไว้เท่านั้น อย่างน้อยก็
ต้องยืดระยะเวลาว่า ในระยะเวลาที่จำกัดอาจจะยืดระยะเวลาให้ เราก็จะกลับเข้ามาสู่ขบวนการของแผน ใน
เรื่องของโครงการที่ได้เสนอมาทั้งหมด 18 โครงการนี้ จากที่ได้พิจารณาดูแล้ว บางโครงการไม่สามารถใช้
งบประมาณของหมู่บ้าน ต้องไปใช้ในส่วนรวมท่ีมันมีผลกระทบในภาพรวมกว้างๆ ท่ีใช้งบประมาณท่ีสูงๆ ส่วน
โครงการไหนท่ีได้หลุดไปก็ให้เสนอเข้ามาใหม่ ตามขบวนการในการขอบรรจุใหม่ ในการเพิ่มเติมแผนในช่วงของ
กลางปีงบประมาณนี้ แล้วหนังสือส่ังการท่ีออกมานี้มันคาบเกี่ยวกับงบประมาณเก่ากับใหม่ ทำให้ผิดจังหวะกัน
ไป แล้วประเด็นปัญหาที่เรามองว่าบางครั้งเราอาจจะไปอิงระเบียบในเรื ่องของการจัดทำแผนในเรื่องของ
ขบวนการทั้งหมด เพื่อความชัดเจนต้องขอดูว่าถ้าเราบรรจุเข้าในแผน ถ้าแผน 5 ปี โครงการใหญ่ๆ ที่สำคัญ 
ขอให้มันคงไว้อยู่ทุกปีงบประมาณเพราะถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะสามารถท่ีจับหยิบมาดำเนินการได้ เพื่อทำให้
การใช้จ่ายเงินสะสมให้เรามีแนวทางในการพัฒนาได้ เราทุกคนได้เข้ามาพิจารณาร่วมกันหาทางและยึดอยู่ใน
กรอบระเบียบต่อไป ขอนำเรียนในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
การทำแผนในแต่ละปี ต้ังแต่เริ่มแรกในการออกเวทีประชาคมจัดทำแผนว่า หยิบมาโครงการเดียว สุดท้ายมามี
โครงการอื่นมีเงินล้นเงินเหลือมาจะทำอะไรไม่ได้ ต้องการให้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คดูว่า
แต่ละหมู่บ้าน ว่ามีโครงการไหนนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนบ้าง เราจะได้เอามารวมกันแล้วทำการประชาคมแผนครั้ง
เดียวให้มันควบคุมไปในปีนั้นด้วย ว่าในจ่ายใช้จ่ายเงินสะสม ตั้งแต่นี้ไปคงจะมีระเบียบมาให้ตลอดว่า การนำ
เงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้ในช่วงแรกๆ และคงจะมีมาอีกโดยที่ว่าไม่มีข้อระเบียบข้อบังคับ ขอสอบถามทาง
ผู้บริหาร รอบนี้สามารถดำเนินการได้กี่โครงการ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้นายช่างได้แจ้งให้ทาง
สมาชิกสภาทราบว่าโครงการท่ีเสนอมานี้ได้ผ่านกี่โครงการ 
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   นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายธีระวัช สายนำพล นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ถ้าโครงการก่อสร้างนั้น
จะไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน ไม่สามารถที่จะทำได้ โครงการที่ 1 ที่เป็นโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทำได้ครับ 
โครงการท่ี 2 กับ โครงการท่ี 7 ท่ีเหมือนกันเป็นโครงการก่อสร้างซึ่งไม่ได้อยู่บรรจุในแผน จึงไม่สามารถท่ีจะทำ
ได้ แต่ถ้าเป็นโครงการซ่อมแซมถนนนั้นสามารถทำได้ เพราะเรามีโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทุกสายใน
ตำบลม่อนปิ่นอยู่แล้ว ซ่อมแซมก็คือถ้าเป็นถนนดิน ได้เอาหินคลุกเข้าไปลงได้แต่ไม่สามารถไปสร้างเปน็ถนน 
คสล.ได้ครับนี่คือความหมายของการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือว่าผิวถนน คสล. ที่ผิวหน้าถนนได้ลอกแล้วเสริม
ผิวที่เป็น overlay อันนี้เรียกว่าปรับปรุง สามารถทำได้ครับ คือการปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ในความหมายของคำว่า 
 
ก่อสร้าง จากถนนดินไปเป็นถนน คสล. หรือถนนลาดยาง อันนี้คือความหมายของว่าก่อสร้าง โครงการที่ 3 
โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างครับ การซ่อมแซมถนนบ้านหัวนา ซ่อมแซมก็คือรื้อถนนเดิมออกแล้วทำถนน
ใหม่ แต่เราจะไปก่อสร้างรางระบายน้ำนั้น ไม่สามารถทำได้ครับ เดียวนี้นะครับโครงการก่อสร้างท่ีได้บรรจุอยู่
ในแผนจะมีโครงการก่อสร้างของทางหมู่ที่ 8 เพียงหมู่บ้านเดียว ส่วนโครงการลำดับที่ 9 และโครงการของ   
หมู่ท่ี 5 เป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่ีมีในแผนนะครับ มีขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ หมู่ท่ี 10 กับ 
หมู่ที่ 15 ที่ได้บรรจุอยู่ในแผนนอกนั้นไม่มีนะครับ แต่ผมได้อธิบายว่าในแผนเรามีอยู่อย่างเดียวคือ โครงการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายทุกสายในตำบลม่อนปิ่น โครงการนี้สามารถท่ีจะทำได้ โครงการลำดับท่ี 
10 สามารถทำได้ถ้าเป็นถนนดินแล้วเราใส่หินคลุกลงไป สามารถทำได้ครับ แต่เราไม่สามารถสร้างเป็นถนน 
คสล.หรือถนนลาดยาง 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น    
เรียนเชิญท่านนพดล ปิ่นหอม 
 

   นายนพดล ปิ่นหอม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                             
กระผมนายนพดล ปิ่นหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5 ขออนุญาตหลังจากท่ีได้ฟัง
นายช่างได้อธิบายการซ่อมแซมถนนท่ีจากเดิมเป็นถนนลูกรังจะไม่สามารถนำงบประมาณไปลงเป็นถนน คสล. 
โดยการใช้เงินสะสมนี้ได้ แต่ถ้าเป็นถนนดินลูกรังแล้วนำหินคลุกเข้าไปลงนี้สามารถทำได้ หลังจากที่ดู จะมี
โครงการที่เข้าประเด็นแค่ 5 โครงการใช่ไหมครับ นอกนั้นที่เป็นโครงการก่อสร้างนั้นไม่ได้ซักโครงการใช่ไหม
ครับ อย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับในการใช้เงินสะสมของทาง อบต.ม่อนปิ่น สำหรับหมู่บ้านที่ตก
หล่นไปครับ เพราะวันนี้ค่อนข้างที่จะเร่งด่วน อย่างโครงการของหมู่ที ่ 5 บ้านลาน  โครงการที่ได้จัดสรร
งบประมาณ 3 ล้านกว่าสงสัยว่าจะไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ แล้วโครงการถนนบ้านหนองไผ่เช่ือมบ้านโพธิ์ทองก็คง
ไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะมันจะมีบางช่วงที่ต้องใส่กล่องกาเบียนจะใช้แค่หินคลุกใส่ลงไปก็คงทำไม่ได้ครับ 
เพราะฉะนั้นผมถึงว่าเราจะต้องเข้าไปดูแผนของหมู่บ้านตัวเอง ว่าโครงการไหนสามารถทำได้ก็ต้องหยิบยกขึ้น
มาทำก่อนครับ ในการใช้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จะมีหลายหมู่บ้านที่ต้องเสียโอกาสในการพัฒนานี้ไปครับ 
คือว่าตอนนี้เรามาประชุมเพื่อดูทันทีไม่ได้มีการศึกษาและได้ปรึกษาหารือกันก่อน เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าโครงการ
ก่อสร้างถนนบ้านโพธิ์ทองเช่ือมบ้านหนองไผ่ได้ตกไป และถนนท่ีจะสร้างมาใหม่นี้ได้บรรจุอยู่ในแผนหรือไม่ ถ้า
เราจะประชุมใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ เราควรที่จะมีความชัดเจนว่าโครงการหมู่บ้านไหนที่ได้ตกหล่น
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีของทาง อบต.ม่อนปิ่น ได้สำเนาเอกสารมาแจกจ่ายใหก้ับทางสมาชิก
สภาก่อน เพื่อว่าจะได้หยิบยกโครงการใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ ขอบคุณครับ 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
 เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน 
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นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                          
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9 ขออนุญาตสอบถามทางช่าง
ว่า โครงการลำดับท่ี 3 เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเช่ือมหมู่ท่ี 6 บ้าน
หัวนา ใช่ไหมครับ 
 

นายธีระวัช สายนำพล,นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
กองช่าง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายธีระวัช สายนำพล นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการท่ีได้นำเสนอเข้า 
มาในวันนี้ โครงการถนนสายบ้านเวียงหวายไปบ้านห้วยหมากเล่ียมนี้ ในช่วงท่ีเราจะซ่อมแซมสามารถท่ีจะเข้า
ไประบุในแบบแปลน โครงการนี้คงไม่ใช่ก่อสร้างถนน คสล. นะครับ จะเป็นโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน    
แอสฟัลติกคอนกรีตครับ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 นี้
จะมีโครงการถนนหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 ที่มีแบบแปลนและแบบประมาณการเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการและ
โครงการก่อสร้างถนนหมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัว ซึ่งได้อยู่ในแผนแต่ยังไม่ได้มีแบบประมาณการ และยังขาดในเรื่อง
เอกสารการยินยอมให้ใช้ท่ีดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ของเจ้าของท่ีนา 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตครับขอให้นายช่างได้ตอบมาเลยครับว่าโครงการไหนบ้างที่ได้ โครงการไหนที่ไม่ได้แล้วเราค่อยมา
พิจารณาดูกันอีกทีในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เพื่อไม่ให้เสียเวลายืดยาวออกไป เพราะว่ามันจะไม่ตรงประเด็น
ของท่านผู้เข้าร่วมประชุม โครงการลำดับท่ี 3 นี้เป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไม่ได้เป็นโครงการก่อสร้างครับ 
เพราะว่าถนนนี้ได้ก่อสร้างไปแล้ว คือว่าจะไปซ่อมแซมเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต เรียนท่านสมาชิกสภาด้วยครับ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรามีห้วงระยะเวลาท่ีจำกัด
ท้ังแบบและประมาณการ โครงการท่ีได้เสนอเข้ามานั้น ท่านได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญ
ต่อหมู่บ้านหรือชุมชนของท่าน ซึ่งสิ่งไหนที่ทำได้เราจะมาดูกันในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จะมีทั้งเรื่ องของ
โครงการส่งเสริมอาชีพในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของสินค้าทางการเกษตร แล้วโครงการไหนท่ีมันยังไม่ชัดเจน 
ให้เรากลับไปเพิ่มเติมและประชุมกันในหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วว่า ถ้ายังมีความจำเป็นอยู่ ใน
ส่วนของเจ้าหน้าท่ีก็จะได้จัดทำแผน เพื่อให้เข้าสู่ขบวนการไปปรับปรุงเรื่องของแผน ในเรื่องของขบวนการแผน
ให้มันถูกต้องตามขบวนการ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาในการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมนี้อีกรอบหนึ่ง ซึ่ง
สมาชิกบางท่านว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องทำแก้ไข ในแนวทางที่ผมได้เสนอมานี้ ทางเพื่อนสมาชิกสภาได้
มองเห็นอย่างไรบ้าง จะได้ตอบคำถามได้ชัดเจน ตอนนี้มีอยู่ 3 โครงการ ท่ีไม่ได้ติดในของเงื่อนไข สามารถท่ีจะ
นำเข้าดำเน ินการได้ ม ีท ั ้งร ูปของแบบแปลน แบบประมาณการ ส่วนโครงการของบ้านโพธิ์ทองไป                           
บ้านหนองบัวคำที่ไม่ได้ติดเงื่อนไขในระเบียบข้อบังคับ มีในเรื่องของการประมาณการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมี
โครงการที่ขอในเรื่องการส่งเสริมอาชีพที่เราได้ขอเข้าไป แค่ในระยะเวลาแค่วันเดียวโครงการท่ีได้นำเสนอ
อาจจะมีข้อผิดพลาด และเราจะต้องมาหาทางออกร่วมกันเพื่อท่ีจะให้ขับเคล่ือนโครงการต่างๆเพื่อให้ผ่านไปได้ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ทางท่านนายก อบต.ได้อธิบายให้ท่านสมาชิกสภาว่าถ้าหลังจากนี้ไปข้อบกพร่องท่ีเราได้ตกไป มันเป็นส่ิงท่ีดี ถึง
การท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง ท้ังนี้ต่อไปก่อนท่ีทางสภาจะได้หมดวาระลง เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มี
การควบคุม ทั้งในส่วนของทางสภาและทางนายก อบต.เพื่อที่จะหารือเพื่อรองรับโครงการที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมในคราวหน้า ถ้าจะอยู่ๆ สองสามวันจะมาปรับปรุงแผนกันก็คงไม่ทันครับ ผมเคยได้บอกหลายครั้งว่าเรา
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มาประชุมเรื่องการปรับปรุงแผน เมื่อก่อนนี้หมู่บ้านละแผนอย่างเดียว ผลสุดท้ายเมื่อมีเงินล้นเงินเหลือมาใช้
ไม่ได้อีกแล้ว อันนี้เราจะเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาในตำบลของเราไปนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถาม เรียนเชิญครับ ทางท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในรอบนี้จากการจ่ายขาด
เงินสะสมจะมีโครงการของหมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 และหมูท่ี่ 5 ส่วนหมู่บ้านท่ียังไม่ได้อยู่ในเรื่องของแผน เด๋ียวเราจะ
นำเข้ามาพิจารณาใหม่ เพราะว่ารัฐบาลคงมีแนวทางในการจัดการในเรื่องนี้เหมือนกันที่จะให้มีการผ่อนปรน 
และยืดระยะเวลา และในโครงการเบื้องที่ได้หยิบยกมาก่อนนี้กจ็ะมี 3 โครงการ โครงการท่ีจะขอในภาพรวม
ของตำบลจะมีอยู่ 2 โครงการครับ 
 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 
 

   นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที ่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                            
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ถนนของทางหมู่ที่ 6 ที่ได้
พังทลายไปครึ่งช่องทางจราจรนั้น ท่านบอกว่าได้บรรจุอยู่ในแผนแล้วใช่ไหมค่ะ และในเรื่องการโครงการ
ซ่อมแซมพื้นผิวถนนของหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 แต่ท่านยังไม่ได้พูดในเรื่องของการซ่อมแซมถนนที่พังทลายไป
ครึ่งช่องทางจราจรเลยนะค่ะ 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
เรามีงบประมาณการซ่อมแซมของปีงบประมาณ 2563 อยู่ ผมจะให้ทางกองช่างเข้าไปดูในขบวนการและใน
การออกแบบ ท่านประธานสภา ขออนุญาตต่ออีกนิดหนึ่งครับ ในวาระอื่น ๆ ครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ได้
มีการประชุมในเรื่องของขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ ถ้าได้ดูคำส่ังในคณะกรรมการระดับของตำบล ก็ขอนำ
เรียนเพราะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปเพิ่มเติมให้ท่าน คำสั่งของท่านนายอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ขับเคล่ือน การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในระดับตำบล เพื่อใหท่้านจะได้ชัดเจนในเรื่องของคำส่ังอันนี้ครับ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ระดับในพื้นท่ีตำบลม่อนปิ่น ซึ่งทางท่านสมาชิก
สภาทุกท่านในตำบลม่อนปิ่นได้เป็นคณะทำงานในโครงการนี้ด้วย ซึ่งหลังจากวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 จะมี
การเรียกประชุมคณะทำงานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกแต่ยังไม่ได้บทสรุป บทบาทอำนาจ
หน้าท่ีของท่านคือ  

1.ปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานตามโครงการร้อยใจรักษ์ให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด 

2.ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ให้เป็นไปตาม
บริบทของพื้นท่ีและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

3.จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อขอรับกางบประมาณในการขยายผลโครงการฯในพื้นท่ีบ้านขอบด้ง หมู่
ท่ี 14  บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 15  ตำบลม่อนปิ่น 

4.ลงพื้นท่ีสร้างความรับรู้ สำรวจจัดเก็บข้อมูล รับฟังปัญหาความต้องกการของประชาชนในพื้นท่ีและ
ศึกษาพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ตามวิธีการแห่งศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพิจารณาที่ยั่งยืน  
เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา 

5.รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอำเภอ ทราบทุกขั้นตอน 
6.สนับสนุนและดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ระดับอำเภอ และระดับตำบล  
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ลงนามตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  และอีกเรื่องหนึ่ง ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 จะมีการ
พูดคุยกันในเรื่องของผู้ใช้น้ำลำน้ำมาวทั้งข้างบนและข้างล่าง คือบนเขื่อนและใต้เขื ่อน ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แนวโน้มว่าปีนี้ค่อนข้างท่ีจะรุนแรง ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าข้อมูลใดของฝายท้ัง 7 ลูกท่ี
มันไม่นิ่ง เพราะเลยจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้ว จะมีคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดสรรแบ่งน้ำ
จากต้นน้ำ จำนวน 7 ฝาย ให้เข้าสู่ขบวนการ หลังจากตัวชี้วัดในการใช้น้ำและตัวของคณะทำงาน จะมีทาง
อำเภอฝาง ทางอบต. ฝ่ายปกครองและสมาชิกสภา จะมีหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนใน 
 
 
การใช้น้ำของพี่น้องชาวบ้าน เราจะต้องขับเคล่ือนกันอย่างไรท่ีจะช่วยกัน เบ้ืองต้นข้อมูลนั้นเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด 
ฝายทุกฝายจะต้องเข้าสู่ระบบ พอมีการแบ่งจัดสรรน้ำแล้วจะต้องมีการใช้กติการ่วมกัน คือห้ามไปโยกย้ายท่ีได้
มีการจัดสรรน้ำแล้ว วันนี้ต้องได้เข้ามาพูดคุยกับทางสภาให้ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อไม่อยากให้เป็น
เหมือนกับทางอำเภอแม่อาย ท่ีได้มีการฟ้องร้องจนเกิดเป็นคดีความท่ีจะไม่มีท่ีส้ินสุด ในบริบทของคนในตำบล
ม่อนปิ่นของเรานั้นเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเป็นคนในพื้นท่ีของตำบลม่อนปิ่น ไม่ได้เป็นของกลุ่มทุนจากภายนอก 
ในตอนนี้ทางเจ้าหน้าท่ีเกษตรกำลังรับเรื่องข้อมูลทุกด้านเพื่อรวบรวม เพราะมันได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพี่
น้องชาวบ้านโดยตรง ยกตัวอย่าง เช่นฝายลูกท่ี 3 มีพื้นท่ีการใช้น้ำจำนวน 500 ไร่แต่ได้ใหข้้อมูลแค่ 400 ไร่ 
ก็จะได้รับการจัดสรรน้ำเพียง 400 ไร่ แล้วจะมาโวยวายทีหลังนั้นไม่ได้แล้ว เพราะทุกอย่างจะดูกันท่ีข้อมูล ถ้า
การรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะได้ลงลึกในพืชแต่ละตัวว่ามีการใช้น้ำมากน้อยเพียงใด ผมจะต้องได้กลับเข้าไป
พูดคุยกับทางอุทยานและทางหัวหน้าเขื่อนพลังงานน้ำมาวว่าทุกวันนี้ได้จากท่ีได้ปล่อยน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ขอ
เพิ่มเป็น 17-18 ชั่วโมงได้หรือไม่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการลดข้อสงสัย และ
ความแคลงใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน ขอความร่วมมือนำส่งข้อมูลท่ีแท้จริง
ด้วยครับ เพราะว่าประเด็นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 14,7,10 แต่ได้พูดคุยกันในระดับชุมชนและได้จบ
ไปแล้ว แต่ถ้าไม่จบก็จะเข้าสู่ขบวนการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะต้องยึดตามกฎกติกา จะทำให้เกิดผลกระทบ
กับพวกเราทั้งหมด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในเบื้องต้นการให้ขอเสนอของผู้ประกอบผู้ใช้น้ำทางด้านล่างได้ให้
ข้อเสนอว่า ให้ผู้ประกอบการทางด้านบนลดขนาดของท่อส่งน้ำลงและมีการใช้กฎกติการ่วมกัน แต่ก็ยังเป็น
เพียงข้อเสนอของท้ัง 2 ฝ่ายยังไม่เป็นข้อยุติ ทางด้านผู้ประกอบการด้านบนก็ได้บอกว่าทางด้านบนเขื่อนจะงด
ใช้น้ำอาทิตย์ละ 1 วันเพื่อที่จะปล่อยน้ำลงเขื่อนให้เป็นน้ำต้นทุนในเขื่อน ในทางด้านผู้ประกอบการสวนส้ม
ทางด้านใต้เข่ือนลงมาได้เสนอว่าจะปิดน้ำอาทิตย์ละ 1 วันเพื่อท่ีจะได้ปล่อยน้ำจะลงสู่ทางด้านล่างเพื่อให้น้ำได้
ไหลลงสู่ระบบ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาในตรงนี้ ฝากว่าจากนี้ไปในการลงสู่ขบวนการจัดสรรแบ่งปันน้ำแล้ว ก็
จะมีมาตรการในการจัดการ เมื่อก่อนในการประชุมผู้ใช้ลำน้ำมาวจะมีแต่ผู้ใช้น้ำจากทางด้านล่าง แต่ในตอนนี้
จะมีผู ้ใช้น ้ำจากทางด้านบนเข้าร่วมในการประชุมด้วย และมีผู้ประกอบการทางด้านบนเขื ่อนมาเป็น
คณะกรรมการในองค์ใหญ่ และจะมีท่านนายอำเภอฝางมาเป็นประธานคณะกรรมการและออกหนังสือเป็น
คำส่ัง มีหน้าท่ีในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นท่ีของตำบลม่อนปิ่น ขอบคุณครับ 
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มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการท่ีจะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 
 

   นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 12                      
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                         
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 12 อยากจะสอบถามมีอยู่                     
2 ประเด็น  

1.ในเรื่องการประชุมการใช้น้ำในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ท่ีจะถึง จะประชุมท่ีไหน เพราะสมาชิก
หลายๆ ท่านก็ยังไม่ทราบครับ 
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2.เรื่องการใช้น้ำ จะขอถามทางท่านนายก อบต.ว่าที่จะทำฝายในเรื่องของการแบ่งน้ำท่ีทางด้านล่าง
สะพานบ้านหัวฝาย ว่าโครงการนี้ได้ไปถึงไหนแล้วครับ แล้วได้มีหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำเนินการ บางครั้งได้ยิน
ว่าทางเทศบาลสันทรายจะเป็นผู้ดำเนินการ อยากจะขอทราบรายละเอียดจากท่านผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายก อบต. 
 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตตอบคำถามของ
ท่านสมาชิกสภา หมู่ท่ี 12  
 
 1.เรื่องการประชุมการใช้น้ำ ท่านนายอำเภอได้บอกว่ารออาทิตย์หน้าแต่ก็ต้องรอหนังสืออยู่ครับ ท่ี
ห้องประชุมอำเภอฝาง ชั้น 2 ท่ีจะไปในคราวนี้คือตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำลำน้ำมาวทั้งหมดครับ แล้วเราจะมี
การกลับมาประชุมกันท่ี อบต.อีกรอบหนึ่ง 

2.เรื่องของประตูแบ่งน้ำ เนื่องจากสองอาทิตย์ก่อน เขื่อนได้งดในการปล่อยน้ำ ทำให้น้ำแห้งขอด 
ชาวบ้านได้มีการแย่งน้ำกันเกิดขึ้นและได้มีการนำเอาหินขนาด 200-300 กิโลมาปิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิด
ปัญหาการทะเลาะกันขึ้น สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างสูง ทางเทศบาลสันทรายจึงได้นำรถแบ็คโฮ
มานำหินออกไปแล้วและได้ทำทางน้ำให้ไหลเท่าๆกัน ส่วนในเรื่องของการออกแบบได้ให้ทางเทศบาลสันทราย
เป็นผู้ออกแบบประมาณการ ทาง อบต.ม่อนปิ่น ก็จะสมทบในเรื่องของงบประมาณในตรงนี้ ส่วนการขอใช้
พื้นท่ีเป็นของ อบต.โป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการ แต่ว่าทาง  อบจ.เชียงใหม่ ได้เห็นว่าเป็นผลกระทบกับประชาชน
ท้ัง 3 ตำบล จึงได้ใหท้างท้องถิ่นทั้งสามได้ยื่นโครงการเข้ามาทาง อบจ.เชียงใหม่ เพื่อใหท้าง อบจ.เชียงใหม่จะ
ได้ดำเนินการ เราก็ไม่ต้องได้ใช้งบประมาณของทาง อบต. แล้ว 

 

 นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม  ขอนัดประชุม
สภา  
 

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
   
  ปิดประชุม   -  16.30 น. 
 
                           
 

 
      (นายสุทธิพร  สุภา) 

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสมัยวิสามัญท่ี 4 ประจำปี ๒๕๖2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  29 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี                เห็นว่าถูกต้อง 

     

        (ลงช่ือ)                                กรรมการ       (ลงช่ือ)                               กรรมการ  
       (นายสมนึก  จันทร์หอม)                            (นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์) 

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 8 
 

                                   (ลงช่ือ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 4 ประจำปี 2562 ครั้งท่ี 1 
ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 แล้ว  เมื่อวันท่ี      เห็นว่าถูกต้อง 

 
                                                         

                                            (ลงช่ือ) 
  (นางอารีย์   สุริยะ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 


